
พรรคเล็กฝนคาง!

ลุย4แผนรับโรคประจําถ่ิน 
ศาลส่ังไมปดเว็บมังกรฟา

ทนายเอาคืน3หน�วยงาน

เรงหางบอัดฉีด‘คนละคร่ึงเฟส5’

เม� อวันที่ 12 พ.ค.2565 เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวย สมเด็จพระเจาลูกเธอ  

เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เน� องใน     

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2565

กมธ.เคาะใชสูตร100หารคํานวณสส.ปารต้ีลิสต‘หมอระวี’ทําใจ

             
|

เกียกกาย • กมธ.กม.ลูกดับฝนพรรคเล็ก  

เคาะใชสูตร 100 หารคํานวณ ส.ส.ปารตี้

ลิสต เปดชองนับคะแนนเลือกตั้งนอกราช                                                   

อาณาจักรได แกปญหาสงบัตรลาชากลาย

เปนบัตรเสีย ไฟเขียว “ถายภาพ-คลิป-ไลฟ                                                   

สด” ระหวางนับคะแนน เปดช� อ 11 เสียง

ขางนอยคานสูตร 100 หาร “หมอระวี” 

ยอมรับพรรคเล็กสูไมไหว แตไมย� นตีความ

อีก นอมรับคําวินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ไม

ละเมิดสิทธิ “วิษณุ” ฟนธง กม.ลูกประกาศ

ใชไมทันเดือน ก.ค.

ที่รัฐสภา วันที่ 12 พฤษภาคม นาย

สมชัย ศรีสุทธิยากร โฆษกคณะกรรมาธิการ 

(กมธ.) วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ 

(พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

เลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ…. รัฐสภา 

แถลงผลการประชุม กมธ. วา สัปดาหหนา

จะเปนการประชุมนัดสุดทาย โดยวันพุธที่ 

18 พ.ค. จะมีการเชิญคนแปรญัตติเขามา 

และในวันพฤหัสบดีที่ 19 พ.ค. จะเปนการ

สรุปสุดทายกอนสงใหนายชวน หลีกภัย ประ 

ธานรัฐสภา เพ� อบรรจุเขาระเบียบวาระ 2-3 

ซึ่งคาดวาน�าจะเปนชวงตนเดือนมิถุนายน

รัชดาภิเษก • “มังกรฟา” เฮ! ศาลสั่งไม

ปด 3 เว็บไซต ชี้ ไมใชผูกําหนดราคาสลาก

กินแบงฯ-ไมใชผูขายโดยตรง “ทนายอนันต

ชัย” ลั่นกูศักดิ์ศรีคืนได ขูเอาคืน “สตช.-

กองสลาก-ดีอีเอส” ดาน “แทมป” ยันอยาก

ทําธุรกิจถูกตอง ขณะที่ “บิ๊กโจก” เดินหนา

รวบรวมพยานหลักฐานเพ่ิมเติมชง “ดีอีเอส” 

สงศาลพิจารณาปดเว็บไซตมังกรฟาพวงอีก 

16 เว็บไซต

เม� อวันที่ 12 พฤษภาคม ที่ศาล

อาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลอานคําสั่งคดี

ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(ดีอีเอส) ไดสงตัวเเทนย� นคํารองขอใหศาล

อาญามีคําส่ังระงับการเผยแพร หรือลบเว็บ 

ไซตมังกรฟาเเละเว็บลักษณะเดียวกันรวม 

5 เว็บไซต

โดยนายอนันตชัย ไชยเดช ทนาย 

ความ พรอมดวยนายพชรล เมสสิยาหพร 

หรือแทมป ผูบริหารมังกรฟา ไดเดินทางมา

ที่ศาลอาญา  

ศาลอาญามีคําสั่งสรุปวา คดีนี้กระ 

ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยื่นคํา 

รองตอศาลอาญา ขอใหวินิจฉัยเพ� อมีคําส่ัง                       

ระงับการทําใหแพรหลายหรือลบขอมูลคอม 

พิวเตอรเว็บไซต 3 URLs 

กรุงเทพฯ • ปลัดคลังรับลูกรัฐบาล เรงหา

งบอัดฉีดคนละครึ่ง เฟส 5 ยันรอไมนานได

เห็นความชัดเจน ขอประเมินภาพรวมจัด

เก็บรายไดปงบ 2565-พ.ร.ก.เงินกูสู โควิด หลัง                                                                

เหลือติดปบ 7 หม� นลานบาท แทงกั๊กยืด

อายุมาตรการลดภาษีดีเซล 3 บาทตอลิตร 

ระบุยังมีเวลา พรอมการันตีมีนโยบายชวย

ตอแน�นอน ชงทางเลือกยืดเวลา-ลดภาษีเพ่ิม

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระ 

ทรวงการคลัง เปดเผยวา ขณะนี้กระทรวง

การคลังอยูระหวางพิจารณาออกมาตรการ

คนละครึ่ง ระยะที่ 5 ตามนโยบายของ 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม และนายอาคม เติม

พิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง โดยคาดวาไม

นานนี้จะไดเห็นความชัดเจน

“ตอนนี้อยูระหวางการพิจารณาราย

ละเอียด โดยเฉพาะการจัดการงบประมาณ

มาอุดหนุนโครงการ ซึ่งกระทรวงการคลัง

จะตองขอประเมินการจัดเก็บรายได และ

ดูผลกระทบตอฐานะการคลังใหชัดเจนอีก

ครั้ง” นายกฤษฎากลาว

ท้ังน้ี การใชเงินในโครงการคนละคร่ึง                                                            

ระยะที่ 5 จะมาจาก พ.ร.ก.ใหอํานาจกระ                                                       

ทรวงการคลังกูเงินเพ� อแกไขปญหาเศรษฐ 

กิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ.2564 

(พ.ร.ก.กูเงินชวยโควิด-19 ฉบับที่ 2) กรอบ

วงเงิน 5 แสนลานบาท ซึ่งขณะนี้เหลือ 7 

หม� นลานบาท คาดวาจะเพียงพอรองรับการ

ดําเนินการ สวนที่วาจําเปนตองมีการกูเงิน

มาใชเพ่ิมเติมหรือไม ตองขอประเมินการจัด                                                     

เก็บรายไดรัฐบาลในเดือน เม.ย.2565 ที่จะ

มีความชัดเจนหลังวันที่ 15 พ.ค.นี้ จึงจะ

เห็นแนวโนมการจัดเก็บรายไดทั้งป 2565 

ถาเกินเปาหมาย ก็ยังมีชองวางในการทํา

นโยบายอยู

นายกฤษฎากลาวอีกวา สวนเร� องการ

ตออายุมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ํามัน

ดีเซลลงลิตรละ 3 บาทนั้น ขณะนี้ยังเหลือ

เวลาพิจารณา เน� องจากมาตรการมีอายุถึง                                                           

วันที่ 20 พ.ค. ซึ่งนโยบายชวยเหลือมีแน� 

นอน ทั้งการขยายอายุลดภาษีดีเซลออกไป                      

หรือจะมีการลดภาษีเพิ่มเติม สวนจะเลือก

ใชแนวทางใดบาง ตองขอพิจารณาอีกครั้ง 

ใหรอดู ซึ่งการลดภาษีดีเซลอีกสามารถทํา 

ได และยืนยันวาไมกระทบกับฐานะการคลัง

ทั้งป

สําหรับมาตรการลดภาษีสรรพสามิต

น้ํามันดีเซลที่จะหมดอายุในวันที่ 20 พ.ค. 

นี้ ครม.ไดอนุมัติลดเก็บภาษีน้ํามันดีเซลทุก

รายการลง 3 บาทตอลิตร เปนระยะเวลา 

3 เดือน เพ� อบรรเทาความเดือดรอนของ

ประชาชน ซึ่งที่ผานมาภาคเอกชนเสนอให                                                       

ขยายเวลาลดภาษีดังกลาวออกไปอีก 3 เดือน

ไทยโพสต • ไทยติดเชื้อ 8 พันราย ดับ   

59 ราย ศบค.ย้ํายังถอดหนากากเหมือนตาง

ประเทศไมได เรงฉีดวัคซีนรับเปดเรียน 17 

พ.ค. “อนุทิน” นั่งหัวโตะ คกก.จัดการโควิด

สูโรคประจําถิ่นครั้งแรก ลุยแผน 4 ดาน

รองรับ คาดปลาย พ.ค.เขาสูระยะโรคลดลง 

จอลดเตือนภัยเหลือระดับ 2 ลุนถก ศบค. 

20 พ.ค. คลายล็อกผับ-บาร

ที่ทําเนียบรัฐบาล เม� อวันที่ 12 พฤษ                                                            

ภาคม เวลา 12.30 น. พญ.อภิสมัย ศรี                                                      

รังสรรค ผูชวยโฆษกศูนยบริหารสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร 

นา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลง

สถานการณการแพรระบาดในประเทศไทย

วา พบผูติดเชื้อรายใหม 8,019 ราย เปน 

การติดเชื้อในประเทศ 7,950 ราย มาจาก

ระบบเฝาระวังและระบบบริการ 7,909 ราย, 

มาจากการคนหาเชิงรุก 41 ราย, มาจาก

เรือนจํา 66 ราย เปนผูเดินทางมาจากตาง

ประเทศ 3 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 8,807 

ราย อยูระหวางรักษา 77,427 ราย อาการ

หนัก 1,353 ราย ใสทอชวยหายใจ 673 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 59 ราย เปนชาย 31 ราย 

หญิง 28 ราย เปนผูเสียชีวิตที่มีอายุ 60 ป

ขึ้นไป 49 ราย มีโรคเรื้อรัง 10 ราย มียอด

ผูติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแตป 2563 จํานวน 

4,353,237 ราย มียอดหายปวยสะสมตั้งแต

ป 2563 จํานวน 4,246,499 ราย ยอดผูเสีย

ชีวิตสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 29,311 

ราย 

อยางไรก็ตาม ในจํานวนผูเสียชีวิต

วันนี้ของประเทศไทย พบวา รอยละ 70 ไม

เคยไดรับวัคซีน และมีถึง 21 รายอยูที่ภาค

อีสาน จึงขอรณรงคใหประชาชนเขารับวัค 

ซีน นอกจากนี้ ยังมีถึง 3 รายที่เสียชีวิตวัน

ที่ตรวจพบเชื้อ และมี 9 รายเสียชีวิตหลัง

การพบเชื้อเพียง 3 วัน จึงฝากเตือนไปยัง

ประชาชน หากมีอาการหรือเสี่ยงใหเรงเขา                                                    

รักษา สําหรับ 10 จังหวัดที่มีผูติดเชื้อสูงสุด 

ไดแก กทม. 2,747 ราย, รอยเอ็ด 253 ราย                                                        

ชลบุรี 248 ราย, บุรีรัมย 229 ราย,

โสมแดงพบผูปวยโควิด

ครั้งแรก 

ไทยโพสต • “วิษณุ” รับเร� องเส� อมวงการ

สงฆมีมานาน เหมือนคอรรัปชัน ยิ่งตรวจ

ยิ่งเจอ เตือน “ลูกศิษย-พระ” หาผลประ 

โยชนพระสูงอายุ อาพาธ ระวังผิด กม. 

ขอ ปชช.ชี้เบาะแสจริงอยาปนแตงเร� อง 

“กมธ.ศาสนาฯ ส.ว.” เตรียมผลักดันแก 

พ.ร.บ.คณะสงฆ เพ่ิมโทษพระ-สีกาเสพเมถุน 

คุก 1-10 ป “พระอุปฏฐาก” ยันหลวงปูแสง

เปนอัลไซเมอร “ทนายดัง” ฉุนพวกทํากับ

หลวงปู ลั่นรับวาความใหหากจะฟอง

เม� อวันที่ 12 พ.ค. นายวิษณุ เครือ

งาม รองนายกรัฐมนตรี กลาวถึงการตรวจ                                                            

สอบเร� องไมเหมาะสมในวงการสงฆวา   นาย

อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจําสํานักนายก

รัฐมนตรี ในฐานะกํากับดูแลสํานักงานพระ 

พุทธศาสนาแหงชาติ (พศ.) ไดบอกไปหลาย

เร� องแลว ใหเอาตามนั้น เพราะเปนผูดูแล 

พศ. สวนตนเปนเพียงผูกํากับอีกช้ันหน่ึงเทา 

นั้น หลายเร� องอาจจะไมทราบ 

“เคสตางๆ เยอะขึ้นทุกวัน ไมใชเร� อง

ที่เพิ่งเกิด แตเม� อมีการตรวจอยางจริงจังจึง

พบ และยังจะพบอีกเยอะ เหมือนกับการ

ทุจริตคอรรัปชัน ที่พบวามีจํานวนมาก ไมใช

มากเพราะเพิ่งจะเกิด แตมีมานานแลวเพิ่ง

ไปตรวจกัน เพิ่งกลาตรวจ และเอาจริงเอา

จังในการตรวจ เม� อตรวจแลวก็พบ” นาย

วิษณุกลาว

ถามถึงกรณีลูกศิษยหาผลประโยชน

จากพระผู ใหญที่อาพาธและเปนอัลไซเมอร 

จะปองกันและแกไขอยางไร รองนายกฯ 

กลาววา เราไมไดใหทานมีตําแหน�งในทาง

ปกครองหรือบังคับบัญชา  หรือท่ีเรียกวาพระ  

สังฆาธิการ ดังนั้นการบวชและอยูนาน

เกียกกาย • กมธ.พัฒนาการเมืองฯ เชิญ 

ตํารวจ อัยการ ศาล เครือขายราษฎร ถก

เดือด! ปมลงโทษเยาวชนมาตรา 112 ติด

กําไลอีเอ็ม เจาหนาที่ย้ําดูที่เจตนา ระบุติด

กําไลไมใหผูตองหาทําพฤติการณสงผลตอ

คดี แกนนําราษฎรโวยกระบวนการยุติธรรม

ไรหลักเกณฑ ขอพื้นที่ปลอดภัยพูดคุยเกี่ยว

กับสถาบันกษัตริย  

ที่รัฐสภา วันที่ 12 พฤษภาคม มีการ

ประชุมกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการ

เมือง การส� อสารมวลชน และการมีสวน

รวมของประชาชน สภาผูแทนราษฎร โดย

เชิญหน�วยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ รวม

หารือญัตติที่เสนอโดย น.ส.อมรัตน โชค

ปมิตตกุล ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคกาวไกล                                                             

และคณะกรรมาธิการฯ

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันศุกรที่  13  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น  13  ค่ํา  เดือน  6  ปขาล
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อิสรภาพแหงความคิด

ถกเดือด‘ม.112’
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ขอพูดถึงสถาบัน
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คนของ ‘ทักษิณ’

หิ้วมือแทง ดต.ทําแผน

เพิ่งพนโทษ



ถกเดือด

เกี่ยวกับการดำาเนินคดีตามประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา 112 ต่อกลุ่มเยาวชนที่จัด

กิจกรรมทำาโพลสำารวจความคิดเห็นประชา 

ชนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ กรณี

จัดกิจกรรมร่วมรับขบวนเสด็จ รวมถึงกรณี 

น.ส.ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ นักกิจกรรมซึ่ง

ถูกดำาเนินคดีและปฏิเสธสิทธิในการปล่อยตัว

ชั่วคราว

การประชุมครั้งนี้ ได้เชิญตัวแทนจาก                                                     

ท้ังสำานักงานตำารวจแห่งชาติ กองบังคับการ                                                       

ตำารวจนครบาล 1 เจ้าหน้าที่ตำารวจ สน.นาง 

เลิ้ง สำานักงานศาลยุติธรรม สำานักงานอัยการ                                                          

สูงสุด ผู้แทนเครือข่ายสิทธิมนุษยชน ศูนย์

ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ตัวแทนกลุ่ม

ราษฎร กลุ่มมังกรปฏิวัติ และกลุ่มทะลุวัง 

เข้าร่วมแลกเปลี่ยน

สำาหรับบรรยากาศในการประชุม มี

การซักถามและตอบข้อซักถามชี้แจงใน

หลายประเด็น โดยเฉพาะในเรื่องของเกณฑ์

ที่เจ้าหน้าที่ตำารวจ อัยการ และศาล ใช้ใน

การพิจารณาว่าเรื่องใดเข้าข่ายเป็นความผิด                                                       

ตามมาตรา 112 และหลักเกณฑ์ในการให้

หรือไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราว มีหลักเกณฑ์

ในการพิจารณาเช่นไร เนื่องจากในปัจจุบัน

กระบวนการดำาเนินคดีตามมาตรา 112 มี

ปัญหาการกำาหนดเงื่อนไขการประกันตัว การ                                                              

กำาหนดเงื่อนไขห้ามกระทำาการในลักษณะ

เดียวกับที่ถูกกล่าวหา ทั้งที่ยังไม่ถูกพิจารณา

คดีว่าเป็นความผิด รวมไปถึงการใช้กำาไล

ควบคุมผู้ถูกกล่าวหาไม่ให้ผู้ถูกกล่าวหาไป

ใช้เสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง 

ทั้งที่เป็นคดีเกี่ยวกับการใช้เสรีภาพ การ

ไม่สามารถพูดหรือวิจารณ์ ใดๆ เกี่ยวกับ

กระบวนการพิจารณาคดี

ในฝ่ายของผู้บังคับใช้กฎหมาย ที่ประ 

กอบไปด้วย ตัวแทนสำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติ อัยการ และสำานักงานศาลยุติธรรม 

ร่วมกันชี้แจงในทำานองที่ว่า ในทางปฏิบัติ 

เมื่อมีการกล่าวหาตามมาตรา 112 เกณฑ์ใน

การพิจารณาจะต้องดูที่เจตนาของผู้ถูกกล่าว

หาว่ามีเจตนาอาฆาตมาดร้ายต่อสถาบัน

กษัตริย์หรือไม่ 

ส่วนการพิจารณาเงื่อนไขการให้หรือ

ไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวนั้น โดยหลักเมื่อมีการ

ขอฝากขัง ผู้ต้องหามีสิทธิได้รับการปล่อยตัว

ชั่วคราว ผู้พิพากษาเจ้าของสำานวนมีอำานาจ

ในการกำาหนดเงื่อนไข การติดกำาไล EM ใน

แต่ละกรณีเป็นอำานาจของผู้พิพากษาเจ้าของ

สำานวนแต่ละคนที่พิจารณาจากข้อเท็จจริง

และรายละเอียดพฤติการณ์ในแต่ละกรณีไป 

การติดกำาไล EM ไม่ใช่การลงโทษ แต่เป็นวิธี

การเพื่อความปลอดภัย ที่ศาลกำาหนดเพื่อไม่

ให้ผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ที่จะส่งผลกระ

ทบต่อตัวคดี การติด EM ยังเป็นหลักประกัน

ให้ผู้ถูกกล่าวหาได้กลับบ้านโดยไม่ต้องมาอยู่

ในเรือนจำา

ส่วนการเพิกถอนสิทธิประกันตัว เป็น

คนละส่วนกับการสืบว่าผู้ต้องหาได้กระทำา

ความผิดจริงหรือไม่ ซึ่งการถอนประกันอาจ

เป็นเพราะผู้พิพากษาเจ้าของสำานวน ตีความ

ว่ามีการกระทำาที่ผิดเงื่อนไขประกันที่ ได้

กำาหนดไว้ได้ โดยการใช้ดุลพินิจ อาศัยเกณฑ์

ตามแนวทางคำาแนะนำาของประธานศาล

ฎีกา แต่ก็ไม่ได้เป็นกรอบที่ตายตัว มีความ

ยืดหยุ่น ให้ผู้ต้องหาแต่ละคนได้รับการปล่อย

ตัวชั่วคราวที่เหมาะสม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดการชี้แจง 

มีการโต้แย้งอย่างดุเดือด โดยเฉพาะตัวแทน

ของกลุ่มสิทธิมนุษยชนและกลุ่มเยาวชน ที่

ตั้งคำาถามถึงเกณฑ์ต่างๆ โดยที่มีการชี้แจง

มาทั้งหมด ยังไม่เห็นสิ่งที่เป็นเกณฑ์ในการ

พิจารณา ทั้งการบังคับใช้กฎหมาย การ

ดำาเนินคดี ตลอดจนการให้หรือไม่ให้ประกัน

ตัวในแต่ละคดีคืออะไรกันแน่ ในหลายกรณี

ยังเต็มไปด้วยความไม่ได้สัดส่วนอีกด้วย

ขณะที่ น.ส.ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์

ผล หรือมายด์ แกนนำากลุ่มราษฎร กล่าว

ว่า ปัจจุบันมีผู้ที่ถูกกล่าวหาด้วยมาตรา 

112 จำานวนมาก ในแทบจะทุกกรณีที่มี

การเอ่ยถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งที่ยัง

ไม่มีการพิสูจน์เจตนา จนนำาไปสู่คำาถามว่า

กระบวนการยุติธรรมวันนี้ใช้เกณฑ์อะไรกัน

แน่ ในการแจ้งข้อกล่าวหาว่าผิดตามมาตรา 

112 ในสถานการณ์การเมืองที่ประชาชน

ตื่นตัวทางการเมือง มีการพูดถึงสถาบัน

พระมหากษัตริย์กับความเกี่ยวข้องทางการ

เมืองสูงมาก ควรจะต้องมีพื้นที่ปลอดภัยให้

ประชาชนพูดถึงได้ ในเมื่อสถาบันพระมหา

กษัตริย์ก็เป็นหนึ่งในสถาบันใต้รัฐธรรมนูญ

เหมือนกัน การบังคับใช้ 112 จำาเป็นต้อง

มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน ชัดเจน สมเหตุสม

ผล ขยายความให้ประชาชนได้เข้าใจอย่าง

กระจ่างว่าบังคับใช้อย่างไร เหมาะสมหรือไม่ 

และให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหา ให้ได้

ออกมาต่อสู้คดีอย่างเป็นธรรมก่อน

“การบังคับใช้มาตรา 112 เป็นเรื่อง

ที่ละเอียดอ่อนมากในช่วงเวลาเช่นนี้  ผู้

บังคับใช้กฎหมายต้องคำานึงถึงสิทธิเสรีภาพ

ประชาชนเป็นหลักก่อน เพราะการกล่าวหา

ทางกฎหมายเช่นนี้ทำาให้เกิดการแบ่งแยก

ทางสังคม ซึ่งทั้งตำารวจอัยการ กระบวนการ

ยุติธรรม ต้องยอมรับความจริงว่าตัวเอง

กำาลังเป็นส่วนหนึ่งในการทำาให้สังคมแบ่ง

เป็นสองฝ่าย” น.ส.ภัสราวลีกล่าว

ด้านนายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส. 

พิษณุโลก พรรคก้าวไกล ในฐานะสมาชิก

กรรมาธิการ กล่าวว่า สถานการณ์การบังคับ

ใช้มาตรา 112 จนถึงวันนี้ มีคนถูกดำาเนิน

คดีถึงร้อยกว่าคดี และกำาลังทำาให้เยาวชน

จำานวนมากถูกผลักให้เป็นคนผิดเพียงเพราะ

มีความคิดเห็นทางการเมืองแบบหนึ่ง หรือ

เพียงตั้งคำาถาม โดยไม่มีพื้นที่ปลอดภัย

ให้พูดคุยเรื่องนี้ ได้ สิ่งที่น่ากังวลคือหาก

สถานการณ์เป็นเช่นนี้ ไปเรื่อยๆ สังคมจะยิ่ง

แตกร้าวมากขึ้น.

ลุย 4 แผน

สมุทรปราการ 195 ราย, นครราชสีมา 189 

ราย, มหาสารคาม 177 ราย, อุบลราชธานี 

168 ราย, ขอนแก่น 147 ราย และสุรินทร์ 

140 ราย   

พญ.อภิสมัยกล่าวว่า กรณีที่มีหลาย

ประเทศผ่อนคลายกิจกรรม กิจการ เปิด

สถานบันเทิง รวมถึงไม่ใส่หน้ากากอนามัย

นั้น ขอชี้แจงว่าเราไม่สามารถยึดประเทศใด

เป็นต้นแบบได้ เพราะบริบทต่างกัน และแม้

หลายประเทศจะผ่อนคลาย แต่พบว่าจำานวน

ผู้ติดเชื้อสูงขึ้น ซึ่งทำาให้จำานวนผู้เสียชีวิตสูง

ขึ้นด้วย ดังนั้น เราต้องยึดประกาศ ศบค.และ

มาตรการสาธารณสุขเป็นหลัก  

ทั้งนี้ ในที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก ได้มี

การหารือถึงการเปิดภาคเรียนในวันที่ 17 

พ.ค. โดยกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งข้อมูล

การฉีดวัคซีนของเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปว่า มี

จำานวนทั้งสิ้น 5,114,503 ราย ส่วนเด็ก

อายุ 5-12 ปี มีทั้งสิ้น 5,263,106 ราย จึง

ขอให้ โรงเรียนต่างๆ ติดตามเด็กที่ยังไม่ได้

รับวัคซีนให้เข้ามารับวัคซีน รวมถึงบุคลากร

ภายในโรงเรียนด้วย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้

ความพร้อมของแต่ละโรงเรียนแตกต่างกัน 

อาจมีมาตรการที่แตกต่างกัน บางแห่งอาจ

เปิดออนไซต์ ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ที่ ไหนยัง

ไม่พร้อม นักเรียนยังฉีดวัคซีนไม่ครบถ้วน 

สามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ได้ อยู่ที่การพิจารณาของคณะกรรมการโรค

ติดต่อจังหวัด   

ผู้ช่วยโฆษก ศบค.กล่าวว่า ในการ

ประชุม ศบค.ชุดใหญ่วันที่ 20 พ.ค. จะมีการ

หารือถึงปัญหาและอุปสรรคหลังจากมีการ

เปิดด่านผ่านแดนถาวร ส่วนเรื่องระบบไทย

แลนด์พาส ยังคงมาตรการอยู่ และอาจมีการ

หารือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่ 

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ                                         

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็น

ประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณา

การความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน                                                 

ในการจัดการสถานการณ์ โรคโควิด-19 สู่                                                          

โรคประจำ าถิ่ น  ครั้ งที่  1 /2565 โดย

มี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 

“การประชุมครั้งแรกวันนี้ ที่ประชุม

ได้เห็นชอบข้อเสนอการบูรณาการความร่วม

มือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดการ

สถานการณ์ โรคโควิด-19 สู่ โรคประจำาถิ่น 

เพื่อกำาหนดมาตรการทางการแพทย์และ

สาธารณสุข มาตรการทางเศรษฐกิจ และ

มาตรการทางสังคมและองค์กร ให้มีความ

สมดุลสอดคล้องกัน รวมถึงการสร้างความ

ร่วมมือของประชาชนในการรับมือและปรับ

ตัวเพื่ออยู่ร่วมกับโควิด-19 ที่เปลี่ยนมาเป็น

โรคประจำาถิ่นหรือโรคติดต่อทั่วไปได้อย่าง

ปลอดภัย” นายอนุทินระบุ

นายอนุทินกล่าวว่า จากแผนและ

มาตรการบริหารจัดการสถานการณ์ โควิด-

19 สู่โรคประจำาถิ่น ที่มี 4 ระยะ คือ ระยะ

ต่อสู้กับโรค ระยะโรคทรงตัว ระยะโรค

ลดลง และระยะหลังการระบาด ขณะนี้

ประเทศไทยอยู่ในระยะทรงตัว จึงประกาศ

ลดระดับการเตือนภัยโควิดจากระดับ 4 มา

เป็นระดับ 3 พร้อมดำาเนินงานในแต่ละด้าน 

คือ 1.ด้านสาธารณสุข เดินหน้าฉีดวัคซีน

เข็มกระตุ้นให้ได้มากกว่าร้อยละ 60 เน้น

เฝ้าระวังการระบาดที่เป็นกลุ่มก้อน และผู้

ป่วยปอดอักเสบ และผ่อนคลายมาตรการ

สำาหรับผู้เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 

2.ด้านการแพทย์ ปรับแนวทางการดูแลรักษา

แบบผู้ป่วยนอก เน้นดูแลผู้ป่วยที่เสี่ยงอาการ

รุนแรง มีอาการรุนแรง และภาวะลองโควิด 

3.ด้านกฎหมายและสังคม เตรียมการด้าน

กฎหมายของทุกหน่วยงานให้สอดคล้องกับ

การปรับตัวสู่การเป็นโรคประจำาถิ่น ลดการ

จำากัดการเดินทางและการรวมตัวของคนหมู่

มาก ส่งเสริมมาตรการ Universal Prevention 

และมาตรการ COVID Free Setting และ 

4.ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เน้นการ

สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตร่วม

กับโรคโควิด-19 อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ คาด

ว่าช่วงปลายเดือน พ.ค.-มิ.ย.นี้ สถานการณ์

จะเข้าสู่ระยะโรคลดลง และจะมีการผ่อน

คลายมากขึ้น รวมถึงจะประกาศลดระดับ

การเตือนภัยเป็นระดับ 2

เมื่อถามว่า จะมีการเสนอต่อที่ประชุม 

ศบค.ในวันที่ 20 พ.ค. เรื่องการยกเลิกไทย

แลนด์พาสกับผ่อนคลายผับบาร์หรือไม่ นาย

อนุทินกล่าวว่า สเต็ปบายสเต็ป ซึ่งจะต้อง                                                           

หารือกับทางกรมควบคุมโรคอีกครั้ง แต่ทุก

อย่างจะเป็นแนวทางผ่อนคลายให้ประชาชน

ดำาเนินชีวิตได้ ส่วนเรื่องผับบาร์ จะมีมาตรการ

ต่างๆ เป็นลำาดับ

เรื่องนี้ยังไงก็ต้องถูกนำาเสนอเข้าที่

ประชุม ศบค. เป็นสเต็ปเร็ว แต่อยู่ในเงื่อนไข

ความร่วมมือของประชาชน ตระหนักรู้ ให้

ตัวเองห่างไกลการติดเชื้อ เมื่อมีความเสี่ยงก็

ต้องแยกตัวเองไว้ก่อน 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ระหว่าง                                                                      

วันที่ 13-15 พ.ค. นายอนุทินมีกำาหนดการนำา                                                              

คณะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุข 

อาเซียน ครั้งที่ 15  ณ โรงแรมคอนราด 

บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยจะมีการ

หารือถึงความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์อาเซียน

ด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรค

อุบัติใหม่ ในโอกาสนี้ นายอนุทินจะกล่าว

ถ้อยแถลงต่อที่ประชุมในหัวข้อ Building 

Regional Health System Resilience and 

Accelerating COVID-19 Recovery  เพื่อ

สนับสนุนการเร่งการฟื้นตัวของทุกประเทศ

จากผลกระทบของโควิด-19.

หวดลูกศิษย์

ก็อยู่ไปไม่มีปัญหา พระบางรูปอยู่ไปถึงอายุ 100 

ปี ก็ไม่แปลก อย่างสมเด็จพระญาณวชิโรดม                                                        

หรือหลวงพ่อวิริยังค์ แต่เวลาจะตั้งให้เป็น

พระสังฆาธิการปกครองสงฆ์ เขาจะไม่ตั้ง 

อย่าว่าแต่อายุ 100 ปี บางที 80 ปีก็ไม่ตั้ง                                                        

แล้ว ส่วนกรณีมีลูกศิษย์ลูกหาไปหาผล

ประโยชน์นั้นก็ต้องจัดการ ถ้าผิดกฎหมาย

หรือผิดวินัยสงฆ์

“การเข้าไปตรวจสอบเรื่องพระสงฆ์

ให้ยึดหลักโปร่งใส โดยโปร่งใสก็อาจจะมาได้

จากคำาแนะนำาหรือการชี้เบาะแสของใครก็ได้ 

เหมือนกับเรื่องทุจริตที่รณรงค์ให้ประชาชน

ชี้เบาะแส แต่ต้องเป็นเบาะแสที่เป็นความ

จริง หรือไม่จริงแต่สงสัยโดยมีเหตุอันควร

สงสัย ไม่ใช่ไปปั้นเติมเสริมแต่ง ถ้าอย่างนี้มี

ประโยชน์ อย่างนี้ทำาได้” รองนายกฯ กล่าว

ที่รัฐสภา นายวันชัย สอนศิริ ส.ว. ใน

ฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การ

ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและ

วัฒนธรรม วุฒิสภา กล่าวว่า กมธ.การ

ศาสนาฯ เห็นว่าควรมีการแก้กฎหมายพระ

ราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คณะสงฆ์เกี่ยวกับเรื่อง

นี้ ให้มีความเข้มแข็งเด็ดขาด และมี โทษ

รุนแรง ทำาให้พระสงฆ์ที่ทำาผิดเรื่องนี้จะได้

เกรงกลัว เข็ดหลาบ และไม่กล้ากลับมาบวช

อีก เพราะมีประวัติอาชญากรรมกระทำาชั่ว

ติดตัวเป็นตราบาป 

“กมธ.จะผลักดันให้มีการแก้กฎหมาย

กรณีที่พระสงฆ์องค์ใดอวดอุตริมนุสธรรม ว่า

ตัวเองเป็นผู้วิเศษ บรรลุธรรมสำาเร็จเป็นพระ

อรหันต์ มีเยี่ยวมีขี้เป็นพระธาตุ ทำาให้คนหลง

เชื่อก่อให้เกิดความเสียหาย ต้องลงโทษจำาคุก 

1 ถึง 5 ปี พวกเสพเมถุนและผู้หญิงที่มาร่วม

เสพกับพระก็ต้องถูกลงโทษ 1 ถึง 10 ปีด้วย 

รวมทั้งกรณีที่เมื่อถูกจับสึกออกไปแล้วกลับ

มาบวชอีก โดยปกปิดข้อมูลหรือให้ข้อมูลเท็จ

กับพระอุปัชฌาย์ ต้องมีโทษจำาคุกไม่เกิน 3 

ปี”โฆษก กมธ.การศาสนาฯ กล่าว

ด้ านความคืบหน้ ากรณีหมอปลา 

พร้อมเจ้าหน้าที่สำานักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดยโสธร และสื่อมวลชน เข้าตรวจสอบ

หลวงปู่แสง ญาณวโร พระเกจิชื่อดังอายุ 

98 ปี และป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์อาศัยอยู่

ในที่พักสงฆ์ พื้นที่บ้านดงสว่าง ต.โคกนาโก 

อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โดยกล่าวหาหลวงปู่แสง

มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมต้องถูกจับสึก อ้าง

ว่ามีคลิปช่วงเกิดเหตุเป็นหลักฐานเห็นหลวง

ปู่พร้อมลูกศิษย์ชาย 3 คนนั่งประกบ เมื่อ

ญาติโยมผู้หญิงเข้ามากราบไหว้ จะถูกเรียก

เข้าไปใกล้ๆ ก่อนพระชราที่ถูกกล่าวหาจะ

พยายามลวนลามผู้เสียหาย ทั้งลูบศีรษะ โอบ

กอด และพยายามดึงเข้าไปหอมแก้มนั้น

นายสิทธา มูลหงส์ ผู้ตรวจราชการ 

และโฆษกสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่ง

ชาติ (พศ.) กล่าวว่า นายสิทธิลักษณ์ จิตอา

คนารัตน์ ผู้อำานวยการสำานักงานพระพุทธ

ศาสนา จ.ยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ี นัก

วิชาการ ร่วมกับนายอำาเภอป่าต้ิว และปลัด

อำาเภอป่าต้ิว ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง

ดังกล่าวทางพระอุปัฏฐาก (พระผู้ดูแล) แจ้ง

ว่า หลวงปู่แสงเป็นโรคอัลไซเมอร์ และมี

อาการอาพาธ ไม่สามารถเดินได้ จะน่ังด้าน

หน้าบริเวณกุฏิเท่าน้ัน ซ่ึงเร่ืองดังกล่าวเป็น

เรื่องท่ีเก่ียวกับพระธรรมวินัย พศจ.ยโสธร จะ

ได้นำากราบนมัสการเจ้าคณะตำาบล เจ้าคณะ

อำาเภอฝ่ายธรรมยุต เพื่อพิจารณา ส่วนผลการ

พิจารณาจะเป็นอย่างไร ก็จะมีการรายงานมา 

ยังสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต่อไป 

นายอนันต์ชัย ไชยเดช ทนายความ 

โพสต์เฟซบุ๊กหัวข้อ “ทำากับหลวงปู่แสงได้

อย่างไร???” ตอนหนึ่งระบุว่า หลวงปู่แสง

ท่านเป็นพระปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เป็นพระ

ป่าสายพระกรรมฐาน ท่านเป็นโรคอัลไซ

เมอร์ พวก….ทำาอะไรกับหลวงปู่  ผมรับไม่

ได้จริงๆ หากศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่แสง

จะดำาเนินคดีกับพวก…นี้ ผมในฐานะเป็น

ผู้ปฏิบัติธรรมสายกรรมฐาน ผมยินดีเป็น

ทนายความให้ครับ

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวจังหวัดขอนแก่น

รายงานว่า ได้พบนายทวี หนันลา อายุ 74 

ปี หรือพระบิดา เจ้าสำานักประหลาด บริเวณ

ไร่อยู่เย็นเป็นสุข ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน 

จ.ขอนแก่น เขตรอยต่อระหว่าง จ.ขอนแก่น 

กับ จ.เลย หลังจากได้รับการประกันตัวจาก

ศาล ซึ่งภายในไร่ดังกล่าวมีลูกศิษย์ที่เลื่อมใส

ศรัทธาคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

นายทวีกล่าวว่า ไร่แห่งนี้เป็นของลูก

ศิษย์ จึงมาพักชั่วคราว เพื่อรอขึ้นศาลจังหวัด

ภูเขียวในวันที่ 27 มิ.ย.2565 นี้ และที่ไม่ได้

กลับไปที่ อ.หนองเรือบ้านเกิดนั้น เนื่องจาก

ออกมาตั้งแต่เป็นเด็ก ไม่ได้มีความผูกพัน 

ไม่มีบ้านพักอาศัย และกลับไปที่สำานักก็ไม่

ได้ เนื่องจากไม่อนุญาตให้เข้าไป จึงมาอยู่ที่นี่

เป็นการชั่วคราว แต่หากชาวบ้านในพื้นที่ไม่

ต้อนรับก็ยินดีออกจากพื้นที่ไป.
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2 ในประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

งตอนนีก้เ็หลอืเวลาอกีไมก่ีว่นักจ็ะเขา้สู่ โคง้สดุทา้ยของการเลอืกตัง้ผูว้า่ราชการ

กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค.นี้

แลว้ โดยตอนนีย้ิง่เขา้ใกล้โคง้สดุทา้ย การหาเสยีงกเ็ริม่เขม้ขน้ขึน้ขณะเดยีวกนั 

ก็มีการเปิดเผยผลสำารวจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เมื่อวันพุธที่ 11 พ.ค.ที่ผ่านมา ที่สถาบัน

พระปกเกลา้ จดัการแถลงผลสำารวจความคดิเหน็และพฤตกิรรมของประชาชนตอ่การเลอืก

ตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 2565 โดยนางถวิลวดี 

บุรีกุล ผอ.สำานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า เป็นการสำารวจความเห็น

ประชาชนเพื่อดูภาพรวมว่าคนกรุงเทพฯ คิดอย่างไร และมีพฤติกรรมการเลือกตั้งอย่างไร

หลงัจากไม่ไดม้กีารเลอืกตัง้มาเปน็ระยะเวลานาน โดยกรอบความคดิเราดตูัง้แตก่ารรบัรูว้า่

ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองมากน้อยแค่ไหน มีความตระหนักในการออกไปใช้สิทธิ์

หรือไม่ ความคาดหวังตัวผู้สมัครและผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก.ในอนาคตเป็นอย่างไร ความ

ต้องการอยากให้ผู้แทนทำางานในเรื่องใด และเกณฑ์การลงคะแนนตัดสินอย่างไร เป็นต้น

นางถวลิวดกีลา่ววา่ จากการสำารวจประชาชน 1,038 คน เปน็ผูต้อบแบบสำารวจทีเ่ปน็

ผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้ 702 คน โดยเปน็ผูท้ีม่สีทิธิเ์ลอืกตัง้ครัง้แรก 79.8% และเปน็ผูท้ี่ไมม่สีทิธิเ์ลอืก

ตั้ง 336 คน ในประเด็นความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก. 2565 พบว่า

ประชาชนไม่ทราบจำานวนบตัรเลือกตัง้วนัที ่22 พฤษภาคม ถงึ 30.1% รองลงมาคอื ไมท่ราบ

ระยะเวลาในการลงคะแนนเสียง 51.3% ไม่ทราบบทบาทหน้าที่ของผู้ว่าฯ กทม. 36.2% ไม่

ทราบบทบาท ส.ก. 35.5% และไม่ทราบจำานวนของ ส.ก. 58%

ส่วนผลการสำารวจการตัดสินใจในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งพบว่า ประชาชนเลือก 

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 42.4% รองลงมาคือ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 12% พล.ต.อ.อัศวิน 

ขวัญเมือง 6.7% นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร 5.7 นายสกลธี ภัททิยกุล 5.7% น.ส.รสนา โต

สิตระกูล 2.7% นายโฆสิต สุวินิจจิต 2.3% ยังไม่ได้ตัดสินใจ จำานวน 18.2% และไม่ประสงค์

ลงคะแนน 2% สำาหรบัความเห็นของผู้ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้ง หากเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

จะเลือกใคร พบว่า อันดับ 1 ยังคงเทคะแนนให้นายชัชชาติ 52.9% รองลงมา นายวิโรจน์ 

10.8% นายสุชัชวีร์ 10.5% พล.ต.อ.อัศวิน 6% นายสกลธี 3% น.ส.รสนา 3% น.ต.ศิธา 1.2% 

ยังไม่ได้ตัดสินใจ 7.5% และไม่ประสงค์ลงคะแนน

ส่วนปัจจัยการเลือกผู้ว่าฯ กทม. อันดับ 1 คือ นโยบายของผู้สมัคร 62.3% รองลงมา

คือ ประสบการณ์การทำางานของผู้สมัคร 48.9% และการพูดจริงทำาจริง จริงใจในการแก้ไข

ปัญหา 29.9% สำาหรับประเด็นที่ประชาชนอยากให้ผู้ว่าฯ กทม.ดำาเนินการอันดับ 1 คือ การ

ขนส่งสาธารณะและการจราจร 66.4% การจัดการสิ่งแวดล้อม ความสะอาด และพื้นที่สี

เขียว 64.2% ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 52.5% ปัญหาน้ำาท่วมขัง 45.4% และ

ระบบสาธารณสุข และสุขอนามัย 41.7%

กถ็อืเปน็ขอ้มลูทีน่า่สนใจประกอบการตดัสนิใจของคนทีม่สีทิธิอ์อกเสยีงเลอืกตัง้ผูว้า่ฯ 

กทม.ในช่วงที่กำาลังเข้าสู่ โค้งสุดท้ายการหาเสียงเลือกตั้ง โดยคาดว่าสัปดาห์หน้า การหา

เสยีงคงดเุดอืดมากยิง่ขึน้ อยา่งไรกต็าม ประชาชนผูม้สีทิธิอ์อกเสยีงเลอืกตัง้ ทีเ่ชื่อวา่หลาย

คนคงมคีำาตอบอยู่ในใจแลว้วา่ จะเลอืกใคร ภายใตห้ลกัคอื เลอืกคนทีเ่หน็วา่เหมาะสมทีส่ดุ 

สามารถที่จะเข้าไปทำางานเป็นผู้ว่าฯ กทม.ในช่วง 4 ปีต่อจากนี้ ได้เป็นอย่างดี. 

คือฉากเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์มันจะมีความเกี่ยวข้อง เกี่ยวโยง เกี่ยวพัน กัน

หรือไม่? เพียงใด? มากหรือน้อยขนาดไหน อันนี้...คงต้องปล่อยให้นักประวัติศาสตร์เขาไป

วิเคราะห์ สังเคราะห์กันเอาเอง แต่สำาหรับใครก็ตาม...ที่ไม่คิดจะตั้งอยู่ในความประมาท คง

หนีไม่พ้นต้องหันไปพลิกประวัติศาสตร์ หยิบอะไรต่อมิอะไรมาใคร่ครวญ ทบทวนให้ถ้วน

ถี่ เอาไว้ก่อนล่วงหน้า จะไป ล้อเหล้นน์น์น์ หรือจะไปกันแบบเรื่อยๆ เฉื่อยๆ...ไม่น่าจะได้ 

หรือไม่น่าจะเข้าท่ากันซักเท่าไหร่นัก ยังไงๆ คงต้องนำาเอาอดีต-ปัจจุบัน-และอนาคต มา

เทียบเคียงเพื่อให้เห็นความเหมือน หรือความแตกต่าง ในแต่ละเรื่อง แต่ละกรณี กันให้

ชัดๆ จะจะ อย่างน้อย...ก็เพื่อให้เกิดการปรับตัว ปรับสภาพ หรือการตระเตรียมรับมือให้ทัน

ท่วงที...

เพราะบรรดาสิ่งเหล่านี้...ย่อมต้องมีความสลับซับซ้อน มากซะยิ่งกว่าเรื่อง บิ๊ก

ป้อม-บิ๊กแป้ง ไม่รู้จะกี่เท่าต่อกี่เท่า ถ้าหากไม่เตรียมตัว เตรียมรับสภาพ เอาไว้ให้ถ้วนถี่ ให้

ละเอียดและประณีตกันจริงๆ แล้วอะไรต่อมิอะไรมันก็อาจเป็นไปอย่างที่นักปราชญ์ นักคิด 

ชาวเยอรมัน นาย Georg Wilhelm Friedrich Hegel แกเคยเอ่ยเอาไว้เป็นวาทะเก๋ๆ เมื่อ

หลายร้อยปีที่แล้วนั่นแหละว่า...We learn from history that we do not learn from 

history หรือ เราเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ ว่าเอาเข้าจริงๆ แล้วเรามิได้เรียนรู้อะไรเลย

จากประวัติศาสตร์ อะไรประมาณนั้น...

ยิ่งโดยเฉพาะ ปัจจุบัน ในโลกยุคนี้ มันชักถูกตัดขาดไปจาก อดีต ยิ่งเข้าไปทุกที อัน

ส่งผลให้ อนาคต แทบคาดเดาไม่ออก คาดเดาแทบไม่ได้ บรรดาเด็กๆ เยาวชนคนรุ่นใหม่

จำานวนไม่น้อยชักเริ่มมีหน้าตาคล้ายๆ พวก กาเหว่าที่บางเพลง หรือพวกมนุษย์ต่างดาว                                                                                                 

อะไรทำานองนั้น ยิ่งถ้าได้รับการเชิดชู บูชา ยกย่องสรรเสริญอย่างเป็นระบบและเป็น 

กระบวนการโดยบรรดาพวกฝรั่งมังค่าทั้งหลาย ก็ยิ่งน่าหนักใจยิ่งขึ้นไปเท่านั้น ดังนั้น...ใน

ระหว่างที่ บิ๊กตู่ ยังคงต้องมั่วไป-มั่วมาอยู่กับ บิ๊กป้อม-บิ๊กแป้ง หรือบวกคุณพี่ โทนี่-โทนาฟ 

ไปด้วยก็แล้วแต่ บรรดาผู้ที่รักและห่วงใยบ้านเมืองทั้งหลาย คงต้องหมั่นคิด หมั่นปรับตัว 

ปรับสภาพ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของวัน-เวลาให้จงได้...

ปิดท้ายด้วยวาทะวันนี้...จาก Thoughts on War... “The practical value of 

history is to throw the film of the past through the material projector of the 

present onto the screen of the future.- คุณค่าของประวัติศาสตร์คือการส่งฟิล์ม

ภาพยนตร์แห่งอดีต ผ่านเครื่องฉายในปัจจุบันไปยังจอภาพแห่งอนาคต...”

กจะเริ่มหนักข้อยิ่งขึ้นเรื่อยๆ...สำาหรับ ภาวะเงินเฟ้อ ช่วงนี้!!! คือเอาเข้าจริงๆ 

แล้วมันเฟ้อกันไปแทบจะทั่วทั้งโลกนั่นแหละทั่น เริ่มตั้งแต่โควิด-19 ลากยาวมา 

2 ปีกว่าๆ ก็ยังไม่เหี่ยวปลาย ไม่คิดจะหัวตก แถมมาเจอกับวิกฤตยูเครนเข้าไป

อีกดอก น้ำามันแพง แก๊สแพง อาหารแพง ปุ๋ยแพง ฯลฯ อะไรต่อมิอะไรก็เลยหนี

ไม่พ้นต้องมีแต่แพง...กับ...แพงยิ่งเข้าไปทุกที...

แต่สำาหรับบ้านเราน่าจะยังไม่ถึงกับเฟ้อมากมายซักเท่าไหร่นัก...เห็นว่าประมาณ 

5-6 เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนั้น หรือถ้าเทียบกับยุโรป อเมริกา ที่ปาเข้าไปประมาณ 7 

เปอร์เซ็นต์ 8 เปอร์เซ็นต์ หรือ 10 กว่าเปอร์เซ็นต์เอาเลยก็ยังมี หรือแม้ว่าราคาอาหารจะ

เพิ่มพรวดๆ พราดๆ ราวๆ 20.7 เปอร์เซ็นต์เอาเลยถึงขั้นนั้น แต่ยังไงๆ คงไม่ถึงกับอดตาย 

เพราะขึ้นชื่อว่าประเทศไทยแลนด์ แดนสยาม ซะอย่าง ในน้ำามีปลา-ในนามีข้าว แม้ว่าจะ

แพง...แสน...แพง เพียงใดก็ตาม แต่คงไม่ถึงกับ ขาดแคลน เหมือนอีกหลายๆ ประเทศ ที่ถึง

ขั้นอดอยากปากแห้งกันไปเป็นรายๆ...

ด้วยเหตุเพราะมันเป็นเรื่อง ของโลก และ ของโรค นั่นแหละทั่น...บรรดาความหนัก

หนา-สาหัสเหล่านี้ มันเลยไม่ถึงกับโหมกระหน่ำา สาดซัด ไปยังรัฐบาล หรือไปยัง บิ๊กตู่ แบบ

จะจะ จังๆ ทั้งรัฐบาลและทั้งท่านนายกฯ บิ๊กตู่ เลยยังพอมีเวลาหันไปมั่วกับเรื่อง บิ๊กป้อม, 

บิ๊กแป้ง หรือ ผู้กองธรรมนัส อะไรทำานองนั้น อันเป็นอะไรที่อีนุงตุงนังเสียเหลือเกิน เรื่อง

ของน้ำามันแพง อาหารแพง เลยกลายเป็นเรื่องไม่ถึงกับฮอตฮิตติดชาร์ต เทียบไม่ได้กับเรื่อง

คุณน้อง แตงโม หรือ พระบิดา ฯลฯ ที่ยังคงพูดจากันไม่แล้วเสร็จตราบเท่าทุกวันนี้ ก็เลย

สบายไปอย่าง หรือออกจะเบาๆ อยู่บ้าง สำาหรับรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ที่ไม่ถึงกับต้องใส่

บ่าแบกหามในเรื่องราวเหล่านี้มากมายจนเกินไป...

แต่ก็นั่นแหละทั่น...เรื่องราวของเงินเฟ้อในช่วงนี้ ท่าทางมันน่าจะลากยาวว์ว์ว์กันใน

ระดับไปไม่กลับ-หลับไม่ตื่น-ฟื้นไม่มีเอาเลยก็ว่าได้ คือไม่ใช่เฟ้อกันแค่ชั่วครั้ง-ชั่วคราว แต่

อาจเฟ้อกันไปถึงขั้นนำาไปสู่ภาวะ เศรษฐกิจถดถอย กันไปทั่วทั้งโลกก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ 

หรือทำาให้เรื่องราวของเศรษฐกิจคงต้องกลายเป็นเรื่องที่ฮอตฮิตติดชาร์ตไปจนได้ หรือยัง

ไงๆ คงหนักกว่าเรื่องคุณน้อง แตงโม หรือ พระบิดา อยู่แล้วแน่ๆ เพียงแต่ว่าโดยจังหวะ

และโอกาส มันจะทวีเข้มข้นขึ้นมาในช่วงไหนต่อช่วงไหน ก็ยังมิอาจสรุปได้ชัดเจน และสิ่ง

ที่คงต้องเตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมรับมือเอาไว้ก่อนล่วงหน้า ก็คือการลุกลาม บานปลาย 

จากเรื่องหนึ่งไปสู่อีกเรื่องหนึ่ง หรือจากเรื่องราวทางเศรษฐกิจที่อาจแปรสภาพกลายไปเป็น 

เงื่อนไข ทางการเมือง ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ย่อมได้...

อย่าลืมว่า...ในช่วง เศรษฐกิจถดถอย ระดับที่เรียกๆ กันว่า The Great Depression 

หรือการถดถอยครั้งใหญ่เมื่อช่วงราวๆ ปี ค.ศ.1930 นั้น ประเทศไทยแลนด์ แดนสยาม ของ

หมู่เฮาที่หนีไม่พ้นต้องพลอยได้รับผลกระทบไปด้วย ต้องเกิดการ ดุลข้าราชการ หรือต้อง

ปลดระวางข้าราชการไม่รู้กี่ตำาแหน่ง กี่กรม กี่กระทรวง และจะด้วยความเดือดเนื้อ ร้อนใจ 

ความไม่เข้าใจ ความไม่ถูกใจ หรืออะไรต่อมิอะไรก็แล้วแต่ อีกแค่ประมาณ 2 ปีเท่านั้นเอง 

หรือปี ค.ศ.1932 อันตรงกับ พ.ศ.2475 มันก็เลยเกิด การเปลี่ยนแปลงการปกครอง จาก

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ กลายเป็นระบอบประชาธิปไตยที่วนไป-วนมาไม่คิดจะไป

ไหนซักกะที จนตราบเท่าทุกวันนี้...

เตรยีมตวั-เตรยีมใจ-เตรยีมปรบัสภาพ

ได้เวลาคน กทม.

ต้องตัดสินใจ
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บริษัท แอลโก้ อินเตอร์เทรด จำ�กัด

เลขที่ 634 ถนนบ�งขุนเทียน-ช�ยทะเล แขวงท่�ข้�ม เขตบ�งขุนเทียน 

กรุงเทพมห�นคร

เลขประจำ�ตัวผู้เสียภ�ษีอ�กร  0 1055 3407  5774

เลขที่  3/2565    

       วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

เรื่อง   ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 3/2565

เรียน   ผู้ถือหุ้นของบริษัท แอลโก้ อินเตอร์เทรด จำากัด

        ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควรจัดให้มีการประชุม

ผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 

10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

        1.  แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อบริษัท)          

        2.  แก้ไขเพิ่มเติมตราของบริษัท

        3.  แก้ไขเพิ่มเติมจำานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท   

        4.  แก้ไขเพิ่มเติมกรรมการเข้า-ออก 

        5.  แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุท่ีประสงค์ของบริษัท)

        6.  แก้ไขเพิ่มเติมอื่น  ๆ  (ถ้ามี)

    จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามวัน

เวลาดังกล่าวในข้างต้น สำาหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าประชุม

ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนได้

        จึงเรียนมาเพื่อทราบ

   

               ขอแสดงความนับถือ

    (ลงชื่อ)............................กรรมการ   (ลงชื่อ).............................กรรมการ

   (นาย พงษ์ศักดิ์    มงคลรัตนชาติ)    (นางนุสรา  พิศลพูล)



กวันนี้ทำ�ตัวร�วกับเป็นจอมยุทธ์ ไปละ สำ�หรับ “เฮีย

สน” สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคสร้าง

อนาคตไทย ที่ขึ้นเหนือล่องใต้รายวัน แทบจะนับวัน

อยู่เมืองหลวงได้

ชีวิตส่วนใหญ่ตอนนี้วนอยู่กับการลงพื้นที่พบปะชาว

บ้านรับฟังปัญหา เอามาจัดทำานโยบายเพื่อแก้ให้ตรงจุด ตรง

สถานการณ์ของประเทศที่เป็นอยู่

ขณะเดียวกันยังเดินสายพบปะผู้คนทุกแวดวง ทั้ง

การเมือง ธุรกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงรับฟัง

ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

วันหยุดของผู้ชาย

ชื่อ “สนธิรัตน์” แทบจะ

ไม่มี พอๆ กับ “เดอะต่อ” 

วัชระ กรรณิการ์ กรรมการ

บริหารพรรคสร้างอนาคต

ไทย เลขานุการส่วนตัวที่

ต้องหอบตามกันไปด้วย

ทุกที่

โดยเฉพาะรายหลัง

บ่นๆ เหนื่อยให้ฟังบ้าง แต่

ถามว่าพักมั้ย บอกไม่พัก 

เพราะกำาลังสนุก แบบ

ว่าการเมืองมันเข้าเส้นไป

แล้ว

วันก่อนได้เมาธ์มอย “เฮียสน” ที่บังเอิญอยู่เมืองกรุง

พอดี เจ้าตัวประเมินสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจให้ฟัง ดูแล้วน่า

เป็นห่วง มีหลายเรื่องเป็นระเบิดเวลา พร้อมกับระบุว่า หน้าที่

หลักของรัฐบาลหน้าไม่ว่าเป็นใคร หัวใจสำาคัญคือเรื่องเศรษฐ

กิจเพียวๆ

สนทนากันเพลิน ลากไปถึงเรื่องสุขภาพ เพิ่งจะรู้ว่า 

“เลขาฯ สน” ก็มีโรคประจำาตัวยอดนิยมเบอร์ต้นๆ ของคนไทย

อย่าง “เบาหวาน” เหมือนกัน

แม่บ้านพรรคสร้างอนาคตไทยเล่าให้ฟังว่า ขณะนี้กำาลัง

ต่อสู้กับ “เบาหวาน” อยู่ แต่ไม่ใช้วิธีกินยา หากแต่เป็นการ

ควบคุมอาหาร

แถม “เลขาฯ สน” ยังไม่ขอนิยาม “เบาหวาน” ว่าเป็น

โรค หากแต่เป็นเรื่องของอาหารการกิน หากควบคุมมันได้ มัน

ก็ไม่เกิด ไม่จำาเป็นต้องกิน ต้องฉีด 

เจ้าตัวระบุว่า เห็นใครต่อใครต้องกินยา รวมถึงฉีด

อินซูลินแล้วหวาดเสียว ไม่ขอเอาด้วย เพราะคิดว่ามันแค่ระงับ

อาการ การคุมอาหารต่างหากคือของจริง 

“เฮียสน” ประกาศกร้าวต่อหน้าเลยว่า เดี๋ยวผมจะพิสูจน์

ให้ดู การดูแลตัวเองนี่แหละได้ผลแน่นอน. 
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3บทความ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

กกต.เก็บบัตรเลือกตั้งแน่นหน�

ปทุมธ�นี • ที่ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 

จ.ปทุมธานี นายสำาราญ ตันพานิช ผู้อำานวยการการเลือกตั้ง

ประจำากรุงเทพมหานคร (ผอ.กกต.กทม.) กล่าวถึงการลงพื้นที่

สังเกตการณ์การส่ง-มอบตามบัญชีจัดสรรบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่ากรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) 

จำานวน 50 เขตเลือกตั้ง ว่า การส่งมอบบัตรจะแบ่งออกเป็น 2 

ช่วง คือ รอบเช้าและรอบบ่าย แบ่งเป็นรอบละ 25 เขตปกครอง 

หรือ 25 เขตเลือกตั้ง เนื่องจากบัตรมีจำานวนมากถึง 8-9 ล้านใบ

รวมบัตรสำารอง เมื่อแต่ละเขตรับบัตรไปแล้วจะถูกนำาไปจัดเก็บ

ไว้ยังสถานที่ที่มีความปลอดภัย ผนังแข็งแรงทั้ง 4 ด้าน สูงเสมอ

เพดาน ไม่มีช่องว่างเล็ดลอดให้ปีนหรือเข้าไปได้ ต้องล็อกกุญแจปิด

แน่นหนา จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง 

รวมทั้งติดกล้องวงจรปิดด้วย ทั้งนี้สำาหรับบัตรเลือกตั้ง ส.ก.จะเป็น

สีชมพู ส่วนบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.จะเป็นสีน้ำาตาล

‘ชัชช�ติ’ ปัดเอื้อผู้ประกอบก�ร

กรุงเทพฯ • นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 

6 ในนามอิสระ กล่าวถึงกรณีนายอรรถสิทธิ์ กาญจนโอภาษ ยื่น

คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ สภาผู้แทนราษฎร ขอให้ตรวจสอบสมัยเป็นวิศวกรที่ปรึกษา

ของสถาบันทรัพย์สินทางปัญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยว

กับการประเมินมูลค่าโครงการร้านค้าปลอดอากร โครงการจัด

กิจกรรมเชิงพาณิชย์ และการประเมินมูลค่าความช่วยเหลือ

แก่ผู้ประกอบการในสนามบินสุวรรณภูมิ ว่า ยืนยันไม่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าโครงการดังกล่าว และยินดีให้ 

กมธ.ป.ป.ช.ตรวจสอบ มั่นใจว่าโปร่งใส ยืนยันว่าเรื่องผ่านไป

ประมาณ 18-19 ปี ไม่เกี่ยวกับการประเมินราคาใดๆ ทั้งสิ้น และ

ภายหลัง ป.ป.ช.สรุปแล้วว่าไม่มีมูลและยุติเรื่องไปตั้งแต่ปี 54

 

‘สกลธี’ ขึ้นปร�ศรัยใหญ่ 13 พ.ค. 

ไทยโพสต์ • นายสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 

3 ในนามอิสระ กล่าวถึงบรรยากาศทางการเมืองในระหว่างการ

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ในครั้งนี้ว่า สำาหรับการปราศรัยใหญ่ของตน

นั้นจะจัดขึ้น 2 ครั้ง คือในวันศุกร์ที่ 13 พ.ค.ที่จะถึงนี้ ที่ลาน

คนเมือง และอีกครั้งในวันที่ 20 พ.ค. ที่วงเวียนใหญ่ โดยวันที่ 

13 จะเปิดตัวทีมงานของตนทั้งหมด และยังมีแขกคนสำาคัญอีก 

2-3 คน ซึ่งเป็นผู้ที่เคยร่วมสนับสนุนตน จะมาขึ้นเวทีปราศรัย

เป็นแขกเซอร์ ไพรส์

‘เอ้’ ขอแก้ปัญห�น้ำ�เมืองกรุง 

กรุงเทพฯ • นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 

พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 4 กล่าวถึงปัญหาน้ำาท่วมว่า ต้อง

เริ่มทำาโครงการประตูกั้นน้ำาทะเลหนุนที่แม่น้ำาเจ้าพระยาร่วมกับ

จังหวัดใกล้เคียง เพราะใช้เวลานาน ต้องเริ่มทันที มิฉะนั้นอีก 

10 ปีสายไป สิ่งที่เป็นสัจธรรมคือ ดิน กทม.ทรุดลงทุกวัน และ

น้ำาทะเลสูงขึ้นทุกวัน ไม่ว่าโลกจะประชุมแค่ไหน ไม่มีใครจะลด

เรื่องนี้ ได้เลย มีอะไรที่ต่อสู้ธรรมชาติได้บ้าง มีสิ่งเดียวเท่านั้น

คือสมองมนุษย์ นอกจากนี้ยังมีปัญหาน้ำาเน่า โดยเฉพาะพื้นที่

ฝั่งธนฯ หากเราไม่รีบกู้เอาไว้จะไม่เหลือคลองใส คลองสะอาด 

ส่งให้ลูกหลานอีกแล้ว.

จะเอ�ชนะ‘เบ�หว�น’

ทุ

‘เหนือป�ฏิห�ริย์’ ที่อุดรฯ

สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

มื่อว�น “ฟันหลอ” ไปวัน 

เลยไม่ได้คุยกัน

เพราะผมมัวไปหลง (เสน่ห์) อยู่ในป่าดงดิบ ท่ีอำาเภอนายูง 

อุดรธานี 

นอนฟังน้ำาฝนปนน้ำาค้างพลัดตกต้นไม้ลงมากระแทกใบแห้ง

ท่ีเกลื่อนกล่นเหมือนคนโหยกระซิกท้ังวัน-ท้ังคืน

ต้นสัก ยางนา มะค่า พะยูง ตะแบก ตะเคียน และอะไรอีก

มากมายเรียกไม่ถูก เป็นแสนๆ ล้านๆ ต้น

มันมากจนแย่งกันแทงยอดสูงข้ึนไปแยงพระอาทิตย์ คน

นำาทางออกบอก ฝนแหมะๆ แบบน้ี กว่าพ้ืนป่าจะหายช้ืนต้องใช้

เวลาอย่างน้อย ๑ อาทิตย์ข้ึนไป เพราะมีแสงแค่รำาไรเท่าน้ัน ท่ีจะ

ลอดเล็ดลงมาโลมดิน

ผมเลย “ติดป่า” นอนฟังวงดนตรีเรไรขับกล่อมอยู่สองคืน!

เพ่ิงกลับมาถึงบ่ายแก่ๆ เมื่อ่วานเอง 

ฉะน้ัน วันน้ี ก็ตามสไตล์ สะเปะ-สะปะ “ขัดตาทัพ” ไปหน่ึง

วันก่อน

ป่าท่ีผมว่าน้ี ไม่มีราคาครับ!

เพราะ “ค่ามันควรเมือง” เกินกว่าท่ีนำาคำาว่า “ราคา” มาใช้ได้!

ถ้าจะให้ตีราคา เฉพาะต้นไม้ อาจตีได้ เพราะไม้ต่างๆ เหล่า

น้ี ตามกฎหมาย มีราคานำาไปใช้ค้ำาประกันเงินกู้ยังได้ 

ผมประเมินว่า ถ้าตัดไปขายบางส่วน เป็นพัน-เป็นหมื่นล้าน

บาท สบายๆ!

แต่อย่างท่ีบอก.......

“ไม้” ตีราคาได้

แต่ในความเป็น “ป่า” ประหน่ึง “ธรรมชาติสร้าง” อย่างน้ี 

คิดซิ...อะไรมีค่าจะนำามาประเมินเทียบได้เล่า? 

เพราะไม้แต่ละต้น แต่ละชนิด ท่ีรวมเป็นป่าปัจจุบันในเน้ือท่ี

กว่าพันไร่ ต่อให้เอาเงินแสนล้านมากองเกล่ีย แล้วรดน้ำา ไป ๑๐๐ ปี 

ก็เป็นป่าสมบูรณ์อย่างน่้ีไม่ได้

แต่น่ี พระองค์เดียว บาตรหน่ึงใบ กับ ๒ มือเปล่า ใช้เวลา

ประมาณ ๒๐ (กว่า) ปี กับศิษย์ศรัทธา ท่านนำาปลูกเติม ทีละต้น-

สองต้น 

แล้ววันน้ี กล้าแสนๆ ต้น กลายเป็นป่าต้นละกว่า ๒-๓ คน

โอบ อย่าว่าแต่คนหลง สัตว์ป่ายังต่างพากันมาหลง โดยไม่พะวง

จะมีมนุษย์ตามล่า!

ในความเป็นป่าสมบูรณ์แบบน้ีแหละท่ีเงินสร้างไม่ได้

“ศรัทธา” และ “กาลเวลา” เท่าน้ัน ท่ีสร้างได้!

ศูนย์รวมศรัทธาศิษย์จนเกิดป่าท่ีว่าน้ี คือ “พระราชภาวนา 

วชิรากร สุนทรญาณวรกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี” 

(พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก) วัดป่านาคำาน้อย น่ันเอง

“พระราชภาวนาวชิรากร” หรือหลวงพ่ออินทร์ถวาย ศิษย์

องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน รูปน้ีแหละ

คร้ันไปได้สัมผัส ไปดู พูดได้คำาเดียว “ตะลึง” ว่าท่านคิดได้และ

ทำาให้เกิดข้ึนได้อย่างไร .........

กับแค่ “หลวงพ่ออินทร์ถวาย ความรู้ทางโลกแค่ ป.๔ ท่ีสถาปนิก-

สถาปัตย์ ยังต้องกราบกรานอาศัยไอเดียท่านเป็นประกายไปออกแบบ”?

ท้ังโลกมีโรงภาพยนตร์เป็นล้านๆ  โรง ดูแล้วตื่นตา หนังจบ หิว...

ไปหาอะไรกินต่อ

แต่มีโรงเดียวในโลก คือท่ีพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์องค์หลวงตา ดู

แล้วใจตื่น หนังจบ อ่ิม...อ่ิมท้ังกาย-อ่ิมท้ังใจ 

เพราะอ่ิมน้ัน เป็น “อ่ิมทิพย์”!

ต้องบอกว่า “คร้ังหน่ึงในชีวิต” จะต้องไปดูกันให้ได้ ขืนโอ้เอ้วิหาร

ราย เมื่อประเทศเปิดท่องเท่ียวเต็มท่ี

 พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ถูกบรรจุลงในโปรแกรมบริษัททัวร์ ก็จะมี

นักท่องเท่ียวไปกันวันละเป็นพัน-เป็นหมื่น แล้วเราๆ ท่านๆ ก็จะต้อง

รอคิวข้ามเดือน กว่าจะได้เข้าไปชม

พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ.....

จะบอกว่าเป็น “แห่งแรก” ของวัดในประเทศก็ได้ม้ัง ไม่มีธูป 

เทียน ทองขาย ไม่มีรูปป้ันสารพัดเทพให้ปิดทอง ขอหวย ไม่มีค่าผ่าน

ประตูเข้าไป ไม่มีสินค้าพุทธพาณิชย์ ไม่มีสินค้าใดๆ ท้ังน้ันขาย

เอาแต่ใจและความเป็นสุภาพชนไปอย่างเดียวพอ องค์                  

หลวงตาส่ังนัก-ส่ังหนา 

ถ้าจะทำาพิพิธภัณฑ์ ให้ทำาเป็น “พิพิธภัณฑ์เผยแผ่ธรรม”

ห้ามนำาธรรมพุทธองค์ท่ีหลวงตาส่ังสอนศิษย์ไว้ไปเป็นสินค้าเก็บ

เงิน-เก็บทองโดยเด็ดขาด! 

เล่าสู่กันฟังเท่าน้ีก่อนนะ...วันน้ี

เพราะการไปอาศัยนอนในป่าวัดนาคำาน้อยของหลวงพ่ออินทร์

ถวาย วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ไม่ให้มีท้ังน้ัน ก็เลยไม่ได้ตามข่าวสาร

เท่าไหร่

แอบไถๆ เฟซตอนมีคลื่น พบข่าวหาเสียงผู้ว่าฯ กทม.หนาตา 

สะดุดใจท่ีผู้สมัครท่านหน่ึงคือ “คุณสกลธี ภัททิยกุล” โพสต์เฟซ ดังน้ี

........................

สกลธี ภัททิยกุล

หลังผมไปดีเบตในรายการเจาะใจมาเมื่อคืนน้ี มีหลายท่าน

สอบถามมาว่า “#ทำาไมต้องหาเงินเข้า กทม.” 

ปัญหามีอยู่ว่า....งบประมาณไม่พอครับ รวมถึงความเท่าเทียม

ในการกระจายงบให้แต่ละเขตก็ไม่เพียงพอ และมีการกระจุกงบไปใน

โครงการเมกะโปรเจ็กต์มากเกินไป 

ผมจะทลายข้อจำากัดเรื่องงบประมาณ และแก้ปัญหากระจายงบ

ไม่ท่ัวถึงได้ เพราะงบประมาณเป็นส่ิงสำาคัญ 

แต่ไม่ใช่ว่าเรามีงบประมาณแค่น้ันแล้วเราทำาไม่ได้นะครับ เรา

ทำาได้ครับ 

แต่ท่ีผมให้ความสำาคัญกับงบประมาณ 

เพราะงบประมาณของ กทม.อาจดูเยอะ ประมาณ 8 หมื่นล้าน

บาทต่อปี พอหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้วเหลือประมาณ 2 หมื่นล้านบาท 

ย่ิงช่วงสองปีท่ีเจอโควิดเหลือประมาณหมื่นล้านต้นๆ ฉะน้ัน 

ในการพัฒนาเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานคร จึงแทบจะเป็นไป

ไม่ได้

#วิธีหาเงินได้ กรุงเทพฯ ต้องหาเงินได้ เราจะใช้เงินอย่างเดียว

ไม่ได้ ต้องหาเงินจากส่ิงท่ีมีได้ด้วยครับ

สกลธีโมเดล 

1.เราจะหาเงินจากการบริหารจัดการขยะ 

กรุงเทพฯ ใช้งบประมาณเพื่อบริหารจัดการขยะปีละ 5-6 พัน

ล้านบาท หมดไปกับค่าเช่ารถ ซ้ือรถ ค่าถังขยะ 

ท่ีแพง ก็ค่าฝัง

ถ้าเราให้เอกชนเข้ามาทำา รวมถึงแก้ข้อบัญญัติของกรุงเทพฯ 

ทำาให้เราสามารถประหยัดเงินได้ปีละ 5-6 พันล้านบาท 

นอกจากน้ียังสามารถมีรายได้จากการขายขยะท่ีเอกชนทำาอีก

2.เวลาไปนอนโรงแรมใหญ่ๆ ท่ีต่างประเทศ นักท่องเท่ียวต่าง

ชาติ ปกติเขาจะเก็บค่า City Tax ซ่ึงแปลว่า เขาเก็บค่าภาษีเมือง 

มากบ้าง น้อยบ้าง แล้วแต่เมือง 

สกลธีโมเดล เราจะเก็บค่า City Tax สำาหรับนักท่องเท่ียวต่าง

ชาติ 100 บ.ต่อคน สามารถสร้างรายได้ให้กับกรุงเทพฯ ได้พอสมควร

รวมสองวิธีหาเงินได้ #ผมจะมีงบประมาณเพ่ิม 8 พันล้าน

บาท ซ่ึงสามารถนำาไปสร้างสวนสาธารณะ ซ่อมแซมหรือสร้างถนน 

ลอกท่อ สร้าง กทม. Co-working space ได้อีกมากมาย

วิธีใช้เงินเป็น 

ผมจะนำาเงินท่ีหาได้มาทำาให้เกิดการกระจายงบท่ัวถึงกัน ไป

ยังพ้ืนท่ีเขตท่ีห่างไกลซ่ึงไม่ได้รับการดูแลซ่อมแซมถนน 

อีกปัญหาคือ งบประมาณของกรุงเทพฯ แต่ละเขตต้องลงไป

ใช้ในพ้ืนท่ีสาธารณะเท่าน้ัน 

ไม่อาจลงในพ้ืนท่ีเอกชน อย่างหมู่บ้านจัดสรรได้ 

เราต้องเข้าไปแก้ไขข้อบัญญัติเรื่องน้ี เพื่อทำาให้เกิดความเท่า

เทียมกันสำาหรับทุกคนท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ น้ี

ผมจะเป็นผู้ว่าฯ คนแรกท่ีหาเงินได้-ใช้เงินเป็น เพื่อชีวิตท่ีเท่า

เทียมกันของคนกรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ ดีกว่าน้ีได้ แน่นอนครับ 

.....................................

ผมชอบแฮะ

เพราะเท่าท่ีฟังแต่ละผู้สมัครหาเสียง ดีทุกคน-เก่งทุกคน แต่

ส่วนใหญ่จะบอกว่า ผมจะทำาน่ัน-ทำาน่ี สร้างน่ัน-สร้างน่ี

เรียกว่า “เก่งวิธีใช้เงิน” กันท้ังน้ัน

แต่ “วิธีหาเงิน” มาใช้ ไม่เคยได้ยินซักที

เมื่อ “คุณสกลธี” บอก ถ้าได้เป็นผู้ว่าฯ กทม. จะหาเงินแบบ

น้ี..แบบน้ีมาใช้

เออ...ค่อย “ถูกใจ” โก๋แก่หน่อย!

ไม่เพียงทำาให้คำาว่า “วัดอยู่ในป่า” แปรสภาพเป็น “ป่าอยู่ใน

วัด” ด้วยการนำาผืนดินวัดปลูกต้นไม้ (ยกเว้นไม้ดอก) จนกลายเป็นป่า

ธรรมชาติเท่าน้ัน

หลวงพ่ออินทร์ถวาย ยังเป็นองค์นำา สร้าง “พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์

พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ท่ีงามเด่น

ท้ังแว่นแคว้นแดนประเทศ 

สำาเร็จ-สมบูรณ์แล้ว ณ ขณะน้ี  

เชิดชูบูชาองค์หลวงตาพระมหาบัว ผู้เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ของ

เหล่าศิษย์ท้ังหลาย

“ศรัทธาและกาลเวลา”

เหนืออิทธิฤทธ์ิ-ปาฏิหาริย์ท้ังปวง!

หลวงพ่ออินทร์ถวาย ไม่ใช่ศิษย์หลวงตาผู้มีอิทธิฤทธ์ิ-ปาฏิหาริย์

ใดๆ เลย 

ท่านมีเพียงธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นของพระพุทธองค์ท่ีพ่อแม่ครู

อาจารย์ “หลวงตาพระมหาบัว” สอนส่ังเท่าน่้ัน 

ท่ีเรียกว่า.....

“อนุสาสนีปาฏิหาริย์”

คือปาฏิหาริย์ แห่งคำาสอนเป็นจริง, สอนให้เห็นจริง และนำาไป

ปฏิบัติได้ผลสมจริง เป็นอัศจรรย์!

น้ีแหละ เป็นศรัทธากับกาลเวลาหลอมรวม 

หลวงพ่ออินทร์ถวายสร้างป่าในวัดนาคำาน้อย และสร้าง

พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์บูชาคุณพ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงตาพระมหา

บัว ในเขตพุทธาวาส ท่ีวัดป่าบ้านตาด 

ซ่ึงจะเป็นลานรวมศรัทธามนุษยชาติท่ีมีเช้ือพุทธธรรมในดวงจิต

จากท่ัวโลก ให้ไหลหล่ังมา ณ อุดรธานี “ลานทอง-ลานธรรม” แห่งน้ี

ยามโลกร้อน เย็นท่ีดับร้อนในดวงจิตของมนุษย์ท่ีทุรนได้ ก็ท่ี

พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ ซ่ึงผมไปสัมผัสด้วยตาและด้วยใจมาแล้ว จึงนำา

มาบอก

พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ หลวงพ่ออินทร์ถวาย  พระป่าศิษย์หลวงตา

รูปหน่ึง ท่านใช้ “สถาปนึก” ให้มีส่ิงน้ีในโลกมนุษย์ได้อย่างไร?

จินตนาการอย่างไร ก็ไปไม่ถึง

เ

เร่งห�งบ

นายกฤษฎากล่าวว่า สำาหรับ

มาตรการแก้หน้ีบัตรเครดิต ท่ีผ่านมา

ได้หารือไปหลายรอบ ท้ังการแก้หน้ี

ประชาชน รวมถึงแก้หน้ีบัตรเครดิต ท่ีขอ

ความร่วมมือภาคเอกชน รวมท้ังในส่วน

ของธนาคารออมสินก็ได้ดำาเนินการไป

หลายเรื่อง ท้ังการลดหน้ีบัตรเครดิต ลด

ดอกเบ้ีย รวมท้ังการลดดอกเบ้ียเช่าซ้ือ

ด้านนายรณดล นุ่มนนท์ รอง

ผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการ

เงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

เปิดเผยว่า ธปท.อยู่ระหว่างหารือกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้องบูรณา

การความร่วมมือในการช่วยกันแก้ไข

ปัญหาหนี้สินครัวเรือนของคนไทย โดย

มีมาตรการเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่มี

อยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้า

แม่ค้า คนรายได้น้อยถึงปานกลาง เช่น 

วิธีการเสริมรายได้ให้คนไทย เป็นต้น 

เพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นในช่วงที่

รายได้ไม่ฟื้นตัวจากผลกระทบของโค

วิด-19 และระหว่างนี้ต้องทำามาตรการ

ปัจจุบันให้เกิดประสิทธิผล และเกิดเป็น

รูปธรรม เช่น การปรับโครงสร้างหนี้

และการรวมหนี้  เป็นต้น

สำาหรับแนวทางการแก้ไขปัญหา

หน้ีสินครัวเรือนมี 5 แนวทาง ประกอบ

ด้วย 1.ให้ความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน 

กับประชาชน เพื่อสร้างความตระหนัก

รู้ก่อนกู้ยืมหรือลงทุน เร่ิมต้นจากกลุ่ม

นักเรียนนักศึกษา 2.สถาบันการเงินต้อง 

มีความรับผิดชอบในการปล่อยสินเชื่อ 

และต้องดูเรื่องความสามารถชำาระหน้ี 

และต้องดูว่าหลังจากกู้แล้วมีเงินเพียง

พอต่อการใช้ชีวิตประจำาวันหรือไม่ แม้

หากชำาระหน้ีได้แต่เหลือเงินใช้น้อย ก็

จะไม่ทำาให้การแก้หน้ีเกิดความย่ังยืน 

โดยไม่ได้กำาหนดว่าหน้ีต่อรายได้หรือดี

เอสอาร์จะต้องอยู่ท่ีเท่าไร แต่ ธปท.ได้ให้

คำานิยามเดียวกัน ข้ึนอยู่กับแต่ละสถาบัน

การเงินจะกำาหนด

3.หน่วยงานกำากับอย่าง ธปท. 

ต้องส่งเสริมให้เกิดความรู้ทางการเงิน

และกำาหนดนโยบายต่างๆ แก่สถาบัน

การเงินให้ความช่วยเหลือลูกหน้ี 

4.เมื่อเกิดปัญหาและต้องแก้ไข ซ่ึงท่ี

ผ่านมา ธปท. และสถาบันการเงินได้

ร่วมกันแก้ไขออกมาตรการ เช่น การ

ปรับโครงสร้างหน้ี หลังจากเดิมท่ีมาการ

พักหน้ีซ่ึงเป็นแค่ช่ัวคราวเท่าน้ัน เมื่อ

หมดมาตรการพักหน้ีแล้ว ลูกหน้ีก็ต้อง

กลับมาชำาระหน้ีเหมือนเดิม และจะมี

กระบวนการไกล่เกล่ีย เจรจาลูกหน้ีก่อน

ท่ีจะถูกฟ้องร้องดำาเนินคดี

5.ธปท.อยากเห็นการรวมศูนย์

ข้อมูลลูกหน้ีให้เป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แม้จะมีหน่วยงานต่างๆ เช่น เครดิต

บูโรแล้วก็ตาม และทุกวันน้ีข้อมูลลูก

หน้ียังกระจาย และล่าช้าในเรื่องการ

จัดเก็บข้อมูล ซ่ึงหากมีข้อมูลลูกหน้ีท่ี

รวมศูนย์จะทำาให้สถาบันการเงินเห็น

ข้อมูลได้มากข้ึน ส่งผลดีต่อการปล่อย

กู้แก่ลูกหน้ี เช่น คนไม่มีรายได้ประจำา 

อย่างการใช้จ่ายค่าไฟฟ้า ค่าน้ำา แต่ต้อง

ดูเรื่องกฎระเบียบ การยินยอม และ

ข้อมูลส่วนบุคคล ซ่ึงเก่ียวข้องกับหน่วย

งานอื่นๆ ด้วย โดยขณะน้ีมีหลายทาง

เลือกอาจเป็นการจัดต้ังข้ึนมาใหม่ หรือ

ใช้หน่วยงานเดิมก็ได้แล้วแต่อุปสรรค

ของกฎหมาย

“เรื่องหน้ีเสียท่ีผ่านมาไม่ได้เพ่ิม

มากข้ึน จากการปรับโครงสร้างหน้ีมี

มาตรการต่างๆ และหลังจากน้ีหน้ีเสียจะ

ไม่ได้ข้ึนมาก แต่จะเป็นทยอยปรับเพ่ิม 

ม่ันใจสถาบันการเงินสามารถจัดการ

ได้ ส่วนการร่วมทุนจัดต้ังบริษัทบริหาร

สินทรัพย์ หรือเจวีเอเอ็มซี เร่ิมทยอย

เข้ามาหวังในปีน้ีจะเกิดข้ึนได้” นายรณ

ดลกล่าว.

ศ�ลสั่ง

และแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์ม 2 

รายการ

โดยศาลอาญาวินิจฉัยแล้วมีคำา

ส่ังว่า ไม่อาจมีคำาส่ังระงับการทำาให้แพร่

หลายหรือลงข้อมูลเว็บไซต์ bluedrag-

onlottery.com และแอปพลิเคชัน หรือ

แพลตฟอร์ม https://play.google.com/

store/apps/details?id=kjc.bluedrag-

on.app กับ http://apps.apple.com/

th/app/% ของบริษัท มังกรฟ้า ล็อต

เตอร่ี จำากัด ผู้คัดค้านออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์ได้ เน่ืองจากไม่มีส่วน

เก่ียวข้องกับการกำาหนดราคาสลากกิน

แบ่งรัฐบาล โดยผู้ขายเป็นผู้กำาหนดราคา

ด้วยตนเอง และผู้ซ้ือเป็นผู้ชำาระราคาให้

แก่ผู้ขายโดยไม่ผ่านบริษัท มังกรฟ้า ล็อต

เตอร่ี จำากัด และกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม ผู้ร้อง ไม่สามารถ

นำาสืบให้เห็นว่านำาภาพสัญลักษณ์ของ

ผู้คัดค้านมาบดบังบาร์ โค้ดของสลาก

เป็นการทุจริตโดยประการท่ีน่าจะเกิด

ความเสียหายแก่ประชาชนอย่างไร 

อันจะเป็นความผิดตามมาตรา 14(1) 

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำาความผิดเก่ียว

กับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

ส่วนเว็บไซต์ xn-12cl7efm5fl7p.

net และมังกรฟ้า.net  ซ่ึงผู้คัดค้าน

ปฏิเสธว่า มิใช่เว็บไซต์ของผู้คัดค้าน เมื่อ

เจ้าของเว็บไซต์ท้ัง 2 เว็บไซต์ดังกล่าว

มิได้มาต่อสู้คดี นำาสืบพยานหลักฐานหัก

ล้างว่ามิได้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลใน

ราคาเกินกว่าท่ีกำาหนดในสลาก 

ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า เว็บไซต์

ท้ัง 2 เว็บไซต์ขายสลากกินแบ่งในราคา

เกินกว่าท่ีกำาหนด อันเป็นความผิด

ตาม พ.ร.บ.สลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.

2517 มาตรา 39 ศาลจึงมีอำานาจส่ัง

ให้ระงับการทำาให้แพร่หลายหรือลบ

ข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์ได้ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการ 

กระทำาความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ.2550 มาตรา 20 (3) เช่นเดียวกัน 

จึงมีคำาส่ังให้ระงับการทำาให้แพร่หลาย

หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของเว็บไซต์

ดังน้ี xn-12cl7efm5fl7p.net และ มังกร

ฟ้า.net ส่วนคำาขออื่นให้ยก

ด้านนายอนันต์ชัยกล่าวภายหลัง

ว่า  แพลตฟอร์มของเราเป็นเพียงแค่

ตลาด เป็นตัวกลาง เราไม่ได้ซ้ือขาย

โดยตรง เพราะฉะน้ันจึงมีความม่ันใจ

ต้ังแต่แรกแล้วว่าเราไม่ใช่ผู้ขาย ซ่ึง

ศาลท่านพิจารณาท้ังข้อเท็จจริงและข้อ

กฎหมาย ในการสืบพยานได้พิจารณา

อยู่ 2 ประเด็นคือ แพลตฟอร์มมังกร

ฟ้าขายหวยเกินราคาหรือไม่ ศาลก็มีคำา

พิพากษาชัดเจนว่าแพลตฟอร์มมังกรฟ้า

ไม่ใช่ผู้ขายโดยตรง แล้วไม่ใช่ผู้กำาหนด

ราคาซ้ือขายโดยตรง ผู้กำาหนดราคาคือ

ผู้ซ้ือและผู้ขาย เราเป็นแค่ตลาด ได้ค่า

บริการหรือค่าดำาเนินการเพียง 4-5 บาท

ต่อ 1 ใบ ดังน้ันมังกรฟ้าจึงไม่ได้ขายหวย

เกินราคา 

“วันน้ีจึงถือว่าเรากู้ศักด์ิศรีของ

มังกรฟ้าได้ และหลังจากน้ีจะเอาคืน

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ สำานักงาน

สลากกินแบ่งรัฐบาล และกระทรวง

ดิจิทัลฯ ด้วย ท้ังน้ีมองว่าการท่ีรัฐบาลจะ

นำาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาบริหารจัดการ

เอง โดยกำาจัดแพลตฟอร์มออนไลน์

ท้ังหมดน้ันสุดท้ายเชื่อว่านายทุนก็จะไป

กว้านซ้ือหรือจองสลากกินแบ่งฯ และ

เข้ามาเป็นผู้กำาหนดราคาให้ได้กำาไร

เหมือนเดิม จึงไม่ได้แก้ปัญหาหวยแพง 

ถ้าขายได้ถูกให้เหยียบหน้าผมเลย ข้อ

กฎหมายน้ันใช่ แต่ข้อเท็จจริงน้ันไม่ใช่”

เมื่อถามว่า สรุปว่าจะสามารถซ้ือ

ขายหวยออนไลน์ต่อไปได้ใช่หรือไม่ นาย

อนันต์ชัยกล่าวว่า ของเราไม่ผิดกฎหมาย 

การสู้ของเราในวันน้ี จึงเป็นการสู้เพื่อ

ทุกแพลตฟอร์มท่ีทำาแบบเราด้วย แต่

ไม่ใช่ว่าไปขายสลากเกินราคา อย่างบาง

แพลตฟอร์มน้ันโดนปิดแน่ แต่ถ้าใคร

ทำาการตลาดเหมือนเรา ก็คือเป็นตลาด

การขายหวย ก็จะไม่ผิดกฎหมาย ส่วน

เราจะขายหวยออนไลน์ต่อไปหรือไม่น้ัน 

หลังจากน้ีจะต้องมาคุยกันอีกคร้ัง

ด้านนายพชรล์ หรือแทมป์ ผู้

บริหารบริษัท มังกรฟ้าฯ กล่าวว่า ตอน

น้ียังให้คำาตอบไม่ได้ว่าจะเปิดขายหรือ

ไม่เปิดขายหวยบนแพลตฟอร์มออนไลน์ 

แต่คิดว่าน่าจะมีการเปล่ียนแปลงมาก

ข้ึน เพราะว่าเราได้รับโจทย์มาหลายๆ 

โจทย์ และคิดว่าจะทำาทุกอย่างให้ถูก

ต้องท่ีสุด และอย่างท่ีบอก ไม่อยากเป็น

ศัตรูกับใคร เราก็อยากจะทำาธุรกิจต่อ แต่

จะทำาอย่างไรให้ถูกต้องและชอบธรรม

ตอนน้ีโลกพัฒนาไปมาก เราก็ต้องนำา

เทคโนโลยีมาใช้มากข้ึน จะไปขวางโลก

ไม่ได้ และยินดีท่ีจะจับมือกับรัฐบาลใน

ธุรกิจน้ีอย่างแน่นอน

 ทางด้าน พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หัก

พาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำารวจนครบาล 

(ผู้ช่วย ผบ.ตร.) ในฐานะประธานคณะ

อนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา

สลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา กล่าว

ถึงกรณีศาลอาญามีคำาส่ังยกฟ้องมา

ปิดเว็บไซต์มังกรฟ้าว่า ตามกฎหมาย

ระบุว่าหากมีพยานหลักฐานเพ่ิมเติม 

ก็สามารถย่ืนขอให้ศาลพิจารณาปิด

เว็บไซต์ใหม่ได้ ซ่ึงตนในฐานะหัวหน้า

ชุดพนักงานสอบสวน จะมีการรวบรวม

พยานหลักฐานเพื่อเสนอไปยังกระทรวง

ดีอีเอสภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อเสนอให้

ศาลพิจารณาปิดเว็บไซต์มังกรฟ้าอีกคร้ัง

หน่ึง รวมถึงจะมีการรวบรวมพยานหลัก

ฐาน และนำาผลสอบสวนเพ่ิมเติม ของ

เว็บไซต์จำาหน่ายสลากออนไลน์อีก 16 

เว็บไซต์ เพื่อเสนอขอปิดเว็บไซต์ท้ังหมด

พร้อมกันทีเดียว เพราะเว็บไซต์อื่นก็ทำา

ผิดกฎหมายเช่นกัน โดยมีการจำาหน่าย

สลากเกินราคาท้ังหมด 

“เรื่องคดียังไม่จบเบ็ดเสร็จ

เด็ดขาด เพราะเรื่องน้ีเป็นเพียง

การพิจารณาเก่ียวกับปิดเว็บ

เท่าน้ัน แต่ในเรื่องสำานวนการ

สอบสวนเราจะต้องมีส่งไปให้

พนักงานอัยการเพื่อส่งไปศาล

ด้วย ซ่ึงเป็นคนละเรื่องกับการปิด

เว็บ และต้องมีการดำาเนินการต่อ

ไป” พล.ต.ท.สุรเชษฐ์กล่าว. 



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

4 บทความ

ทยโพสต “อิสรภาพแหงความคิด” www.thaipost.net 

ดับฝน (อันริบหรี่) พรรคเล็ก! คณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณารางกฎหมายลูก 32 เสียง ตอ 11 เสียง เคาะ

สูตร 100 หาร คํานวณ ส.ส.ปารตี้ลิสต ผิดหวังซ้ําหลัง

ศาลรัฐธรรมนูญตีตกคํารองของ “หมอระวี” หัวหนาพรรคพลัง

ธรรมใหม ปมบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เรียกวาเลือกตั้งใหญครั้งหนา 

พรรคเล็กสอสูญพันธุ ตั้งแตแกรัฐธรรมนูญ หัวหนาพรรคจิ๋วพอ

รูชะตากรรมขางหนาดี ถึงไดเกิดไพบูลย โมเดลขึ้น อยางหัวหนา

กลุม 16 “พิเชษฐ สถิรชวาล” ที่ยุบ

ประชาธรรมไทย ซบอกลุงปอมชวง

ปลายปที่แลว ที่ตอนเขา พปชร.ใหมๆ 

หวานหยดยอย ผิดกับตอนนี้ลิบลับ จะ

ว่าไปท่าทีจูบปากเพื่อไทยสวามิภักดิ์

ทักษิณก็ไม่ ใช่เรื่องเซอร์ ไพรส์อะไร 

กอนจะผันตัวมาเปนหัวหนาพรรค ก็

เคยเปนประธานภาคใตพรรคเพ� อไทย 

เคยเปนที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ทํา

หนาที่ผูแทนการคาไทย ในรัฐบาลยิ่ง

ลักษณ ฝง พปชร.ลงแสไปแลวถึงไม

เชื่อฟังก็ไม่ขับออก อยู่กันไปแบบนี้ 

ตามประสา “ไกเห็นตีนงู งูเห็นนมไก” กวาฝายคานจะย� นอภิปราย

ไมไววางใจปาไปปลายเดือน มิ.ย. ซักฟอกจริงก็ตน ก.ค. การปน

กระแสตั้งแตไกโหของ ส.ส.พรรคเล็กบางคน หรืออดีตหัวหนา

พรรคจิ๋ว ในเม� ออนาคตเปนสิ่งที่มองไมเห็น แตปจจุบันก็ยังเปน

สวนหนึ่งของรัฐบาล เสียงอันนอยนิดก็ยอมมี (มูล) คาในชวงโหวต

แมตชสําคัญ 

• ชวงนี้แทบทุกวันไดยินขาว “พระบิดา” เจาลัทธิพิลึก

ที่ชัยภูมิ ชวนใหคิดถึง “พระบิดา” แหงสํานักเพ� อแมว ถาพูดถึง

อิทธิฤทธิ์เทียบกันไมติด ล้ําเลิศกวาเยอะ เจอไมรูกี่คดีจนปานนี้

ตํารวจยังจับไมไดเลย วิชาอาคมกลาแข็งขนาดปนเครือญาติเปน

นายกรัฐมนตรีมาแลวถึง 2 คน แตจบไมสวยทั้งคู อยางนองเขย-

สมชาย วงศสวัสดิ์ ขึ้นช� อเปนนายกฯ ไดแค 75 วัน ไมเคยเขาทํา

เนียบฯ สัมผัสเกาอี้นายกฯ บนตึกไทยคูฟา ก็ตองพนตําแหน�งหลัง

ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคพลังประชาชน ยังดีที่ ไมโดนคดีตอง

เรรอนเหมือน “ยิ่งลักษณ ชินวัตร” สูอุตสาหสรางประวัติศาสตร

การเมืองไทยเปนนายกฯ หญิงคนแรกของประเทศ และใชเวลา

เลนการเมืองนอยสุดเพียง 49 วัน ก็

สูจุดสูงสุดของนักการเมืองแลว ทั้ง

หลายทั้งปวง “พระบิดาแดนไกล” 

เปนคนเสกใหทั้งนั้น คราวนี้ก็ถึงคิว

ลูกในไส อุงอิ๊ง-แพทองธาร ชินวัตร 

หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย บอกสื่อ

ดวยสําเนียงภาคภูมิใจระหวางลงพื้น

ที่หาเสียงใหกับผูสมัคร ส.ก.ของพรรค 

“ภูมิใจในสิ่งที่คุณพอทําในอดีต ทุกวัน

นี้เวลาไปที่ ไหนจะไดยินเสียงตอบรับ

ถึงเร� องประโยชน สวัสดิการที่พอเคย

ทํา ภารกิจเหลานี้อยูในสายตาของอิ๊งตลอด ทําใหรูสึกภูมิใจ แม

พอจะไมไดอยูประเทศไทยมา 13 ป แตประชาชนก็ยังรูสึกขอบคุณ

ในสิ่งที่พอเคยทํา ในฐานะลูกสาวรูสึกขอบคุณแทนพอ รูสึกภูมิใจ

แทนพอและอา หากมีโอกาสเล็กๆ จะทํางานใหประชาชนตอไป” 

มิชชันอิมพอสซิเบิล “พาพอกลับบาน” ตองฝากไวในมือของลูก

สุดที่เลิฟเทานั้น สวนจะตองแลกดวยอะไรนั้นตองรอชมกันตอไป 

• “บิ๊กตู” เหยียบแผนดินสหรัฐแลวตั้งแตเชามืดวัน

พฤหัสฯ ตามเวลาไทย ตรงกับชวงเย็นวันพุธของวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่ง

เวลาชากวาไทย 11 ชั่วโมง ถือเปนทริปตางประเทศครั้งที่สองหลัง

สถานการณ โควิด โดยบินออกนอกครั้งแรกไปรวมเวที COP26 ที่

สกอตแลนด เปดกําหนดการคราวๆ ชวงค่ําวันพฤหัสฯ ตามเวลา

ของสหรัฐ “บิ๊กตู” ไดพบกับประธานาธิบดีโจ ไบเดน ซึ่งเปนเจา

ภาพงานเลี้ยงอาหารค่ําเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นําอาเซียน ที่ ไวต์

เฮาส กอนจะมีการประชุมหารือระหวางผูนําอาเซียนกับไบเดน 

ในชวงบายสามถึงหาโมงเย็นวันศุกร 

หลังเสร็จสิ้นภารกิจ นายกฯ จะบิน

กลับไทย โดยเครื่องบินของกองทัพ

อากาศแบบ Airbus A340-500 กอน

จะลงเคร� องที่ทาอากาศยานทหาร 2 

(กองบิน 6) ในเวลาเกือบ 6 โมงเชา

วันอาทิตย สวนคิวสัปดาหหนาที่น�า

สนใจ จะเปนประธานเปดงานเสวนา 

Better Thailand Open Dialogue 

“ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่

ดีกวาเดิม” ในวันพฤหัสฯ ที่ 19 พ.ค. 

พรอมกลาวปาฐกถาพิเศษ ในหัวขอ 

“อดีต ปจจุบัน และอนาคต ประเทศไทยที่ดีกวารวมกัน เหลียว

หลังแลหนา เพ� อมองโจทยและปลดล็อกใหถูกจุด” งานนี้จัดถึงวัน

ที่ 20 พ.ค. ขนบิ๊กๆ ในรัฐบาล รองนายกฯ ทุกคน ยกเวนบิ๊กปอม 

ทั้งสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว จุรินทร ลักษณวิศิษฏ อนุทิน ชาญ

วีรกูล วิษณุ เครืองาม รวมถึง พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา จุติ ไกร

ฤกษ เอนก เหลาธรรมทัศน วราวุธ ศิลปอาชา สุชาติ ชมกลิ่น ตรี

นุช เทียนทอง ไปชี้แจงในทุกมิติ เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข 

กฎหมาย สิ่งแวดล้อม ประเดิมเวทีแรกที่บิ๊กตู่ดําริให้จัดเพื่อใช้

ชี้แจงผลงานรัฐบาลและเปดฟงความคิดเห็นของประชาชน แวว

มาถาผลตอบรับดีเตรียมจัดตอในตางจังหวัด.

แพทองธาร ชินวัตร

ไ

เปนพระโคที่กรมปศุสัตว ไดทําการคัดเลือกเพ� อใช ใน                                 

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในวันพืชมงคลประจําป

พุทธศักราช 2565 สําหรับพระโคพอ มีความสูง 165 เซนติเมตร 

ความยาวลําตัว 225 เซนติเมตร ความสมบูรณรอบอก 214 

เซนติเมตร อายุ 10 ป สวนพระโคเพียง มีความสูง 169 

เซนติเมตร ความยาวลําตัว 238 เซนติเมตร ความสมบูรณรอบ

อก 209 เซนติเมตร อายุ 10 ป โดยเปนพระโคตามหลักเกณฑที่

มีลักษณะดี รูปรางสมบูรณ และโคทั้งคูมีสีเดียวกัน ผิวสวย ขน

เปนมัน กิริยามารยาทเรียบรอย ฝกงาย สอนงาย ไมดุราย เขา

ลักษณะโคงสวยงามเทากัน.

พระโคพอ-พระโคเพียง

พิเชษฐ 

สถิรชวาล

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา 

ลี้คิมฮวง

จริญพรสาธุชนผูมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา สมัยกอน

ปรินิพพาน พระพุทธองค ไดตรัสกับพระอานนทเถรเจาและ

ภิกษุทั้งหลายวา... “..ธรรมวินัยที่เราไดแสดงแลว บัญญัติแลว 

แกพวกเธอทั้งหลาย.. ธรรมและวินัยนั้น จักเปนศาสดาของ

เธอทั้งหลาย โดยกาลลวงไปแลวแหงเรา..”

ตอมาหลังพุทธปรินิพพาน ๔ เดือน คณะสงฆ โดยมีพระมหา

กัสสปเถระเปนประธาน ไดมีความเห็นพองตองกันวา ควรกระทํา

สังคายนาพระธรรมวินัย เพ� อรวบรวมและเรียบเรียงใหเปนหมวดหมู 

วางลงใหเปนแบบแผน จัดแบงใหเปนประเภทที่เรียกวา ไตรปฎก.. 

หรือพระธรรม .. พระวินัย…

การปฐมสังคายนาในครั้งนั้น เริ่มกระทําในวันเพ็ญเดือน ๑๐ 

หลังพุทธปรินิพพาน ๔ เดือน ณ ปากถ้ําสัตตบรรณคูหา ภูเขาเวภาระ 

กรุงราชคฤห แควนมคธ โดยมีมติใหความสําคัญในพระวินัยเปนอยาง

ยิ่ง ดวยความเช� อมั่นวา.. เม� อพระวินัยยังคงดํารงอยู พระธรรมก็ยัง

ดําเนินตอไปได.. ดวยพระวินัยยังคงดํารงอยู พระพุทธศาสนายังคง

ดํารงอายุตอไปได...

จึงนําไปสูการยกพระวินัยขึ้นเปนเบื้องตนแหงการสังคายนา

ในครั้งนั้น โดยพระมหากัสสปเถรเจา ไดสมมติตนเองเพ� อสอบถาม

เร� องเกี่ยวกับพระวินัย และ พระอุบาลีเถรเจา สมมติตนเองเพ� อตอบ

พระวินัย

ถึงแมวา คณะสงฆในยุคตนพุทธปรินิพพาน จะตั้งอยูในความ

ไมประมาท โดยมีเหตุผลพองกันวา หากปลอยใหเนิ่นนาน.. สิ่งที่ไมใช

ธรรม ไมใชวินัย จักเจริญ สิ่งที่เปนธรรม เปนวินัย จะเส� อมถอย พวก

อธรรมวาที อริยวาที ไดพวกแลว จักเจริญ ฝายธรรมวาที วินัยวาที 

จะเส� อมถอย...

อยางไรก็ตาม แมพระมหากัสสปเถรเจาและคณะสงฆ จะ

ตั้งอยูในความไมประมาท รีบเรงดําเนินการสังคายนา เพ� อตองการ

สรางเสถียรภาพของพระพุทธศาสนาใหมั่นคง แข็งแรง หลังจากพุทธ

ปรินิพพาน แตก็ยังมีเหตุปจจัยอันสําแดงใหเกิดเปนปมปญหาจาก

ครั้งนั้น ที่ขยายผลสืบตอมาจนถึงปจจุบัน จากกรณีความเห็นแยงของ 

พระปุราณเถระจากทักขิณาคีรีชนบท พรอมบริวาร ๕๐๐ รูป ที่ ได

กลาวกับพระมหากัสสปเถระวา

“ทานทั้งหลายไดทําสังคายนากันเรียบรอยก็ดีแลว แตกระผม

ไดฟงไดรับมาเฉพาะพระพักตรของพระพุทธเจาวาอยางไร จักถือ

ปฏิบัติตามนั้น...”

จึงปรากฏความขัดแยงที่เรียกวา กรณีวัตถุ ๘ ประการ ขึ้น แม

ในสมัยนั้น ไดแก

๑.อันโตวุฏฐะ เก็บอาหาร (ยาวกาลิก) ไวในที่อยูของตน

๒.อันโตปกกะ มีการหุงตมอาหารในที่อยูของตน

๓.สามปกกะ พระลงมือหุงตมดวยตนเอง

๔.อุคคหิตะ หยิบของเคี้ยวของฉันที่ไมตองประเคน

๕.ตโตนีเหตะ ของที่นํามาจากที่นิมนตเปนพวกอาหาร

๖.ปุเรภัตตะ การฉันของกอนเวลาภัตตาหาร..

๗.วนัฏฐะ ของที่เกิดและตกอยูในปาไมมีใครเปนเจาของ

๘.โปกขรัฏฐะ ของที่เกิดในสระ.. เชน ดอกบัว เหงาบัว..

ซึ่งเดิมวัตถุทั้ง ๘ ประการตามที่กลาว มีพุทธานุญาตอยู ๒ 

คราว คือ ครั้งสมัยเกิดทุพภิกขภัยที่เมืองเวสาลีและพระนครราชคฤห 

ซึ่งเม� อทุพภิกขภัยไดหายไปแลว จึง ทรงหามมิใหพระภิกษุกระทํา.. 

แตจะดวยเหตุผลกลใดก็ไมชัดเจน จึงทําใหยังมีพระภิกษุจํานวนหนึ่ง 

ยังคงถือปฏิบัติอยูตามพุทธานุญาตในสมัยพิเศษ

ซึ่งความขัดแยงตอมติพระสังคีติกาจารย ๕๐๐ รูป จากครั้งปฐม

สังคายนา.. วา...

“จักไมบัญญัติ สิ่งที่พระพุทธเจาไมบัญญัติ.. จักไมเพิกถอน สิ่ง

ที่ทรงบัญญัติไวแลว จักสมาทาน ศึกษา สําเหนียก ในสิกขาบททั้ง

หลายตามที่ทรงบัญญัติไว...”

แมวา ในการสืบอายุพระพุทธศาสนาจะมีการสังคายนาถึงสอง

ครั้ง ดวยความรับผิดชอบของพระอริยสงฆในสมัยนั้น แตก็มิใชวาจะ

ระงับขอขัดแยงในหมูสงฆใหสิ้นไปได ดังที่เกิดการแตกกระจายเปน

นิกายตางๆ คณะตางๆ ถึง ๑๘ นิกาย ใน ๑๐๐ ปหลังพุทธปรินิพพาน.. 

ที่เช� อมโยงมาจากกรณีวัตถุ ๘ ประการ (จากกรณีพระปุราณะขัดแยง

กับคณะพระมหากัสสปเถรเจา) และตอมาเปนปญหา สูกรณีวัตถุ ๑๐ 

ประการของภิกษุวัชชีบุตร ที่จําพรรษาในเมืองเวสาลี แควนวัชชี

จึงเกิดการสังคายนาครั้งที่ ๒ ขึ้นที่นครเวสาลี แควนวัชชี มีการ

วินิจฉัยกรณีวัตถุ ๑๐ ประการของภิกษุวัชชีบุตรวา.. ผิดพระวินัย ผิด

พระธรรม หรือไม เพ� อชําระมลทินศาสนาใหสิ้นไป โดยมีขอสรุปดังนี้

๑) การเก็บเกลือแกงไวในแขนง โดยตั้งใจจะใสลงไปในอาหารที่

จืดนั้น เปน อาบัติปาจิตตีย เพราะการสะสมอาหารในโภชนสิกขาบท

๒) การฉันโภชนะในเวลาวิกาล เม� อตะวันบายคลอยไปแลวถึง

สององคุลี ผิดตองอาบัติปาจิตตีย เพราะฉันโภชนะในเวลาวิกาล ตาม

โภชนสิกขาบท 

๓) ภิกษุฉันอาหารเสร็จแลว คิดวา จักฉันอาหารเขาไปในบาน 

แลวฉันโภชนะที่เปน อนติริตตะ ผิดเปนอาบัติปาจิตตีย เพราะฉัน

อาหารที่ไมเปนเดนภิกษุไข และไมไดทําวินัยกรรมกอน

๔) สงฆทําสังฆกรรม ดวยคิดวา ใหพวกมาทีหลังอนุมัติ ทั้งที่

สงฆยังประชุมไมพรอมหนากัน ผิดหลักที่ทรงบัญญัติไวใน จัมเปยยขัน

ธกะ ใครทําตองอาบัติทุกกฎ

๕) อาวาสแหงเดียว มีสีมาเดียวเทานั้น ภิกษุจะแยกกันทํา

อุโบสถสังฆกรรมไมได ผิดหลักที่ทรงบัญญัติไวใน อุโบสถขันธกะ ใคร

ขืนทําตองอาบัติทุกกฎ

๖) การประพฤติปฏิบัติ ตองดวยเขาใจวา อุปชฌายอาจารย

ของเราเคยประพฤติมาอยางนี้ ไมถูกตองนัก เพราะทานเหลานั้นจะ

ประพฤติถูกหรือผิดก็ได ตองยึดหลักพระวินัยจึงสมควร

๗) นมสมที่ละความเปนนมสดไปแลว แตยังไมกลายเปนทธิ 

ภิกษุฉันภัตตาหารแลว หามภัตรแลว จะด� มนมนั้น อันไมเปนเดนภิกษุ

ไข หรือยังไมไดทําวินัยกรรมอันควร ผิดตองอาบัติปาจิตตีย เพราะฉัน

อาหารที่เปน อนติริตตะ

๘) การด� มสุราอยางออน ที่มีสีเหมือนเทานกพิราบ ซึ่งยังไมถึง

ความเปนน้ําเมา ไมควร ตองอาบัติปาจิตตีย เพราะด� มสุราและเมรัย 

๙) ผานิสีทนะที่ไมมีชาย ภิกษุจะใชไมควร ตองอาบัติปาจิตตีย 

ซึ่งตองตัดเสีย จึงจะแสดงอาบัติตก

๑๐) การรับเงินทอง หรือยินดีเงินทองที่เขาเก็บไวเพ� อตน ไมควร 

.. ตองอาบัตินิสัคคียปาจิตตีย เพราะรับเงินทอง ตองสละตามพระวินัย 

จึงแสดงอาบัติตก

จากที่ยกกรณีสังคายนาครั้งที่ ๑-๒ โดยยอขึ้นมาในครั้งนี้ เพ� อ

แสดงใหเห็นเสนทางการสืบเน� องอายุพระพุทธศาสนาวา.. มิได โรย

ดวยกลีบดอกกุหลาบ... ซึ่งตอมาจึงตองกระทําการสังคายนาครั้งที่ 

๓-๔-๕-๖...... เพ� อการดํารงอยูของพระธรรมวินัยดั้งเดิม.. อันเปนความ

รับผิดชอบตามหนาที่ของคณะสงฆในแตละยุค แตละสมัย....

เม� อยอนกลับมาดูเหตุการณของพุทธศาสนาในสมัยปจจุบัน จะ

เห็นไดวา.. ไดมีการปลอยปละละเลย ขาดความใสใจในกิจการสืบอายุ

พระพุทธศาสนาดังแตกอน ปลอยใหเกิดปญหาอธิกรณในแวดวงสงฆ

มากมาย โดยไมรีบเรงแกไขใหสิ้นไป.. จนนําไปสูความแตกแยกในหมู

คณะ.. ในพุทธบริษัท...

การไมใสใจทําหนาที่ของตน.. ใหถูกตองเหมาะสมกับฐานะ...

การเขามาสูพระพุทธศาสนา.. อยางขาดความศรัทธาเช� อมั่น 

ปสาทะความเล� อมใส ในคุณพระพุทธเจา คุณพระธรรม คุณพระสงฆ 

คุณของไตรสิกขา.. และคุณของความไมประมาทอยางแทจริง 

จึงเปนเหตุปจจัยที่นําไปสูการสืบเน� องอายุพระพุทธศาสนา ที่

เปนภัยอยางรายแรงยิ่ง คือ การแฝงเขามาทําลายพระพุทธศาสนา.. 

โดยอาศัยชองโหวของการขาดความรับผิดชอบในหนาที่ตามพระธรรม

วินัย ของผูที่อาสาเขามาทําหนาที่สืบอายุพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะ 

ภิกษุสงฆ ที่นับวันยิ่งขาดความเปนหนึ่งเดียวกัน ดวยความแตกตาง

ในศีล ขอปฏิบัติ และทิฏฐิความเห็น... แมวาจะบรรพชา-อุปสมบทมา

สูศาสนาเดียวกัน.. พระธรรมวินัยอันเดียวกัน.. พระพุทธเจาทรงเปน

พระบรมศาสดาองคเดียวกัน…….

เจริญพร

dhamma_araya@hotmail.com

ฤๅ! ถึงคราวตองสังคายนาวินัยสงฆอีกครั้ง!!

วทีสาธารณะ “อยาชักนํ้าลึก อยาชักศึกเขาบาน” หัวขอ ขจัด

ภัยการกดขี่ ดวยสามัคคีทั้งแผนดิน ถือธงนําโดย นายไพศาล 

พืชมงคล ผูประสานงานกับเครือขายจีน นับวามีนัยสําคัญ

กอนที่ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.

กลาโหมจะเดินทางไปสหรัฐ 

ประเด็นที่มีการหยิบยกขึ้นมาพูดกันในวงเสวนาคือ “นาโต 2” 

หรือยุทธศาสตรอินโด-แปซิฟก โดยเตือนรัฐบาลอยานําประเทศไทย

เขาไปเกี่ยวของ ซึ่งอาจสงผลใหภูมิภาคนี้

กลายเปนสนามรบยิ่งกวายูเครน พรอมได

นําทาทีของจีนในการยืนยันวาไมเคยรุกราน

ประเทศไหน จึงไมใชภัยคุกคาม  ตามที่ฝง

ตะวันตกระบุ 

พรอมเตือนนายกฯ ไมใหบุมบามไป

ทําเอกสารแถลงการณรวม เชนที่เคยทํามา

แลวในความรวมมือทางทหารในฐานะของ 

รมว.กลาโหม  

หวงเวลาที่น�าสนใจคือ การประชุม

เอเปกที่ ไทยเปนเจาภาพปลายปนี้ ซึ่งนาย                                                                  

ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีต รมว.การคลัง 

รวมเวทีเสวนาดวย ตั้งขอสังเกตวา สหรัฐ

ตองติดตอมารวมดวย โดยมีผูนําอาเซียนตัว

จริงสองคนคือไทยและอินโดนีเซียที่จะเปน

ประธานประชุมจี 20 เพราะสหรัฐตองการ

ใหมีระเบียบวาระประชุมแทรกไปโดยอาง

เร� องเศรษฐกิจ

ขณะที่เว็บไซตของ “สถานทูตสหรัฐ” 

ระบุถึงประชุมสุดยอดสหรัฐ-อาเซียน สมัย

พิเศษ (U.S.-ASEAN Special Summit) โดย

ประธานาธิบดีไบเดนจะเปนเจาภาพตอนรับ

ผูนําประเทศอาเซียน ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 

ระหวางวันที่ 12-13 พ.ค.นี้  ไวอยางน�า

สนใจ 

“เปาหมายสําคัญอันดับตนๆ ของรัฐ                                                              

บาลประธานาธิบดีไบเดนและรองประธา 

นาธิบดีแฮรริส คือการเปนหุนสวนที่มั่นคง

และพึ่งพาไดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

เม� อป 2564 สหรัฐไดประกาศยุทธศาสตร

อินโด-แปซิฟก ซึ่งกําหนดกรอบวิสัยทัศน

เชิงนโยบายการตางประเทศและความมุงมั่นที่ประธานาธิบดีไบเดน

มีตอความรวมมือที่ยั่งยืนและสรางสรรคกับพันธมิตร หุนสวน และ

หน�วยงานตางๆ ทั้งในและนอกภูมิภาค”

การที่มหาอํานาจรุกหนัก “อาเซียน” ในชวงเวลานี้ มีเหตุปจจัย

จากสถานการณสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ยืดเยื้อ  ซึ่งไมคอยเปนผลดี

ตอจีนเทาใดนัก จึงจําเปนที่จีนตองมายึดฐานที่มั่นขางลางดวยการไม

ปลอยใหประเทศในกลุมอินโด-แปซิฟกไปอยูกับสหรัฐ 

เดิมประเทศไทยผูกสัมพันธกับสองขั้ว

มหาอํานาจดวยพลังอํานาจของชาติตางกัน โดย

ฝงอเมริกาไทยจะใชความมั่นคงและเศรษฐกิจ 

สวนทางฝงจีนจะใชสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

แตเม� อจีนตัดสินใจเดินดวยความมั่นคง ยอมเกิด

ความขัดแยงขึ้นมาเปนเร� องธรรมดา เพราะวา

ทหารไทยบางคน และระบบราชการของเรายัง

ฝงรากลึกกับสหรัฐ

หลังรัฐประหารรัฐบาลไมมีทางเลือก จึงตองไปซบจีน จึงเปน

แรงกดดันใหสหรัฐเดินเกมรุกมากขึ้น จีนเองก็กลัววาจะเพลี่ยงพล้ํา 

จึงรุกกลับมากขึ้นเชนกัน ในที่สุดจึงกลายเปนความรอนแรงดวย

ภูมิรัฐศาสตรของไทยที่มีความสําคัญสูงยิ่ง 

โดยพยายามโจมตีจุดอ่อนของจีนในการทําเรื่อง debt-trap 

diplomacy ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศผานรูปแบบเงินกู เงินชวยเหลือ 

แต่เมื่อถึงเวลาไม่มีเงินก็ยึดครองโครงสร้างพื้นฐาน เช่นเดียวกับที่

เกิดขึ้น สปป.ลาว ศรีลังกา กัมพูชา 

ดวยการปฏิบัติการหนาฉากของภาค

รัฐ และงานใตดินที่มีอาชญากรรม

ขามชาติ แกงคอลเซ็นเตอร รวมไป

ถึงการรุกคืบการถือครองกรรมสิทธิ์

ที่ดินดวยการแตงงานกับคนไทย 

ทั้งความพยายามเช� อมโยงตอ

เชื่อมยุทธศาสตร์ one belt one 

road หรือหนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง

ของจีน ที่เดิมจะใชการขุด “คลอง

ไทย” เช� อมระหวางทาเรือเจาผิวก 

เมียนมา และฐานทัพเรือเรียม สีหนุ                                                      

วิลล และสนามบิน dara sakor 

เกาะกง แตจีนก็ขยับรุกคืบเขามาที่

ไทยไมไดงายตามแผน และมีความ

พยายามจะเชื่อมต่อปักธงในไทย

ดวยแนวทางอ� น

และเริ่มมีปฏิบัติการขาวสาร

ใหเครือขายจีนในประเทศไทยตอบ 

โตสหรัฐ ตะวันตก และยูเครน อยาง

ดุเด็ดเผ็ดรอน ดวยการผลิต content 

เผยแพรในส� อฝายแอนตี้สหรัฐ 

หลังจากรัสเซียยังไมสามารถชนะในสงครามยูเครนไดอยาง

เด็ดขาด จีนก็ชั่งน้ําหนักวาศักยภาพทางดานการทหารของตนเองจะ

เหนือกวาสหรัฐหรือไมหากตองเผชิญหนากัน ในขณะนี้จีนเองอาจเสีย

เปรียบได จึงจําเปนตองใช soft power กดลงมาดานลางผาน cyber 

dominance ดังที่เห็นกัน

หากรัฐบาลไทยไมทําใหเกิดสภาวะสมดุลเกิดขึ้นและแบงงาน

ในการผูกสัมพันธทั้งสองขั้ว ก็อาจจะจุดชนวนใหเกิดการกดดัน

เคล� อนไหวเพ� อลมรัฐบาล หรือลมระบอบ เชนที่เกิดขึ้นในบางประ                   

เทศ 

สิ่งที่น�าหวงคือ ปจจุบันประเทศไทยมีความขัดแยง-แตกแยก

แบงเปนสองขั้วความคิดอยางสิ้นเชิง จากฝายอนุรักษนิยม-ฝาย

กาวหนา เอาสถาบัน-ไมเอาสถาบัน คนเจเนอเรชั่นเกา-ใหม เชียร

รัสเซีย-เชียรยูเครน ตามมาดวยเร� องโปรจีน-โปรสหรัฐ, ตะวันตก 

เปนความน�าปวดหัวของสังคมไทยที่ตองเจอกับสถานการณ

เลือกขางอยางไรจุดจบ.

นาโต2สหรัฐ-หนึ่งแถบจีน

ขยายความแตกแยกคนในสังคมไทย

เ

เ



องบอกเจองานเข้าอย่างต่อเนื่องสำาหรับ “สถาบันนิติ

เวชวิทยา โรงพยาบาลตำารวจ” โดยเฉพาะ พล.ต.ต.สุ

พิไชย ลิ่มศิวะวงศ์ ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา 

ในคดีการเสียชีวิตของ “แตงโม” นิดา หรือภัทรธิดา 

พัชรวีระพงษ์ ดารานักแสดงสาว ที่ตกเรือสปีดโบตเสียชีวิตกลาง

แม่น้ำาเจ้าพระยา

ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการผ่าชันสูตรศพ “แตงโม” 

ที่ถูกสังคม ถูกคนบางกลุ่ม เพ่งเล็งการทำางานเป็นไปตามหน้าที่ 

หรือมีอะไรในกอไผ่มากกว่าหน่อไม้หรือไม่

ล่าสุด “อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์” ประธานชมรมช่วยเหลือ

เหยื่ออาชญากรรม เข้าร้องกองบังคับการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(ปปป.) แจ้งความดำาเนินคดี

กับแพทย์ผู้ชันสูตรการเสีย

ชีวิตของ “แตงโม” รวมทั้ง

คลิปการนำาศพ “แตงโม” มา

เปรียบเทียบกับใบพัดเรือ

จน “ผู้การสุพิไชย” 

ต้องออกมาแถลงยอมรับเป็น                                   

เหตุการณ์จริง เกิดข้ึนเมื่อวันที่ 

4 มี.ค.2565 ขณะที่ทีมแพทย์

นิติเวชนำาร่างของแตงโมจาก

ห้องเย็นไปผ่าพิสูจน์ตามที่

พนักงานสอบสวนร้องขอ ให้

มีการเปรียบเทียบร่องรอยบาด 

แผลของศพกับใบพัดเรือของกลางว่าเข้ากันได้หรือไม่

พร้อมยืนยันการผ่าพิสูจน์ดังกล่าวใช้สถานที่ 1 ใน 3 ห้อง

ผ่าศพท่ีอยู่ในบริเวณสถาบันนิติเวชฯ ซ่ึงห้องดังกล่าวเป็นห้องสำารอง

ไว้สำาหรับฉีดยา บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าไปได้ และมีการ

ดำาเนินการในวัน-เวลาราชการ ขณะผ่าชันสูตรมีการบันทึกท้ังภาพ

นิ่งและวิดีโอจากทีมชันสูตร 4 คน ประกอบด้วย แพทย์เจ้าของ

คดี 1 คน, ผู้ช่วยแพทย์ 1 คน และช่างภาพ 2 คน ไว้เป็นหลัก

ฐานประกอบสำานวนคดี

“ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้มีการปกปิด เพราะเป็นข้อมูลที่นำาไป

ใช้ประกอบสำานวนคดี ยืนยันไม่ได้ออกจากสถาบันนิติเวชฯ โดย

ข้อมูลนี้จะส่งต่อให้เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบ

สำานวนคดีเท่านั้น”

อย่างไรก็ดี ผู้การสุพิไชยยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทำาให้เกิด

ความเสียหายกับองค์กร ซึ่งหากพบว่าเป็นการดิสเครดิตเจ้าหน้า 

ที่ก็ต้องพิจารณาข้อกฎหมายอีกครั้ง 

“ยอมรับว่าเสียกำาลังใจ เพราะทุกคนทำางานตามมาตรฐาน

และไม่ได้ปกปิดข้อมูล โดยที่ผ่านมาองค์กรไม่มีความขัดแย้ง โดย

มีแนวทางและเจตนาเดียวกันที่จะทำาให้คดีคลี่คลาย” 

ก่อนหน้านี้ สถาบันนิติเวชฯ รพ.ตำารวจ ก็ถูกกระแสสังคม

โหมกระหน่ำาเมื่อมีผู้บอกว่ามีแผลบริเวณศีรษะ “แตงโม” แต่เจ้า

หน้าท่ีไม่ระบุในผลตรวจสอบ จน “ผู้การสุพิไชย” ต้องออกมาบอก

ว่าได้รับรายงานจากแพทย์ท่ีผ่าพิสูจน์ศพตามร่างกาย มีบาดแผล

หลายจุด แต่ส่วนท่ีเป็นแผลใหญ่สุดอยู่ท่ีโคนขาอ่อนด้านในข้างขวา

เท่าน้ัน บริเวณบาดแผลท่ีศีรษะแตงโมยังไม่ได้รับรายงาน 

เรียกว่าใครที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีแตงโมต่างโดนกระแส

โหมใส่กันทั่วหน้า ไม่เว้น “สถาบันนิติเวชฯ รพ.ตำารวจ”

สำาหรับ พล.ต.ต.สุพิไชย ล่ิมศิวะวงศ์ ผู้บังคับการสถาบันนิติ                                                                                          

เวชวิทยา โรงพยาบาลตำารวจ เติบโตมาตามไลน์นิติเวชตำารวจตาม

ลำาดับข้ัน ต้ังแต่ดำารงตำาแหน่งนายแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานนิติพยาธิ นิติ

เวชฯ รพ.ตำารวจ ข้ึนรองผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตำารวจ 

และผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตำารวจ ในปัจจุบัน.

โลกยุคใหม่ที่บอกว่าเจริญแล้ว เอาเข้าจริง จริยธรรม

ถอยหลังเข้าคลอง เด็กๆ รุ่นใหม่ก็เปลี่ยนไป รับเอาวัฒนธรรม

ตะวันตกมาแบบไม่กรองอะไรเลย หลายเรื่องหลายราวจึงมี

ปัญหาเรื่องความเหมาะสม เพราะวัฒนธรรมฝรั่งหลายเรื่อง

ขัดแย้งกับวัฒนธรรมไทย 

วันก่อนมีเด็กๆ ในโซเชียลถามว่า ไปสัมภาษณ์งาน ถูก

สัมภาษณ์ฝ่ายเดียว ทำาไมเด็กถึงไม่มีสิทธิ์สัมภาษณ์เจ้าของ

บริษัทบ้างว่า เด็กอยากทำางานกับคนแบบไหน อยากได้เงิน

เดือนเท่าไหร่ อ่านแล้วถึงกับอึ้งครับ คนรุ่นใหม่บางคนคิดไป

ไกลจนกู่ไม่กลับจริงๆ.

นาโต-สหประชาชาติ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

มติยูเอ็นหรือสหประชาชาติให้รัสเซียถอยทัพ ซึ่งก็คงไม่                                                                     

มีผลอะไรมาก เพราะจะต้องมีการวีโตของขาใหญ่ในสหประ 

ชาชาติอย่างแน่นอน สันนิบาตชาติล้มเหลวทำาให้เกิดสงคราม 

โลกครั้งที่ ๑ ก็เพราะผลประโยชน์ของมหาอำานาจขัดแย้งกัน 

ยุโรป อเมริกา เอเชีย จึงทำาให้มีการจับคู่จับทีมกัน 

ปัญหาก็คือ อเมริกาจะตั้งตัวเป็นโต้ โผใหญ่ จับคู่กับใคร

ก็เป็นฝ่ายชนะสงครามโลกทั้งสองครั้ง ดังนั้นจึงสามารถจัด

ตั้งนาโต (องค์การป้องกันแอตแลนติกเหนือ) เพื่อเป็นกำาแพง

ปกป้องอเมริกาอีกชั้นหนึ่ง ต่อมาก็มีการตั้งอียู ที่เป็นการร่วม

มือกันระหว่างประเทศในทวีปยุโรป เหมือนรวมเป็นประเทศ

เดียวกัน แต่ก็กำาลังจะแตกแยกเหมือนการแตกแยกของสห                                                    

ภาพโซเวียตในอดีต เพราะผลประโยชน์ของแต่ละชาติมีความ

สำาคัญมากกว่า

อเมริกาใช้นาโตและอียูแสวงหาประโยชน์ ตอบโต้และ

ปกป้องการขยายอำานาจของจีนและรัสเซีย

อเมริกาต้องใช้นาโตเป็นข้ออ้างเพื่อใช้ยูเครนเป็นฐานทัพ

นิวเคลียร์กดดันรัสเซีย เหมือนครั้งครุชชอฟหวังจะใช้คิวบา

เป็นฐานทัพนิวเคลียร์ ดังนั้นการบุกยูเครนของรัสเซียจึงเป็น 

การตัดไฟตั้งแต่ต้นลม เพราะถ้าปล่อยให้อเมริกาส่งเสริมให้                                                                    

ยูเครนสมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโตได้ ก็ตามด้วยฐานทัพนิวเคลียร์

อย่างแน่นอน นอกจากนั้นรัสเซียอ้างว่าการยอมรับสมาชิก

ใหม่ของนาโตเป็นการผิดปฏิญญาการก่อตั้งนาโต

5บทความ

วดเข้ามาทุกที

๒๒ พฤษภาคม เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพ 

มหานคร ตรงกับรัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 

พอดิบพอดี 

พฤษภาคม ยังตรงกับ พฤษภาทมิฬ 

รวมทั้ง พฤษภา ๕๓ แดงเผาเมือง 

ประวัติศาสตร์ทางการเมือง เดือนพฤษภาคมจึงเป็นเดือน

ที่การเมืองดุเดือด ไม่แพ้ตุลาคม 

ฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับ หาเสียงเลือกผู้ว่าฯ กทม.โค้งสุด 

ท้าย “สาดกันสนุก” 

ผู้สมัครจากฝ่ังพรรคร่วมรัฐบาลโดนแน่ แม้จะไม่มีความ

เก่ียวข้องกันทางประวัติศาสตร์ แต่จะถูกเหมารวมเป็นผู้ทำาร้าย

ประชาชน 

เห็นตีเกราะเคาะกะลากันทุกครั้งเมื่อถึงเดือนพฤษภาคม 

แดงไม่ได้เผาเมือง ไม่มีกองกำาลังติดอาวุธชุดดำา คราวนี้ก็ตีอีก 

และถี่กว่าเดิม 

เสียงตะโกนทหารฆ่าประชาชนกลับมาอีกรอบ

การเมืองวันนี้ซ้อนกันอยู่หลายชั้น สนามเล็ก สนามใหญ่ 

เกี่ยวเนื่องกันหมด ชนิดที่ว่าแยกกันไม่ออก  

เมื่อดูจากยุทธศาสตร์ท่ีแต่ละพรรคใช้ เลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม. 

โยงใยไปถึงการเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะมีขึ้นหลังจากนี้

วันนี้เริ่มได้ยินคำาว่า เลือกตามยุทธศาสตร์ ไม่เลือกเรา

เขามาแน่ กันแล้วนะครับ 

มันเกิดจากการเมือง ๒ ขั้ว

ถ้าข้ัวไหนแข่งกันส่งผู้สมัครหลายคน ข้ัวน้ันอาจเสียเปรียบ

เพราะตัดคะแนนกันเอง 

ส่วนขั้วที่ส่งผู้สมัครน้อยกว่าจะได้เปรียบ เพราะตัวหาร

น้อยกว่า 

ดูตามสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน ขั้วรัฐบาลเสียเปรียบอยู่

หลายขุม เพราะตัวเลือกที่เยอะกว่า

สกลธี ภัททิยกุล เบอร์ ๓

สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เบอร์ ๔

อัศวิน ขวัญเมือง เบอร์ ๖

รสนา โตสิตระกูล เบอร์ ๗ 

‘ชัชชาติ’ คนของ ‘ทักษิณ’

ถ้าจะเลือกตามยุทธศาสตร์ ต้องพร้อมใจกันเลือกคนใดคนหน่ึง 

แตกแถวไม่ได้เด็ดขาด แตกเมื่อไหร่กลายเป็นเบี้ยหัวแตกทันที 

แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่การเลือกตามยุทธศาสตร์จะเกิดขึ้นได้  

โอกาสที่ผู้สมัครยอมเทคะแนนให้กัน แทบเป็นไปไม่ได้เลย 

ฉะนั้น ๔ คนจากฝั่งรัฐบาลตัดคะแนนกันเองค่อนข้างแน่นอน

ส่วนอีกฝั่ง หลักๆ มีแค่ ๒ คน 

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เบอร์ ๘

และ วิโรจน์ ลักขณาอดิศร เบอร์ ๑ 

ขั้วนี้ก็ไม่มีทางที่จะเลือกตามยุทธศาสตร์ เพราะพรรคก้าว

ไกลต้องการมีบทบาททางการเมืองในเมืองหลวง หลังประสบความ

ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในภูมิภาค 

ไปดูผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ประมาณ ๔.๕ ล้านคน 

แบ่งตามช่วงอายุออกเป็นเจเนอเรชันได้ดังนี้

อันดับ ๑ กลุ่ม Baby Boomer อายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป มี

จำานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.มากที่สุด กว่า ๑.๕๗ ล้านคน 

คิดเป็น ๓๕ % ของผู้มีสิทธิทั้งหมด

อันดับ ๒ เจเนอเรชัน X มีช่วงอายุระหว่าง ๔๐-๕๔ ปี มี

จำานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประมาณ ๑.๓๓ ล้านคน คิดเป็น ๒๙% 

ของผู้มีสิทธิทั้งหมด

อันดับ ๓ เจเนอเรชัน Y มีช่วงอายุระหว่าง ๒๕-๓๙ ปี มี

จำานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประมาณ ๑.๑๕ ล้านคน คิดเป็น ๒๖% 

ของผู้มีสิทธิทั้งหมด

อันดับ ๔ เจเนอเรชัน Z มีช่วงอายุระหว่าง ๑๘-๒๔ ปี มี

จำานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประมาณ ๑.๑๕ ล้านคน คิดเป็น ๑๐% ของ

ผู้มีสิทธิทั้งหมด

ทั้งหมดนี้เป็นนิวโหวตเตอร์ หรือผู้ที่เพิ่งมีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ 

กทม.ครั้งแรก กว่า ๗ แสนคน 

คิดเป็น ๑๖%

ตัวเลขนี้น่าจะบอกได้คร่าวๆ ว่า ใครจะได้คะแนนเท่าไหร่ 

“วิโรจน์ ลักขณาอดิศร” จะได้คะแนนจาก เจเนอเรชัน Y 

และ Z เป็นหลัก แต่ไม่ได้หมายความว่าคนรุ่นใหม่ทุกคนจะเลือก

ตัวแทนจากพรรคก้าวไกล

ขณะที่คนเลือก “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ฐานจะกว้างกว่า กิน

ไปทุกเจเนอเรชัน 

เช่นเดียวกับผู้สมัครจากฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลทุกคนจะได้

เสียงจาก Baby Boomer และเจเนอเรชัน X เป็นหลัก มีเจเนอเร

ชัน Y และ Z บ้างประปราย

จึงเป็นที่มาว่าทำาไม “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ถึงชนะทุกโพล 

แต่มีทางเดียวที่ “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” จะหล่นเป็นที่ ๒ นั่น

คือการเลือกตามยุทธศาสตร์ของฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลประสบความ

สำาเร็จ 

การเมืองที่ทับซ้อนกันอยู่ บางครั้ง “โหวตเตอร์” ทุกช่วง

อายุมองไม่ออก ไม่ได้พิจาณาถึงเบื้องหลังที่แท้จริงของผู้สมัคร

“ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” คือคนของพรรคเพื่อไทย แต่วางยุทธ 

ศาสตร์ ให้หลุดออกมาจากพรรค เพื่อกวาดคะแนนจาก กลุ่มที่ยืน

อยู่ตรงกลาง 

ไม่ชอบทักษิณ แต่ก็ไม่ชอบรัฐบาล 

และยังมี “โหวตเตอร์” บางส่วนจากขั้วรัฐบาลที่ตายใจว่า 

“ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” คือผู้สมัครอิสระ ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพรรค

เพื่อไทย  

ไม่เกี่ยวข้องกับ “ทักษิณ” 

“โหวตเตอร์” กลุ่มนี้อาจเคยร่วมเคลื่อนไหวกับ พันธมิตร

ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หรือแม้กระทั่ง กปปส. แต่เริ่มรู้สึก

ท้อแท้กับขั้วรัฐบาล เพราะมองว่าไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้

ปฏิรูปการเมืองที่เคยเรียกร้องก็ไม่เกิด 

มีสิ่งบอกเหตุมากมายว่า “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ยังเป็นคน

ของ “ทักษิณ” 

อาทิ พรรคเพื่อไทยไม่ส่งผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 

แต่เพื่อไทยส่งผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ก.

การหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าฯ ของ “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” กับ

การหาเสียงเลือกตั้ง ส.ก.ของพรรคเพื่อไทย มีความสอดรับทั้ง

ในแง่ของคน และนโยบาย 

โปสเตอร์หาเสียง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

การที่ “อุ๊งอิ๊ง-แพทองธาร ชินวัตร” เดินหาเสียงอย่าง

เป็นทางการสนามแรก ด้วยการหนีบผู้สมัคร ส.ก.พรรคเพื่อไทย

ซ้ายขวา มันคือการยืนยันว่ามาเป็นทีม 

“ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” อาจไม่ได้ต้องการให้ “อุ๊งอิ๊ง” เข้ามา

มีบทบาทในช่วงนี้  

แต่ “ทักษิณ” ต้องการ เพื่อปูทางไปยังการเลือกตั้ง ส.ส. 

หลังจากนี้

การเมืองอีกชั้นคือ บทเรียนจากการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

ปี ๒๕๕๖ 

โค้งสุดท้ายโพลทุกสำานักให้ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ 

ชนะ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร 

แต่เลือกตั้ง ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ทิ้ง พล.ต.อ.พงศพัศ 

พงษ์เจริญ ไปร่วม ๒ แสนคะแนน ซึ่งถือว่ามากโขทีเดียว

คร้ังน้ี “ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ” นำาขาดทุกโพลก็จริง แต่การ 

เมืองอาจซ้ำารอยเก่าได้ ประมาท “อัศวิน ขวัญเมือง” ไม่ได้เด็ดขาด

จำาได้มั้ยครับ “พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา” เดินสาย

เตรียมพร้อมสมัครผู้ว่าฯ กทม. แต่สุดท้ายถอนตัวแบบช็อกคอ

การเมืองเพราะอะไร 

ฐานเสียงพลังประชารัฐใน กทม.มีอยู่มากพอสมควร สุด 

ท้ายคนในพลังประชารัฐต้องคุยกันว่า ทำาอย่างไรให้ “ชัชชาติ 

สิทธิพันธุ์” สอบตก

เลือกตั้ง ส.ส.ปี ๒๕๖๒ สนาม กทม. เพื่อไทยได้ ๙ ที่นั่ง 

แต่พลังประชารัฐกวาดไป ๑๒ เก้าอี้ 

แม้เสียงพลังประชารัฐใน กทม.หล่นวูบ แต่ฐานเสียงของ 

ส.ส.แต่ละคนนั้นมีอยู่ 

ฉะนั้นเลือกตามยุทธศาสตร์คือคำาตอบ.

จงสังวรออนไลน์

คนทำาสื่อหวือหวาหวังแสวง

มุ่งชื่อเสียง หิวแสง เป็นนิสัย

อยากดังอยากเด่นจะเป็นภัย

มักล่วงเกินใครไม่สมควร

สื่ออินเทอร์เน็ต-เท็จกว่าแท้

ตามกระแส หุนหัน ผันผวน

เป็นทางมาแห่งมารผีทั้งมวล

มักเร็วด่วน ทันใด เรื่องไม่ดี

ประเทศไทยกำาลังจะเป็นปอมเปอี

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

กรณีภูเขาไฟวิซูเวียสระเบิด ลาวาไหลท่วมปอมเปอี ประ 

ชาชนหนีไม่พ้นถูกลาวาไหลท่วมเมือง สภาพศพท่ีขุดพบหลาย

พันปีต่อมาน่าอนาถมาก ผู้คนในสมัยนั้นหมกมุ่นในกาม มี

ทั้งชายกับชาย หญิงกับหญิง แล้วยังพบเชื้อซิฟิลิสด้วย แต่

ที่น่าอนาถก็คือชายกับสุนัขตัวเมีย ชาวคริสต์เชื่อว่าเป็นการ

ลงโทษของพระเจ้า

ข่าวออนไลน์หนังสือพิมพ์ หนุ่มใหญ่อายุ ๕๗ ปี ชาว

ขอนแก่น เสียชีวิตในกระท่อม เพื่อนบ้านพบศพในสภาพเปลือย 

อวัยวะเพศติดกับอวัยวะเพศของสุนัขตัวเมียสีขาวที่ตายแล้ว

เช่นกัน ผู้เสียชีวิตที่มีกางเกงในของผู้หญิง ๔ ตัวคล้องคอนั้น

เคยมีครอบครัว มีลูก ๑ คน ป่วยเป็นโรคหัวใจ แต่ไม่ได้ไปรับ

ยามากินนานแล้ว

สังคมไทยวันน้ีช้ีนำา ส่งเสริมให้ผู้คนหลงใหลในกาม กิเลส 

สื่อต่างๆ นำาเสนอแต่ภาพโป๊ของดารา และเรื่องคาวโลกีย์ของ

ดาราเป็นจุดขาย ทำาให้ “กาม” เป็นปัจจัยสำาคัญในการดำารง

ชีวิต ฆ่ากันตายเพราะความหึงหวงรายวัน กาม ตัณหา ราคะ 

เป็นสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิต เป็นสาเหตุของการเกิด แก่ 

เจ็บ ตาย

มนุษย์มีปัญญามากกว่าเดรัจฉาน เคยดูหนังไทยเมื่อ

นานมาแล้ว ครอบครัวหนึ่งมีฐานะยากจน มีลูกหลายคน  พ่อ

มีความต้องการทางเพศ มองหน้าแม่ แม่ก็พูดกับพ่อว่าอีก

แล้วหรือ เพราะแม่กลัวปัญหาความยากจน  ธรรมชาติแบ่ง

ช่วงอายุมนุษย์ให้เหมาะสม สมัยก่อนวัยเจริญพันธ์ุอาจจะเร่ิม

เร็วหมดช้า เพราะธรรมชาติสามารถเลี้ยงดูมนุษย์ได้มาก แต่

เมื่อวันนี้โลกไม่สามารถรองรับปริมาณมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นได้ 

ดังนั้นมนุษย์ก็ไม่สมควรให้ความสำาคัญกับกามหรือการเพิ่ม

เผ่าพันธุ์

เดตไม่ใช่กิจกรรมสำาคัญที่สุดของวัยรุ่น ทุกวันนี้ต้อง

ให้ความสำาคัญกับการดำารงชีวิตให้มากที่สุด เพราะคนมาก

งานน้อย สมัยก่อนบ้านไหนมีรูปครุยจุฬาฯ ประดับบ้านก็

หมายความว่าลูกบ้านนี้เป็นใหญ่เป็นโต แต่ทุกวันนี้บัณฑิต

ล้นตลาด เฉพาะปีนี้ก็กว่าห้าแสนคนแล้ว ต้องไปขี่แกร็บไบค์

มากมาย.

นายขิง 

 

คนไทยสมัยก่อนอยู่กันเป็นระเบียบเรียบร้อย การผิด

ศีล ละทิ้งธรรม ไม่ค่อยมีให้เห็นมากนัก แต่ปัจจุบันคนเข้า

ถึงสื่อได้ง่ายขึ้น การเสพสื่อมีปัญหา เด็กๆ สามารถเข้าถึงสื่อ

ลามกอนาจารได้ ผู้ใหญ่ไม่ต้องพูดถึง ก็เป็นที่มาของการก่อ

อาชญากรรมมากมาย 

งานเข้า‘นิติเวช ตร.’รัวๆ

นี่คือเหตุผลที่ประเทศไทยต้องวางตัวให้เป็นกลาง ทั้ง

เศรษฐกิจและนโยบายต่างประเทศ.

เฒ่าทารก 

 

เห็นด้วยครับว่าไทยต้องวางตัวเป็นกลาง คบกับทุกฝ่าย

ต่อไป อย่าไปเล่นบทเกินตัว เหมือนที่พรรคก้าวไกลอยากให้                                                                             

เป็น เพราะได้ไม่คุ้มเสีย สถานการณ์แบบนี้ ไม่ต้องเป็นพระ 

เอกในสายตาชาวโลกครับ แค่ไม่ทำาให้ประชาชนในประเทศ

เดือดร้อนเพราะนโยบายของรัฐบาลก็เพียงพอแล้ว. 

เหมือนเดิม

 * ภายหลัง “คุณหมอกระต่าย”

ได้มาตายวายชีวา

เหตุเพราะถูก “ท่านหมาต๋า”

ขับ “บิ๊กไบค์” ใส่เข้าชน

 * ขณะข้าม “ทางม้าลาย”

ที่ทำาไว้บนถนน

เป็นเครื่องหมายให้ผู้คน

เดินข้ามพ้นอย่างปลอดภัย

 * “ทางม้าลาย” ในวันนี้

จึงได้ทีปรับปรุงใหม่

วัวหายแล้วล้อมคอกไง

ตามวิสัย “ราชการ”

 * ขยายใหม่เสียใหญ่โต

กว้าง-ยาวโก้ โชว์ โอฬาร

ทาสีแดง-ขาวประมาณ

ให้ได้เห็นเด่นแต่ไกล

 * แต่สุดท้ายก็เท่านั้น

ใครไหนกันเอาใจใส่

ยังขับรถยนต์-มอเตอร์ไซค์

ไม่สนใจ “ทางม้าลาย”

 * ไม่สนใจกติกา

กฎจราจรทั้งหลาย

ซึ่งถือว่าเป็น “กฎหมาย”

ใช้บังคับกับทุกคน

 * จึง “เมืองหลวง” ไทยวันนี้

นั้นเกินที่จะบานบน

ไม่ให้เหล่าประชาชน

ถูกรถชนบน “ทางม้าลาย”

 สามารถ เจนชัยจิตรวนิช

 อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงยุติธรรม

ผู้อำานวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ พรรคพลังประชารัฐ

พล.ต.ต.สุพิไชย ลิ่มศิวะวงศ์

ง

ต้
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กฤตพลังงานที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งระหว่าง

รัสเซีย-ยูเครน ดันราคาพลังงานทั่วโลกพุ่งสูงทะลุ

เพดาน และยังทำาให้เกิดปัญหาสารพัดตามมา ไม่ว่า

จะราคาสินค้าที่อุปโภคบริโภคต่างก็พุ่งทะยานสูงขึ้น

อย่างรวดเร็ว จนนำาไปสู่อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นสูงมาก และ

ที่สำาคัญ สงครามที่เกิดขึ้นอาจจะบานปลายและยืดเยื้ออย่าง

ไม่มีที่สิ้นสุด สุดท้ายกลายเป็นปัจจัยลบฉุดเศรษฐกิจที่กำาลัง

ฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กำาลังเริ่มคลี่คลาย 

แต่ท้ายที่สุดกลายเป็นว่าราคาน้ำามันที่พุ่งทะยานกลับทุบ

เศรษฐกิจร่วงลงมาอีกครั้ง

ดังนั้น จากปัจจัยเหล่านี้จึงทำาให้สถานการณ์ด้านพลัง 

งานของประเทศยังคงอยู่ในภาวะวิกฤต เพราะปัจจัยที่ส่ง

ผลกระทบกับราคาน้ำามันนั้นหลักๆ เป็นปัจจัยภายนอก ยาก

ท่ีจะจัดการ เพราะฉะน้ันภาครัฐจึงได้พยายามหาแนวทางท่ีเข้า

มาช่วยเหลือประชาชน ไม่ว่าจะลดภาษีหรือการนำาเงินกองทุน

น้ำามันเช้ือเพลิงเข้ามาช่วยอุ้ม แต่แล้วราคาน้ำามันก็ยังคงพุ่ง

ทะยานไม่หยุด เงินกองทุนก็หมด หายไปเหมือนเทท้ิงทะเล

จนสุดท้ายรัฐบาลต้องยอมรับความจริงที่ต้องเผชิญกับ

สถานการณ์น้ำามันแพง เงินกองทุนน้ำามันที่ใช้ตรึงราคาน้ำามัน

ก็ติดลบเฉียด 70,000 ล้านบาท อีกทั้งยังมีความชัดเจนว่า

สงครามรัสเซีย-ยูเครนอาจจะยืดเยื้อยาวนาน ทำาให้รัฐบาล

ตัดสินใจประกาศเลิกการตรึงราคาน้ำามันดีเซลในราคา 30 

บาทต่อลิตร โดยมีผลวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา ทำาให้เมื่อวันที่ 30 

เม.ย.2565 เราจึงได้เห็นภาพการต่อคิวเพื่อเติมน้ำามัน

อย่างไรก็ตาม จากปัญหาราคาน้ำามันท่ีแพงทะลุเพดาน

และเกิดการขาดแคลนในบางประเทศ ทำาให้หลายคนเริ่ม

หันมาให้ความสำาคัญกับการพึ่งพาตนเองในด้านพลังงาน ซึ่ง

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติถือเป็นอีกหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการ

จัดหาพลังงานให้กับประเทศ ดังนั้นจึงได้เดินหน้าสร้างความ

มั่นคงด้านพลังงานโดยการยืนด้วยขาของตนเองในสองเรื่อง

ด้วยกัน คือ

นอกจากจะเริ่มใช้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Pro- 

duction Sharing Contract) หรือ PSC ในการบริหาร

จัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของไทย ได้แก่ แปลง 

G1/61 (แหล่งเอราวัณ) และแปลง G2/61 (แหล่งบงกช) 

เพื่อให้สามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้อย่างต่อเนื่องจากแหล่ง

พลังงานภายในประเทศ ซึ่งก๊าซธรรมชาติถือเป็นแหล่งเชื้อ

เพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าที่เป็นพลังงานสะอาด มีราคาถูก 

และเป็นปัจจัยสำาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศแล้ว

ยังรอออกประกาศเชิญชวนการเปิดให้ยื่นขอสิทธิ

สำารวจและผลิตปิโตรเลียม รอบที่ 24 บริเวณทะเลอ่าวไทย                                                                                

ภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต จำานวน 3 แปลง ประกอบ

ด้วย แปลง G1/65, G2/65 และ G3/65 บริเวณทะเลอ่าว

ไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับแนวท่อก๊าซที่มีอยู่เดิม และ

อยู่ใกล้กับพื้นที่ผลิตหลักที่ปัจจุบันมีการผลิตก๊าซธรรมชาติอยู่ 

จึงมีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมต่อไปได้

ซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะมีเอกชนผู้สนใจเข้ามายื่นขอสิทธิ

สำารวจและผลิตปิโตรเลียม เพื่อพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติ

ของไทยให้มีความมั่นคง ทำาให้เราสามารถยืนด้วยขาตัวเอง 

และลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศในอนาคต และยัง

เป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของกระทรวงพลังงาน 

โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดเม็ดเงินลงทุนในเบื้องต้นกว่า 1,500 

ล้านบาท และจะต่อยอดให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรม

ปิโตรเลียมในประเทศเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นล้านบาทหากมีการ

สำารวจพบปิโตรเลียม

นอกจากนั้นยังสามารถสร้างผลประโยชน์ ให้รัฐใน

รูปค่าภาคหลวง ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม และส่วนแบ่งกำาไร 

ตลอดจนก่อให้เกิดการจ้างงานพนักงานคนไทย

การดำาเนินการดังกล่าวของกรมเชื้อเพลงฯ นั้นเป็น

สัญญาณที่ดีของอุตสาหกรรมสำารวจและผลิตปิโตรเลียมใน

ประเทศอีกครั้ง หลังจากที่การเปิดให้สิทธิสำารวจและผลิต

ปิโตรเลียมในประเทศหยุดชะงักมาเป็นเวลา 15 ปีแล้ว ซึ่ง

จะช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และสร้างความเชื่อมั่น

ในการลงทุนและสร้างรายได้ให้ประเทศ

ที่สำาคัญ เป็นโอกาสในการก้าวสู่ความมั่นคงด้านพลัง 

งานของประเทศ ด้วยการพ่ึงพาตัวเองโดยพัฒนาแหล่งปิโตร     

เลียมที่มีศักยภาพของเราเอง ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤต

พลังงานที่เกิดขึ้นทั่วโลก.

พลังงานมั่นคง-ลดพึ่งพา

เศรษฐกิจ

วิ

บุญช่วย ค้ายาดี

ด๊า! ทีเดียว กับกระแสตอบรับดีเว่อร์ จากการเปิดตัวธุรกิจ

ภาคการเกษตรที่ บมจ.สาลี่ คัลเล่อร์ (COLOR) ร่วมกับ

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะ

และวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ใน

การพัฒนา “โครงการต้นแบบถุง

ห่อ Magik growth” ที่สวนทุเรียน 

จังหวัดระยอง ออกดอกออกผล

สร้างรายได้ให้เกษตรกร ...แว่วๆ 

มาว่าเตรียมขยายไปยังผลไม้เพื่อ

การส่งออกอย่างมะม่วง กล้วย

หอมทอง ชมพู่ ฯลฯ งานนี้บอส 

พีรพันธ์ จิวะพรทิพย์ ได้ใจผู้ถือ

หุ้นไปเต็มๆ เพราะไม่หยุดนิ่ง ลุย

เต็มเครื่องขยายธุรกิจใหม่ๆ เพื่อ

สร้างรายได้ อนาคตสดใส.

ดี๊

ลุยเต็มเครื่อง

พีรพันธ์ 

จิวะพรทิพย์

เจ๊เกียวสุดทน!ร้องขอขึ้นค่าตั๋ว
จตุจักร • “เจ๊เกียว” สุดทน ลุย

ยื่นขนส่งขอปรับขึ้นค่าโดยสาร

กิโลเมตรละ 1 สตางค์ พร้อมลด

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ผู้ประกอบ

การรถโดยสารประจำาทางโอดแบก 

ต้นทุนอ่วม จี้ใช้อัตราค่าโดยสาร

ตามโครงสร้างต้นทุนราคาน้ำามัน

ดีเซล

นางสุจินดา เชิดชัย นายก

สมาคมผู้ประกอบการรถร่วมรถ

โดยสาร บขส. และเจ้าของอู่รถ

เชิดชัย และบริษัท เดินรถเชิด

ชัยทัวร์ จำากัด เปิดเผยภายหลัง

ยื่นหนังสือถึงนายจิรุตม์ วิศาล

จิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 

ขอปรับค่าโดยสารให้สอดคล้อง

กับราคาน้ำามันดีเซลที่ปรับขึ้น 

32 บาทต่อลิตร โดยราคาน้ำามัน

ขึ้น 1 บาทต่อลิตร จะขอปรับขึ้น 

1 สตางค์ต่อกิโลเมตร พร้อมขอ

ลดค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่า

ประกันภัย, ค่า พ.ร.บ.คุ้มครองผู้                                              

ประสบภัยจากรถ เพื่อบรรเทาคา่

ใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมเท่ียววิ่ง 

(ค่าขา) กรณีไม่ได้วิ่งรถ เนื่องจาก

ที่ผ่านมาไม่ได้ปรับขึ้นค่าโดยสาร

มาหลายปีแล้ว ไม่สามารถแบก

รับต้นทุนได้

“หากกรมการขนส่งทาง

บกไม่ยอมปรับขึ้นราคาให้ ก็ขอ

ให้ติดตามต่อว่าแต่ละบริษัทจะ

ดำาเนินการอย่างไร เพราะแต่ละ

บริษัทได้รับผลกระทบและแผน

บริษัทต่างกัน” นางสุจินดากล่าว

นายพิเชษฐ์ เจียมบุรเศรษฐ์ 

นายกสมาคมกิจการรถโดยสาร

ประจำาทางไทย กล่าวว่า การมา

ยื่นข้อเสนอครั้งนี้ยืนยันไม่ใช่การ

เรียกร้องให้มีการปรับค่าโดยสาร

แต่อย่างใด เพียงขอให้กรมการ

ขนส่งทางบกใช้อัตราค่าโดยสาร

ตามโครงสร้างต้นทุนราคาน้ำามัน

ดีเซลตามที่เคยประกาศไว้เท่านั้น 

เพราะเมื่อเทียบกับโครงสร้างขั้น

บันไดของอัตราค่าโดยสารที่กรม

การขนส่งประกาศไว้ เมื่อน้ำามัน

ดีเซลปรับขึ้นลิตรละ 1.12 บาท 

จะต้องปรับอัตราค่าโดยสารขึ้น 1 

สตางค์/กิโลเมตร นั่นหมายความ

ว่ากรมการขนส่งทางบก โดยคณะ

กรรมการควบคุมการขนส่งทาง

บกกลางต้องพิจารณาใช้ตาราง

อัตราค่าโดยสารขึ้นอีกประมาณ 

10-15 สตางค์/กิโลเมตร.

ร่วมมือ • บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ส่ง บจก.กรีน เทคโนโลยี รีเสิร์ช จำากัด (GTR) หรือบริษัทย่อย ลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับสำานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่ง

ชาติ (สอวช.) โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 

เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรม ภายใต้การนำา

องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อม สอดรับนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรม Bio-Circular-Green Economy ของประเทศไทย.

ปตท.มึนกำ�ไรQ1ลดฮวบ22%
เซ่นสงครามรัสเซีย-ยูเครน

เร่งหาน้ำามันเสริมความมั่นคง

ไทยโพสต์ • ปตท.มึน ไตรมาสแรกปี 65 ผลการดำาเนินงานลดลง

กว่า 22% จากปีก่อน รับเหตุขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน ลุยเร่งจัดหา

น้ำามันดิบเพื่อเพิ่มอัตราสำารอง พร้อมดูแลสังคม ช่วยเหลือส่วนลด

ด้านพลังงาน

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

ปตท. จำากัด (มหาชน) เปิดเผย

ว่า ผลการดำาเนินงาน ปตท.และ

บริษัทย่อยไตรมาส 1 ประจำาปี 

2565 มีกำาไรสุทธิจำานวน 25,571 

ล้านบาท ลดลง 7,017 ล้านบาท 

หรือ 21.5% จากไตรมาส 1 ปี 

2564 ที่จำานวน 32,588 ล้าน

บาท และลดลง 1,973 ล้าน

บาท หรือ 7.2% จากไตรมาส 4 

ปี 2564 ที่จำานวน 27,544 ล้าน

บาท เนื่องจากในไตรมาสนี้มีผล                           

ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์เพิ่ม

ขึ้นมาก โดยหลักจากสัญญาประ 

กันความเสี่ยงราคาน้ำามันและ

ผลิตภัณฑ์ ที่ราคาซื้อขายน้ำามัน

ล่วงหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก อัน

เนื่องมาจากสถานการณ์ความขัด

แย้งระหว่างประเทศรัสเซียและ

ประเทศยูเครน ที่หลายประเทศ

มีการประกาศคว่ำาบาตรการนำา

เข้าน้ำามันจากรัสเซีย ส่งผลให้

ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น รวม

ถึงมีภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น

“ท่ามกลางสถานการณ์

สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน 

เป็นเหตุให้อุปทานพลังงานลดลง 

ส่งผลต่อราคาเชื้อเพลิง ตลอดจน                                     

คา่ครองชีพของประชาชนท่ีปรับตัว                                                 

สูงข้ึนท่ัวโลก ทำาให้แต่ละประเทศ

ต่างตระหนักถึ งความสำาคัญ

ของความมั่นคงด้านพลังงาน 

โดยเฉพาะประเทศที่ต้องพึ่งพา

การนำา เข้ าพลังงานเป็นหลัก 

ปตท.ยังคงยึดมั่นดำาเนินธุรกิจให้

บรรลุพันธกิจดูแลความมั่นคง

ทางพลังงานของชาติ และได้

ดำาเนินมาตรการบริหารจัดการ

น้ำามันและก๊าซธรรมชาติรองรับ

ความต้องการใช้ในประเทศอย่าง

เต็มความสามารถ ประกอบด้วย 

การจัดหาน้ำามันดิบเพิ่มเติมเพื่อ

เพ่ิมปริมาณสำารอง ประสานงาน                                                      

โรงกลั่นในกลุ่ม ปตท.จัดเก็บน้ำา 

มันคงคลังในระดับสูงสุด ควบคู่

ไปกับการร่วมดูแลสาธารณสุข

และสังคม รวมถึงสนับสนุนด้าน

พลังงาน เพื่อแบ่งเบาภาระของ

ภาครัฐและประเทศ ในระหว่าง

ที่ยังมีการแพร่ระบาดของไวรัส

โควิดสายพันธุ์ โอมิครอนอย่างต่อ

เนื่อง” นายอรรถพลกล่าว

นายอรรถพลกล่าวว่า ราย                                            

ได้จากการขาย และกำาไรจากการ                                              

ดำาเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและ                                                     

ค่าตัดจำาหน่าย ต้นทุนทางการ

เงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) 

เพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขาย

ที่เพิ่มขึ้น จากราคาขายเฉลี่ย

ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นตามราคาใน

ตลาดโลก รวมถึงปริมาณขาย

โดยรวมที่เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัว

ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจาก

การผ่อนคลายมาตรการควบคุม

การแพร่ระบาดของโควิด-19. 

ธุรกิจพลังงานยิ้มโกยรายได้ทะลัก 

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

ไทยโพสต์ • ธุรกิจพลังงานปลื้ม          

ไตรมาสแรกโกยทะลัก CKP ประ 

กาศรายได้รวมเพิ่มขึ้น 442 ล้าน

บาท กันกุลลั่น Q1 กำาไรทะลุ 

500 ล้านบาท ด้าน GULF กำาไร

พุ่ง 36%

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ 

กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีเค พาว

เวอร์ หรือ CKP เปิดเผยว่า ผลการ

ดำาเนินงานของบริษัทในไตรมาส

ที่ 1/2565 มีรายได้รวม 2,543.0 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน

ของปี 2564 จำานวน 442.0 ล้าน

บาท หรือเพิ่มขึ้น 21.0 และมีกำาไร

สุทธิอยู่ที่ 38.7 ล้านบาท ซึ่งมี

ปัจจัยหลักมาราคาก๊าซธรรมชาติที่

ปรับตัวสูงขึ้น มีผลทำาให้รายได้ใน

ส่วนของโรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจน

เนอเรชั่นปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย

นายสมบูรณ์ เอ้ืออัชฌาสัย 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ.กันกุล

เอ็นจิเนียร่ิง หรือ GUNKUL กล่าวว่า 

แนวโน้มการดำาเนินธุรกิจในไตรมาส 

2/65 จะมีทิศทางท่ีดีได้อย่างต่อเนื่อง 

ซ่ึงในงวดไตรมาส 1/65 ส่วนท่ีเป็น

ของบริษัทมีกำาไรสุทธิอยู่ท่ี 503.35 

ล้านบาท และมีรายได้รวมเท่ากับ 

2,297.76 ล้านบาท เนื่องจากรับ

รู้รายได้รับเหมาก่อสร้างและวาง

ระบบทางด้านวิศวกรรม (EPC) และ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 

รวมถึงธุรกิจกัญชงในล็อตแรก

รายงานข่าวจาก บมจ.กัลฟ์                                                    

เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ หรือ 

GULF แจ้งว่า ผลประกอบการไตรมาส                                                   

1/2565 รับรู้กำาไรจากการดำาเนินงาน                            

เท่ากับ 3,257 ล้านบาท โต 36% เทียบ                                     

กับช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว โดยปัจจัย                                                 

หลักมาจากการรับรู้รายได้จากโครง 

การโรงไฟฟ้า GSRC หน่วยท่ี 1 และ

หน่วยท่ี 2 ผลประกอบการท่ีดีข้ึนของ

โรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเล BKR2 

ท่ีประเทศเยอรมนี และส่วนแบ่งกำาไร

จาก INTUCH จำานวน 1,100 ล้าน

บาทในไตรมาส 1/2565 อีกด้วย.

ในท่ีสุดการเก็งกำาไรก็ครอบงำาตลาดได้อย่างชัดเจน ซ่ึงจะมอง

ว่านักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ชี้นำาตลาดไปก่อน เพราะการที่นักลงทุน

ต่างชาติเปลี่ยนจากการซื้อมาเป็นการขายหุ้นออก สร้างความหวาด

วิตกกับนักลงทุนระยะสั้นและนักเก็งกำาไรในตลาดอย่างมาก แค่นัก

ลงทุนต่างชาติโหมขายหุ้นในวันก่อนทำาให้ผู้บริหารกองทุนในประเทศ

ตื่นตกใจมาก มองตลาดจะต้องเปลี่ยนเป็นขาลงทันที จึงพบว่าทาง

กองทุนรีบเปลี่ยนจากซื้อมาเป็นการขายอย่างมาก แสดงออกอย่าง

ชัดเจนว่าต้องการขายหนีตาย วานนี้ (12 พ.ค.65) พบว่าทางกองทุน

รีบเทขายหุ้นออกอย่างมาก ขายไปถึง 1,932.28 ล้านบาท ทำาให้ทาง

โบรกเกอร์ขายตามออกไปด้วยเพราะมองตลาดในทิศทางลบ จาก

การที่ดัชนีหลุดแนวรับที่ระดับ 1,600 จุดลงมาจะเป็นตลาดในทางขา

ลง ซึ่งการคิดอย่างนี้เกิดกับนักเก็งกำาไรโดยตรง ทำาให้ทางโบรกเกอร์

และนักลงทุนต่างชาติพากันขายหุ้นออกมาด้วย โดยทางโบรกเกอร์

ขาย 817.85 ล้านบาท และนักลงทุนต่างชาติขายอีก 622.86 ล้าน

บาท เมื่อนักลงทุนรายใหญ่ทั้ง 

3 กลุ่มพากันขายหุ้น ย่อมทำาให้

ตลาดดิ่งลงแรง วานนี้นอกจาก

ดัชนีจะปิดลงต่ำาที่ 1,584.52 จุด                                         

แล้ว ยังมีวอลุ่มการเทรดสูงถึง                           

92,529.65 ล้านบาทอีกด้วย ส่วน                                  

ดัชนีก็ลดลงมากถึง 28.82 จุด 

เกือบเป็นระดับต่ำาสุดของวัน

จึงเป็นความชัดเจนว่า

ตลาดถูกครอบงำาด้วยอิทธิพล

ของการเก็งกำาไรอย่างมาก มอง

ในแง่การเก็งกำาไรก็จะมีความ

เสี่ยงสูง นักเก็งกำาไรต้องคิด

กันเองว่าจะสู้ต่อหรือหยุดการ

เก็งกำาไรไปก่อน เพราะหากการ

เก็งกำาไรยังดำาเนินต่อไปย่อม

แสดงว่าในตลาดยังมีเหยื่อของการเก็งกำาไรอยู่ ทำาให้สามารถเก็งกำาไร

ได้ต่อไปเรื่อยๆ ส่วนในแง่ของการลงทุนคงมีเหตุผลที่ต่างกัน เพราะ

การลงทุนที่สามารถลงทุนได้ระยะยาวคงจะไม่กังวลกับการผันผวน

ของดัชนีมากนัก เนื่องจากได้มีการคำานวณมาแล้วว่าการตัดสินใจลง 

ทุนในแต่ระดับราคาหุ้นจะได้ผลตอบแทนจากเงินปันผลในระดับใด 

คุ้มค่ากับการเข้าลงทุนหรือไม่ ถ้าไม่คุ้มก็คงไม่ลงทุน หากมองว่าคุ้มค่า

จึงลงทุนก็จะถือลงทุนระยะยาวได้ ยิ่งปัจจุบันพบว่าธุรกิจหลายกลุ่มมีผล

ประกอบการในไตรมาส 1 ออกมาดีกว่าเดิมมาก ทำาให้มั่นใจได้ว่าลงทุน

ได้ความคุ้มค่า จึงต้องเน้นการเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานดีในการลงทุนเท่านั้น

เมื่อดูจากผลกำาไรในไตรมาส 1 พบว่าในกลุ่มขนส่งมีหุ้น

หลายตัวที่มีกำาไรดี น่ามองที่ TTA, PSL และ RCL ส่วนกลุ่ม

พลังงาน การที่ราคาน้ำามันยังยืนระดับสูงมั่นใจได้ว่าธุรกิจจะมีกำาไร

ดี น่ามองที่ BPP, ETC และ SSP กลุ่มพาณิชย์ก็มีการเติบโตดี 

น่ามองที่ CSS, DOHOME และ RS กลุ่มวัสดุก่อสร้างมองงาน

ก่อสร้างที่ยังมีมากย่อมดีกับธุรกิจ น่ามองที่ EPG, DCC และ SKN 

หุ้นรายตัวที่น่าจับตามี AH, ASW และ BCH เป็นต้น

สุดสัปดาห์ตลาดอาจซึม แต่คงจะมีการลุ้นเก็งกำาไรกันต่อไป 

หากไม่อยากเสี่ยงก็ควรเลือกลงทุน.

     

เก็งกำาไรครอบงำาตลาด

ALL ปรับโครงสร้างแตกไลน์ 3 ธุรกิจ

นายธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หรือ ALL เปิดเผยว่า บริษัท

ได้ประกาศปรับโครงสร้าง ภายใต้แนวคิด All New Era หรือ

ออลล์ อินสไปร์ ยุคใหม่ รองรับเทรนด์การเปลี่ยนแปลงของโลก 

ตั้งเป้าเทิร์นอะราวด์ เตรียมก้าวสู่โฮลดิ้ง คอมพานี เพิ่มความ

คล่องตัวในการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจใหม่ที่สามารถสร้างรายได้

อย่างต่อเนื่อง พร้อมแตกไลน์ธุรกิจใหม่ 3 ธุรกิจ ธุรกิจบริหาร

สินทรัพย์ บริหารหนี้สิน และคาร์บอนเครดิต หวังมาร์เก็ตแคป 

30,000 ล้านบาทภายใน 3 ปี วางเป้ารับรู้รายได้ปีนี้ 4,000 ล้าน

บาท

‘จุรินทร์’ สั่งคุมเข้ม ‘คาร์ซีต’

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

พาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้มีการเรียกประชุม

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปแล้วเมื่อวันที่ 10 พ.ค.2565 โดยเชิญห้าง

สรรพสินค้าและผู้บริหารแพลตฟอร์มต่างๆ ที่จำาหน่ายคาร์ซีต 

ได้สั่งการ คือ 1.ห้ามปรับขึ้นราคาโดยเด็ดขาด 2.ถ้ามีการขอ 

ปรับราคาเพราะต้นทุนนำาเข้าสูงขึ้นหรือเหตุอื่นต้องขออนุญาต

กรมการค้าภายในก่อน หากพบฉวยโอกาสค้ากำาไรเกินควร คุก 

7 ปี ปรับ 1.4 แสน หรือทั้งจำาทั้งปรับ

AP ฟุ้ง Q1 รายได้ โกย 13,084 ล้านบาท

นายวิทการ จันทวิมล รองกรรมการผู้อำานวยการ สาย

งานกลยุทธ์องค์กรและการสร้างสรรค์ บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) 

หรือ AP เปิดเผยว่า ในไตรมาส 1/56 เติบโตแข็งแกร่ง มียอด

ขาย 16,150 ล้านบาท ซึ่งมีผลมาจากสินค้ากลุ่มบ้านเดี่ยวและ

ทาวน์ โฮมที่ได้รับการตอบรับอย่างดี ดันรายได้รวมแตะ 13,084 

ล้านบาท กำาไรสุทธิ 1,730 ล้านบาท ปัจจุบันมีแบ็กล็อกรอโอน

กว่า 31,939 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในไตรมาส 2 เดินหน้าเปิด

ตัว 11 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 16,240 ล้านบาท

OR เสริมแกร่งพอร์ตโรงแรม

นายปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 

วัน ออริจิ้น จำากัด ในเครือ บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ หรือ 

ORI เปิดเผยว่า บริษัทได้เข้าซื้อกิจการโรงแรมแบรนด์ไอบิส 

(ibis) จำานวน 3 แห่ง จำานวนห้องพักรวม 664 ห้อง จาก บมจ.

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป หรือ ERW ส่งผลให้ภายในปี 2565 มีโรงแรม

ในพอร์ตรวมไม่น้อยกว่า 8 แห่ง กว่า 2,103 ห้อง มูลค่า REIT 

รวมกว่า 14,000 ล้านบาท มั่นใจภาครัฐปลดล็อก Test & Go 

หนุนภาคท่องเที่ยวฟื้นตัว.

แห่สมัครพรึบ!      

ขายหวยดิจิทัล

รับถึง20พ.ค.นี้

สนามบินน้ำา • นายชาญกฤช                                               

เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประ                                                     

จำาสำานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

ประธานคณะอนุกรรมการศึกษา                                                

แนวทางและมาตรการในการ                              

แก้ ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐ  

บาลเกินราคา เปิดเผยว่า ขณะน้ี

มีผู้ลงทะเบียนในระบบซ้ือ-จอง ปี 

2565 สนใจลงทะเบียนโครงการ

จำาหน่ายสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิ

เคชันเป๋าตัง-ถุงเงิน ในวันท่ี 12 

พ.ค.2565 ต้ังแต่เวลา 12.00 น.                           

โดยปรากฏว่าผ่านไปเพียง 1 

ช่ัวโมง มีผู้มาลงทะเบียนแล้วกว่า 

2 หมื่นราย สูงกว่าเป้าหมายท่ีต้ัง                                          

ไว้ว่าจะมีผู้ค้าร่วมโครงการท้ัง 

หมดท่ี 1 หมื่นราย

ทั้งนี้ สำานักงานสลากฯ 

จะเร่งตรวจสอบคุณสมบัติและ

ให้ผู้ค้าที่ผ่านเกณฑ์เข้ามาทำา

สัญญาตามลำาดับก่อนหลัง เพื่อ

ให้สามารถขายสลากดิจิทัลได้

ตามกำาหนดในวันที่ 2 มิ.ย. โดย

ออกรางวัลงวดแรกวันที่ 16 

มิ.ย.2565 สำาหรับผู้ค้ารายใหม่

ที่สนใจลงทะเบียน ผ่าน www.

glo.or.th ยังสามารถลงทะเบียน

ได้จนถึงวันที่ 20 พ.ค.2565 ใน

ส่วนท่ีเกินจะอยู่ในกลุ่มจัดสรร

สลากดิจิทัลในระยะต่อไป ซ่ึง

สำานักงานสลากฯ มีแผนท่ีจะเพ่ิม

จำานวนสลากดิจิทัลในระบบ โดย

จะนำาร่องขายก่อน 5 ล้านฉบับ

นายชาญกฤชก ล่าว ว่า 

สำานักงานสลากฯ ได้เรียกผู้ค้าปี                                

2558 ท่ีลงทะเบียนขายสลากดิจิ 

ทัลไว้ จำานวน 4,800 ราย มาทำา

สัญญาต้ังแต่วันท่ี 11 พ.ค.ท่ีผ่านมา 

โดยจะได้สลากทันทีคนละ 5 เล่ม 

เป็นสัญญาแบบ 1 ปี ซ่ึงไม่ต้องรับ

สลากใบไปจำาหน่าย แต่จะวางขาย

ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ต้ังแต่วัน

ท่ี 2 มิ.ย. เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป.

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 34.23 34.96
ยูโร 35.73 36.76
ปอนดสเตอรลิง 41.51 42.88
เยน (100 เยน) 26.36 27.32
หยวนจีน 4.32 4.46
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,350 30,450
ทองรูปพรรณ 29,804 30,950
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

12/5/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 6,597.66 8,529.94 -1,932.28
 6,444.84 7,262.69 -817.85
 46,384.41 47,007.28 -622.86
 33,102.74 29,729.75 +3,372.99

92,529.65
-28.82 

1,584.52
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ชิมช็อปไกด์สัปดาห์นี้ประเดิมด้วย เนสท์เล่ จับมือ ช้อปปี้ 

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน จัด

เทศกาลช็อปจุใจ ช่วยคนไทยลดภาระค่าครองชีพ ในแคมเปญพิเศษ 

Nestlé x Shopee Brand of the Day บน Shopee Mall ในวันที่ 13 

พฤษภาคม 2565 วันเดียวที่นักช็อปจะได้พบปรากฏการณ์ความคุ้ม

ที่สุดในรอบปี กับพาเหรดสินค้าในเครือเนสท์เล่กว่า 500 รายการ 

ที่มาพร้อมส่วนลดและของแถมอีกคับคั่ง พร้อมลดราคาสูงสุดถึง 42% 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shopee.co.th/bod-nestle-

may-2022 ...•

แฮปปี้ไม่รู้จบ ยิ่งช็อป ยิ่ง

ได้ กับ เดอะมอลล์ กรุ๊ป จัด

แคมเปญ “M Online Happy Go 

Round On Top” รวมแบรนด์ดัง

ลดทั้งเว็บสูงสุด 80% กรอกโค้ด

ลดเพิ่มสูงสุด 2,250 บาท และ

ลูกค้าบัตร SCB M VISA ลดเพิ่ม

อีกสูงสุด 2,500 บาท พร้อมรับ

ส่วนลดเพิ่มจากบัตรเครดิตที่ร่วม

รายการสูงสุด 2,000 บาท แลกคะแนนสะสม

สูงถึง 20% หรือแบ่งชำาระเบาๆ 0% นาน

สูงสุด 12 เดือน เฉพาะพื้นที่ในเขต กทม.

บริการส่งด่วน ภายใน 3 ชั่วโมง และบริการ

ห่อของขวัญฟรี พร้อมจัดส่งฟรีทั่วไทยทุกคำา

สั่งซื้อไม่มีขั้นต่ำา ตั้งแต่วันนี้–26 พฤษภาคม 

2565 เพียงคลิกซื้อผ่าน Monline.com ตลอด 

24 ชั่วโมง ...•

มาที่ โตชิบา แนะนำาตัวช่วยหน้า

ฝน ที่จะทำาให้ปัญหาผ้าไม่แห้งและกลิ่นอับ

ชื้นหมดไป ด้วยเครื่องซัก-อบผ้าฝาหน้า รุ่น 

TWD-BJ120M4T (ซัก 11 กิโลกรัม ปั่น 7 

กิโลกรัม) ที่จะช่วยให้การซักผ้าในหน้าฝนเป็น

เรื่องง่ายและประหยัดเวลา ด้วยโปรแกรมซัก-

อบพร้อมใส่ภายใน 59 นาที ที่มีเทคโนโลยี 

นค้าโภคภัณฑ์กำาลังอยู่ในช่วง

วัฏจักรขาขึ้น เพิ่งได้เห็นราคา

น้ำามันสูงสุดที่มากกว่า 125 

ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล (WTI) ในไม่กี่

วันที่ผ่านมา ส่วนทองคำาอยู่ในระหว่าง

การทำาราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 

(ขณะที่เขียนอยู่นี้ อยู่ใกล้ๆ 2,000 

ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์แล้ว)

น้ำามัน ทองคำา และสินค้าโภคภัณฑ์ 

โดยส่วนใหญ่ถูกซ้ือขายแลกเปล่ียนในรูป

‘ความสัมพันธ์ทองคำา-น้ำามัน-ดอลลาร์สหรัฐ’

สิ

ของดอลลาร์สหรัฐมาหลายสิบปีแล้ว กลุ่ม

ประเทศผู้ผลิตน้ำามัน OPEC ร่วมกันตกลง

อย่างเป็นทางการในการซ้ือขายน้ำามันดิบใน

รูปของค่าเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ต้ังแต่

ปี 1975 เงินดอลลาร์สหรัฐตกลงถูกนำามาใช้

เสมือนทองคำาโดยธนาคารกลางประเทศต่างๆ 

เพื่อปรับความไม่สมดุลของดุลการค้าหรือเงิน

สำารองระหว่างประเทศต้ังแต่ปี 1944 ถึงปี 

1971 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีราคาทองคำาถูกกำาหนด

ตายตัวท่ี 35 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ และ

ราคาของน้ำามันผันผวนน้อยมากท่ีระดับราคา

ประมาณ 3 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล การ

ยกเลิกอัตราแลกเปล่ียนแบบตายตัวระหว่าง

เงินดอลลาร์สหรัฐ และทองคำา (Gold-USD 

Convertibility) ต้ังแต่ปี 1971 ทำาให้กลุ่ม

ประเทศ OPEC จำาเป็นต้องแลกเงินสำารอง

ของตนเองในรูปดอลลาร์สหรัฐ ให้อยู่ในรูป

ของทองคำามากข้ึน โดยการเข้าซ้ือในตลาด

ซ้ือขายทองคำา ผลก็คือ ราคาของทองคำาและ

น้ำามันเพ่ิมสูงมากข้ึนโดยกลไกของตลาด จน

ในท่ีสุดราคาน้ำามันข้ึนมาอยู่ท่ี 40 ดอลลาร์

สหรัฐต่อบาร์เรล และทองคำาข้ึนมาอยู่ท่ี 850 

ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ณ ขณะน้ัน

นอกเหนือจากปัจจัยของความเส่ียง

การเมือง (Geopolitical Risk) แล้ว ปัจจัยท่ีทำาให้

ราคาทองคำาและน้ำามันเพ่ิมสูงข้ึน อาทิ การด้อย

ค่าลงของเงินดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก

 - การเพิ่มขึ้นมากเป็นประวัติการณ์

ของอุปทานเงินดอลลาร์สหรัฐ ในตลาดการ

เงินการลงทุนจากมาตรการเสริมสภาพคล่อง

โดยธนาคารกลางเพื่อแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจ

 - การขาดดุลการค้ามหาศาลของ

สหรัฐ และ

 - ปริมาณหนี้สินที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆ 

ส่วนของระบบเศรษฐกิจสหรัฐ

ในช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ราคา

ทองคำาและน้ำามัน โดยทั่วไปเคลื่อนไหวไป

ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำาคัญ โดยมีค่า

สหสัมพันธ์ในเชิงบวก (Positive Correlation) 

มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉลี่ยแล้ว ราคา

ทองคำาในรูปของราคาน้ำามันเท่ากับ 

“น้ำามัน 20 บาร์เรล = ทองคำา          

ก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง’ สำานวนนี้ยังคงใช้ได้จริง

ในทุกยุคทุกสมัย เพราะผู้หญิงกับความงามมันเป็นของคู่กัน

เสมอ การดูแลผิวพรรณให้สวยสุขภาพดีก็ถือเป็นพื้นฐานแรก

ที่สำาคัญก่อนการแต่งแต้มเครื่องสำาอางลงบนใบหน้า ดังนั้น 

การทำาความสะอาดผิวหน้าเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ 

เมื่อเร็วๆ นี้แบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพผิวและ

เส้นผม ‘ธัญ’ (THANN) ร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและ

ความงาม แพทย์หญิงกนกวรรณ เศรษฐพงศ์วนิช แนะ “เทคนิคการ 

ดีท็อกซ์ผิวสวยกระจ่างใสแบบง่ายๆ ที่สามารถทำาเองได้ที่บ้าน” โดย

แพทย์หญิงกนกวรรณ  กล่าวว่า การล้างหน้าถือเป็นหนึ่งในกิจวัตร

ประจำาวันที่ควรเอาใจใส่และไม่ควรละเลย เพราะไม่เพียงแต่ช่วย

ทำาความสะอาดสิ่งสกปรกและเครื่องสำาอางเท่านั้น แต่ยังส่งผลถึง

สุขภาพและความแข็งแรงของผิวหน้าอีกด้วย หากละเลยขั้นตอน

นี้ ไปอาจทำาให้เกิดปัญหาผิวบนใบหน้าตามมาได้ การล้างหน้าด้วย

ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดที่ไม่เหมาะสม อาจเป็นการทำาร้ายผิวหน้า

โดยที่เราไม่รู้ตัว ซึ่งอาจนำาไป

สู่ปัญหาผิวต่างๆ เช่น การอุด

ตันของรูขุมขน สิว ริ้วรอย 

ผิวหนังอักเสบ เป็นต้น

ก่อนการล้างหน้าควร

ทำาความสะอาดมือก่อน เช็ด

ทำาความสะอาดเครื่องสำาอาง

ด้วยผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาด

เครื่องสำาอางออกให้หมด เพื่อ

ป้องกันการอุดตันและระคาย

เคืองผิว จากนั้นล้างหน้าด้วยน้ำาเปล่าที่อุณหภูมิห้อง ไม่ควรใช้น้ำาอุ่น

จัดหรือน้ำาร้อนล้างหน้า เพราะน้ำาที่มีอุณหภูมิสูงเกินไปจะชะล้างไขมัน

ตามธรรมชาติที่ทำาหน้าที่เป็นเกราะป้องกันผิว ทำาให้ผิวเสียสมดุล ก่อ

ให้เกิดผิวแห้งลอก ผิวบาง หรือแสบร้อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่

‘ไ

เทคนิคดีท็อกซ์ผิวสวยด้วยมือตัวเอง

Anti-Crease ลดรอยยับของเนื้อ

ผ้า ลดเวลาการรีดผ้าอีกด้วย มั่นใจ

เรื่องความสะอาดกับ Drum Clean 

ระบบทำาความสะอาดถังซักอัตโนมัติ 

และขอบยางเคลือบยับยั้งการเจริญ                                                       

เติบโตของแบคทีเรีย ประหยัดไฟ 

ทนทาน ทำางานเงียบ ด้วย Origin 

Inverter ตัวเครื่องดีไซน์สวยเรียบทัน

สมัย พร้อมการรับประกันมอเตอร์นาน 

10 ปี ...•

ขณะที่ SABINA จับ

มือ Atome จัดแคมเปญ 

‘วันเพื่อนมงคล’ มอบ

ส่วนลด ‘คุ้มคูณสอง’ มอบ

ส่วนลด 50% เพียงซื้อ

สินค้าครบ 2 ชิ้น โดยลูกค้าสามารถลงทะเบียนเพื่อรับโค้ด

ส่วนลดผ่านการกรอกหมายเลขโทรศัพท์ของตนเอง และ

ยังสามารถส่งต่อความมงคลนี้ให้กับเพื่อน ผ่านการกรอก

ฟฟารีน ไฮยา อินเทนซีฟ                

ไวท์เทนนิ่ง พรี-ซีรั่ม” 

(Giffarine Hya Intensive 

Whitening Pre-Serum) ซีรั่มสูตรเข้ม

ข้น เนื้อบางเบา ซึมเร็วไม่เหนอะผิว 

แต่งหน้าง่ายขึ้น เครื่องสำาอางติดทน 

ใช้แล้วหน้าไม่มัน ผิวแลดูกระจ่างใส 

ที่สำาคัญช่วยปลอบประโลมผิวเป็นขั้น

ตอนแรก

ก่อนการ

บำารุงด้วย

ผลิตภัณฑ์

บำารุงผิว 

อื่นๆ อุดม

ด้วย ไฮ

ยาลูรอน

บริสุทธิ์จากธรรมชาติ ที่ได้รับการรับ 

รองมาตรฐาน 100% Natural (Ecocert 

Cosmetic) จากเยอรมนี มอบความ

ชุ่มชื้นให้คงอยู่กับผิว ช่วยลดเลือนริ้ว

รอย ให้ผิวตึงกระชับและเรียบเนียน   

Natural AHA จาก Flower Extract 

สารสกัดจากดอกไม้ 3 สายพันธุ์จาก

ประเทศฝรั่งเศส ร่วมกับ Caviar              

Lime Extract สารสกัดมะนาวคาเวียร์ 

จากประเทศออสเตรเลีย ที่ช่วยผลัด

เซลล์ผิวให้ดูสดใสและเปล่งปลั่งมาก

ขึ้น. 

1 ออนซ์”

อย่างไรก็ดี อาจจะมีบางช่วงเวลาที่

ความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจจะเบี่ยงเบนไป

บ้างขึ้นกับจิตวิทยาการลงทุนของนักลงทุนใน

ขณะนั้นๆ จากข้อมูลในอดีต กรอบการเหวี่ยง

โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 10 ต่อ 1 จนถึง 30 ต่อ 1 

เลยทีเดียว ดังนั้น ในกรณีที่ผันผวนมาก ถ้ามี

การคาดการณ์ถึงราคาน้ำามันว่าอาจจะขึ้นไป

ถึง 150 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอีกครั้งหนึ่ง 

ซึ่งถ้าเป็นจริงก็จะทำาให้ราคาทองคำาขึ้นไปสูง

ถึง 3,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ได้

โดยสรุปแล้ว ราคาน้ำามันน่าจะมีแนว

โน้มที่เพิ่มขึ้นหากภาวะของเศรษฐกิจโลก

เริ่มฟื้นตัวขึ้นอย่างแท้จริง เนื่องจากความไม่

‘‘กิ

หมายเลขโทรศัพท์ของเพื่อนได้อีก 3 คน โดยสามารถกดลงทะเบียน

รับสิทธิ์ผ่าน www.sabina.co.th/HappyHolyFriend ได้ในวันศุกร์ที่ 13 

พฤษภาคม 2565 วันเดียวเท่านั้น และสามารถนำาโค้ดส่วนลดใช้ได้ 

ทั้งช่องทางการขาย หน้าร้าน และทางซาบีน่าออนไลน์ 

เคาน์เตอร์ ซาบีน่า ณ ห้างสรรพสินค้า Sabina Shop 

และ Sabina Online ตั้งแต่วันที่ 13-16 พฤษภาคม 

2565 ...•

แรงไม่หยุด! ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีภาษีเจริญ 

สามารถจับจองเป็นเจ้าของ เลือกยูนิตที่ชอบ เลือกชั้น

ที่ต้องการได้ ในรอบ Pre–Sales อย่างเป็นทางการ วัน

ที่ 17–23 พฤษภาคม 2565 ณ ซีคอน บางแค ชั้น 1 

พร้อมพบข้อเสนอสุดพิเศษ และของแถมอีกมากมาย

ภายในงาน อีกทั้งลูกค้ายังสามารถรับชมห้องตัวอย่าง

โครงการในรูปแบบออนไลน์ Virtual Tour 360° ผ่าน

ทาง www.supalai.com หรือคลิกผ่านลิงก์ https://bit.

ly/3tDDIZY และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.1720 หรือ 

Facebook : Supalai Society ...•

ด้าน กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า จัดดีลพิเศษ

สมดุลกันของอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งจะส่ง

ผลให้มูลค่าของโลหะมีค่ารวมถึงทองคำา

เพิ่มสูงมากขึ้นจากความสัมพันธ์ดังกล่าว 

ปัจจุบันปัจจัยของการหลีกเลี่ยงการถือ

ครองดอลลาร์สหรัฐของนักลงทุนโดยการ                                                  

กระจายความเสี่ยงไปสู่เงินตราต่าง

ประเทศอื่นมากขึ้น อาทิ เงินยูโร ยังช่วย

เร่งให้ทองคำามีราคาสูงมากขึ้นไปอีก  

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ 

กอช. เป็นหนึ่งกลไกหลักของการออมเพื่อ

การชราภาพที่รัฐบาลได้จัดตั้งและให้การ

สนับสนุนอย่างเต็มที่ คนไทยที่มีสิทธิ์ออม

ผ่าน กอช. พร้อมรับเงินสมทบเพิ่มจาก

รัฐบาล สนใจเพิ่มความมั่นคงยามเกษียณ

กับ กอช. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ที่กองทุนการออมแห่งชาติ สายด่วน

เงินออม โทร.0-2049-9000.

**********************************

เฉพาะสมาชิกกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ พริวิเลจ บลูพลัส และบลู

เมมเบอร์ (Krungsri First Choice Privileges BLUE PLUS+ & 

BLUE Member) ตั้งแต่ 20 เมษายน-30 มิถุนายน 2565 เมื่อมียอด

รูดผ่อนชำาระผ่านบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม เพื่อ

ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังชั้นนำา ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ไม่ว่า

จะเป็น ตู้เย็น, เครื่องปรับอากาศ, โทรทัศน์, เครื่องซักผ้า เป็นต้น 

ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อเซลสลิป สามารถใช้คะแนนสะสมแลก

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20% ...•

7.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ออกผลิตภัณฑ์เงินฝาก

ประจำาพิเศษดอกเบี้ยสูงเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่มองหาเงินฝากที่ให้

ผลตอบแทนที่แน่นอนและคุ้มค่า ได้แก่ เงินฝากประจำาพิเศษ 15 

เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี และเงินฝากประจำาพิเศษ 12 

เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.20% ต่อปี สำาหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา 

โดยมียอดเงินฝากขั้นต่ำา 100,000 บาท และยอดเงินฝากรวม                                                                                

ทั้งบัญชีเดี่ยว และ/หรือบัญชีร่วมไม่เกิน 5,000,000 บาท พร้อม

รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำาหนด ตั้งแต่วันนี้-30 มิถุนายน 2565 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LH Bank ทุกสาขา หรือโทร.

1327 ...•

คิง เพาเวอร์ ออนไลน์ มอบดีลสุดคุ้มราคาพิเศษ  ช็อปมัน

กลางเดือน กับ www.kingpower.com และ คิง เพาเวอร์ แอปพลิเค

ชัน จัดแคมเปญ MAY YOUR DAY BE BRIGHT! มอบ 

ดีลสุดมันช็อปปังกลางเดือน ยกขบวนสินค้าราคาดิวตี้ฟรี

กว่า 10,000 รายการ ส่วนลดสูงสุด 30% และข้อเสนอ

พิเศษมากมาย ร่วมเปิดประสบการณ์ช็อปออนไลน์ตลอด 

24 ชั่วโมงเมื่อช็อปครบ 3,000 บาท เพียงใส่รหัส MAYDB 

พร้อมรับความคุ้มค่าต่อเนื่อง ในวันที่ 14–16 พฤษภาคม

นี้ กับ EXCLUSIVE CODE ลดสูงสุด 30% เมื่อช็อปครบ 

3,000 บาท และลดเพิ่มอีก 5% เมื่อช็อปครบ 5,000 บาท 

รับโค้ดส่วนลดได้ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่ 14 พฤษภาคม 

2565 เป็นต้นไป นอกจากนี้ เฉพาะวันที่ 20 พฤษภาคม 

2565 มอบส่วนลดสูงสุดถึง 70% ไม่มีขั้นต่ำา ไม่ต้องใส่โค้ด

ส่วนลด ...•

ปิดท้ายด้วย ห้องอาหารจีนหยก โรงแรม ดิ เอม

เมอรัลด์ เชิญชวนคุณมาลิ้มลองความอร่อยกับเมนู

เป๋าฮื้อที่อุดมไปด้วยโปรตีนและวิตามินเอ คลอเรส                 

เตอรอลต่ำามากเมื่อเทียบกับอาหารทะเลชนิดอื่นๆ ผสมผสานกับ

ผักกาดขาวออร์แกนิกที่คงคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน ด้วย

ความประณีตบรรจงปรุงแต่งเป็น “เป๋าฮื้อมรกต” โดยฝีมือเชฟมาก

ประสบการณ์ด้านอาหารจีน พร้อมเสิร์ฟให้คุณทั้งมื้อกลางวันและ

มื้อค่ำา เพียงที่ละ 350 บาทถ้วน ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้น 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจองโต๊ะล่วงหน้าที่โทร.0-2276-4567 

ต่อ 8429 ไลน์ @theemeraldhotel หรือ www.facebook.com/

yoktheemerald ...•

มีผิวแห้ง แล้วตามด้วยผลิตภัณฑ์ล้างหน้า โดยนวดวนไปตามแนวรูขุม

ขน ประมาณ 15-20 วินาที เพื่อให้น้ำาและสารทำาความสะอาดชะล้าง

ไขมัน คราบสกปรก และคราบเครื่องสำาอางที่หลงเหลือให้หลุดออก

แล้วค่อยล้างน้ำาเปล่าเป็นขั้นตอนสุดท้าย 

เนื่องจากแต่ละคนมีสภาพผิวที่แตกต่างกัน ดังนั้น

การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ล้างทำาความสะอาดผิวหน้า ควร

เลือกชนิดที่เหมาะกับสภาพผิวของตนเอง นั่นคือ “ผิว

แห้ง” แนะนำาให้ใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ทำาความสะอาด

ที่ไม่ทิ้งความรู้สึกแห้งตึง อาจเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วน

ผสมสารสกัดธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มความชุ่ม

ชื้นให้กับผิว สำาหรับคน “ผิวมัน” แนะนำาให้ใช้ผลิตภัณฑ์

ล้างหน้าที่ไม่ทำาให้หน้าแห้งตึงจนเสียสมดุล เพราะจะไป

กระตุ้นต่อมไขมันให้ผลิตความมันออกมาเพิ่มเติม ทำาให้

หน้ามันกว่าเดิม สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่มี

คุณสมบัติในการควบคุมควมมัน (Oil control) ได้

ส่วน “ผิวแพ้ง่าย” เกิดขึ้นได้กับผิวทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นผิว

มัน ผิวแห้ง หรือผิวผสม จึงควรใช้ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดผิวที่มี

ความอ่อนโยน และควรระวังสารที่อาจก่อให้เกิดการระคายเคือง เช่น 

แอลกอฮอล์ น้ำาหอมและสีสังเคราะห์ หรือ

ส่วนผสมอื่นที่ก่อให้เกิดอาการคัน ระคาย

เคือง ผื่นแดง 

“หลังการล้างหน้า ไม่ควรปล่อยให้

ใบหน้าท่ีเปียกแห้งไปเอง เพราะหยดน้ำาท่ี

เกาะบนผิวจะระเหยไปพร้อมกับดึงความชุ่ม

ช้ืนในช้ันผิวออกไปด้วย ทำาให้ผิวแห้งกว่า

ปกติ ดังน้ันจึงควรใช้ผ้าเช็ดหน้านุ่มๆ 

ซับเบาๆ ให้ท่ัวหน้าหลังการล้าง

หน้า จากน้ันใช้โทนเนอร์

เช็ดผิวหลังการล้างหน้า 

เพื่อปรับสภาพผิวและช่วย

กระชับรูขุมขน และปิดท้าย

ด้วยการทาผลิตภัณฑ์บำารุง

ผิวหน้า” คุณหมอแนะนำา

และกล่าวต่อว่า

หากรู้สึกว่าผิว

หน้ายังมีความหมองคล้ำา ไม่สดใส สีผิวไม่

สม่ำาเสมอ ก็สามารถใช้วิธีดีท็อกซ์ผิวมาเป็น

ตัวช่วยได้อีกทาง  การดีท็อกซ์ ผิวเป็นการ

ทำาความสะอาดผิวแบบล้ำาลึก ช่วยขจัดสิ่ง

สกปรกตกค้างหรือสะสมอยู่ตามรูขุมขน อาทิ 

ฝุ่นควัน คราบเครื่องสำาอางต่างๆ การดีท็อกซ์                                                        

ผิวจริงๆ แล้วสามารถทำาเองได้ที่บ้าน เพื่อ

ผิวกระจ่างใส มีชีวิตชีวา อาทิ  มาส์ก

โคลน ช่วยทำาความสะอาดและดูดซับสิ่ง

สกปรกตกค้างตามรูขุมขน ลดการเกิดสิว               

การสครับผิว เพื่อกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิว 

ช่วยทำาความสะอาดรูขุมขน ควรสครับผิว

แพทย์หญิงกนกวรรณ เศรษฐพงศ์วนิช

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หากผิวบอบบางแพ้ง่าย

แนะนำาให้สครับผิวเดือนละ 1 ครั้ง 

นอกจากนั้นการสวยจากภายในก็

คือ ดื่มน้ำาสะอาดมากๆ  งดอาหารที่มีคุณค่า

ทางโภชนาการต่ำา เช่น น้ำาอัดลม น้ำาหวาน 

ขนมกรุบกรอบ แฮมเบอร์เกอร์ มันฝรั่งทอด 

โดยเปลี่ยนมาทานผักใบเขียว และผลไม้สด

ต่างๆ แทน ออกกำาลังกาย สุดท้ายคือนอน

หลับพักผ่อนให้เพียงพอ ระหว่างที่เรานอน

หลับ ร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์ โมน (Growth 

Hormone) มากที่สุดช่วง 5 ทุ่ม–ตี 2 เพื่อ

ทำาการฟื้นฟู ซ่อมแซมร่างกายส่วนต่างๆ. 
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับวันจันทร์
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9กีฬา

‘ต๋อง’ นำ�ทัพซีเกมส์ครั้งที่ 31 ตั้งเป้� 1-2 ทอง

กรุงเทพฯ • ทีมนักกีฬาบิลเลียด-สนุกเกอร์ทีมชาติไทยออกเดิน

ทางสู่ประเทศเวียดนาม เพื่อแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 วัน

ที่ 12-23 พฤษภาคมนี้ นำาทัพโดย 2 นักสอยคิวสุดเก๋า “ต๋อง ศิษย์

ฉ่อย” วัฒนา ภู่โอบอ้อม และ “รมย์ สุรินทร์” ประพฤติ ชัยธนสกุล 

โดยซีเกมส์ครั้งนี้มีชิง 10 เหรียญทอง ได้แก่ บิลเลียด 2 เหรียญ

ทอง (เดี่ยว-คู่), สนุกเกอร์ 2 ทอง (15 แดง-6 แดง), พูล 4 ทอง (9 

ลูก และ 10 ลูก ชาย-หญิง) และแครอมบอล 2 เหรียญทอง โดย                                                                  

“ต๋อง ศิษย์ฉ่อย” เป็นกัปตันทีมชาติไทย กลับมาสวมชุดทีมชาติไทย

ในกีฬาซีเกมส์อีกครั้งในวัย 53 ปี โดยสมาคมยังคงเชื่อมั่นในตัวอดีต

นักสนุกเกอร์มือ 3 ของโลก ซึ่ง “ต๋อง” ถือเป็นนักกีฬาสัญลักษณ์

สำาคัญของวงการสนุกเกอร์เอเชีย และยังเป็นที่น่าเกรงขามของคู่แข่ง 

ในขณะที่ทีมไทยต้องเจองานหนัก เมื่อสิงคโปร์มีนักกีฬาแชมป์โลก

ชาวอังกฤษโอนสัญชาติอย่าง ปีเตอร์ กิลคริสต์ ร่วมทีมอยู่ด้วย โดย

ทีมไทยตั้งเป้า 1-2 เหรียญทอง สำาหรับนักกีฬาชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 31 

ประกอบด้วย วัฒนา ภู่โอบอ้อม (ต๋อง ศิษย์ฉ่อย), ภาสกร สุวรรณ

วัฒน์ (กร นครปฐม), กฤษณัส เลิศสัตยาทร (นุ้ก สงขลา), สุชาครีย์                

พุ่มแจ้ง (ขวัญ สระบุรี), ประพฤติ ชัยธนสกุล (รมย์ สุรินทร์), ธวัช 

สุจริตธุรการ (วัช หาดใหญ่), ยุทธภพ ภาคพจน์ (นุ้ก จันท์), ปรีชา 

บุญม่วง, อำานวยพร โชติพงษ์ (โอ ระยอง), เทพวิน อรัญนารถ (เทพ 

ไนท์บอล), สุภัทร วัฒนาวรรณะ, วุฒิพันธ์ คงคาเขต (ติ๊งต่าง ทีบีซี), 

ศศิวิมล วรรณประทีป (แพรว ลพบุรี), สันทินี ใจซื่อกุล (นัท สระบุรี), 

เพ็ญนิภา นาคจุ้ย (น้ำา พัทยา), สมพร แซ่ตั้ง (เต่า มาสเตอร์), สุริยา 

สุวรรณสิงห์ (หรั่ง พัทยา)

ปันจักสีลัตขอโทษเจ้�ของฟอนต์ ‘ไทยแลนด์’

เวียดน�ม • ตามที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก Buk Babor หรือ สุชาล ฉวีวรรณ 

ซึ่งเป็นเจ้าของผลงานและผู้ออกแบบฟอนต์ “ไทยแลนด์” ที่สามารถ

อ่านได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก

ส่วนตัว ถึงกรณีที่นักกีฬาปันจักสีลัตได้นำาผลงานไปใช้ โดยได้ระบุ

ว่า ยินดีถึงผลงานนักปันจักสีลัตไทยที่คว้าเหรียญทองมาได้ แต่เป็น

เรื่องที่เจ้าตัวไม่เห็นด้วยกับการนำาผลงานของตนมาใช้ โดยไม่มีการขอ

อนุญาตก่อน ซึ่งได้ขอลิขสิทธิ์ถูกต้องและได้เอกสารรับรองจากกรม

ทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อย เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายภาณุ อุทัยรัตน์ 

นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทางสมาคม

ต้องขอโทษที่เอาตัวอักษรมาใช้ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทางคนที่

ทำาเสื้อที่เอาตัวอักษรมาจากอินเทอร์เน็ต แต่อย่างไรก็ตาม ก็ถือว่า

เป็นตัวอักษรมงคล ที่ทำาให้ทีมปันจักสีลัตชายไทย ซอบรี เจ๊ะนิ, อับ

ดุลการีม คูลี, อับดุลรอฮีม ซีเดะ คว้าเหรียญทองไปครอง และถือ

เป็นเหรียญประวัติศาสตร์ เพราะเป็นการคว้าเหรียญทองเหรียญแรก

ของทีมปันจักลีลาทีมชายของไทย และเป็นเหรียญทองแรกของทัพ

นักกีฬาไทย “ตัวอักษรนี้ถือเป็นอักษรมงคลที่ทำาให้เราได้เหรียญทอง 

ตอนนี้ทางสมาคมได้ติดต่อเจ้าของผลงานเพื่อขออนุญาตใช้ตัวอักษรนี้ 

เรายังมีแข่งขันประเภทต่อสู้ที่มีลุ้นเหรียญทองอีก 8 รุ่น ถ้าเราได้ใช้

ตัวอักษรมงคลนี้ ก็คาดว่าเราน่าจะได้เหรียญทองเพิ่ม ซึ่งนักกีฬาของ

เราต่างมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อทำาผลงานให้ดีที่สุด เราพยายามแก้ปัญหา

เรื่องตัวอักษรนี้ ซึ่งถือเป็นตัวอักษรมงคลที่นำาเหรียญทองมาให้ไทย 

และเราอยากให้นักกีฬาประเภทต่อสู้ได้ใช้”.

เวียดน�ม • “เซซ�ร์” กุนซือฟุตซอลทีมช�ติไทยขอโฟกัสเกมต่อ

เกม รับกังวล “กัปตันช้�ง” มีอ�ก�รบ�ดเจ็บรบกวน ต้องให้นัก

ก�ยภ�พดูแลใกล้ชิด เพร�ะห�กข�ดกัปตันช้�งส่งผลต่อทีมแน่นอน 

ส่วน “โต๊ะเล็กส�วไทย” ซ้อมต่อเนื่อง “จิระประภ�” ลั่นต้องป้องกัน

แชมป์ซีเกมส์ให้ได้

ความเคลื่อนไหวของทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทย หลังประเดิม

เกมแรกในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่เมืองฮานัม ประเทศ

เวียดนาม ด้วยการเอาชนะมาเลเซีย 6-2

ล่าสุด คาร์ลอส เซซาร์ กุนซือสเปนของทีมชาติไทย กล่าวว่า 

“วันนี้เราปล่อยนักกีฬาพักไม่มีโปรแกรมฝึกซ้อม และจะกลับมาฝึก

ซ้อมอีกครั้งในวันถัดไป เพื่อให้นักกีฬาได้ผ่อนคลาย”

“ผมค่อนข้างกังวลว่า “กัปตันช้าง” กฤษดา วงษ์แก้ว จะมี

อาการบาดเจ็บรบกวน สภาพของเขาไม่ค่อยดี จากเกมที่เจอมาเลเซีย

เขายังเล่นไม่ได้เต็มที่ ผมก็ต้องคุยกับเชอโน นักกายภาพว่าเป็น

อย่างไร แน่นอนว่าช้างส่งผลต่อทีมมาก เขาคอยกระตุ้นน้องๆ ช่วย

ประคองทีม”

นอกจากนี้ เซซาร์ยังกล่าวถึงผลการแข่งขันระหว่างอินโดนีเซีย

กับเวียดนาม ที่เสมอกัน 1-1 ว่า “อินโดฯ มีทักษะความสามารถที่ดี

เหมือนเดิม การเสมอกันของทั้ง 2 ทีม ผมมองว่าเราไม่ได้เปรียบอะไร

มากจากผลการแข่งขันน้ัน  แม้ท้ัง 2 ทีมจะเสมอกัน ถ้าเราเจอเมียนมา

แล้วเราไม่มีแต้ม ก็ไม่มีอะไรได้เปรียบ ดังนั้นเราก็จะโฟกัสแต่ละเกม 

เป็นนัดต่อนัด”

สำาหรับโปรแกรมนัดต่อไป ฟุตซอลชายทีมชาติไทยจะพบกับ

เมียนมา ที่ฮานัม ยิมเนเซียม ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 

16.00 น. ถ่ายทอดสดทางช่อง CH7HD

ส่วนความเคลื่อนไหวทีมฟุตซอลหญิงชาติไทยเพื่อป้องกัน

แชมป์สมัยที่ 5 ลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องที่สนามฝึกซ้อม เทรนนิ่ง 

อารีน่า สเตเดียม เมืองฮานัม ประเทศเวียดนาม โดยการฝึก

ซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.

ภายหลังการฝึกซ้อม จิระประภา นิ่มนรสิงห์ 

ตัวรับจอมเก๋า กล่าวว่า “วันนี้ก็เป็นการ

ซ้อมต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 เรายังไม่ได้

ซ้อมสนามจริงเลย และสภาพสนาม

ซ้อมที่ซ้อมประจำามีขนาดความกว้างและ

ยาวไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งมันจะแตกต่างกับเวลาแข่งจริง มันก็จะผิด

จังหวะ ผิดระยะ เมื่อถึงเวลาแข่งขัน”

“อยากจะซ้อมพื้นยางและสนามมาตรฐาน แต่เจ้าภาพ

ก็กำาหนดให้ซ้อมแค่ครั้งเดียว นอกจากนี้เรื่องของลูกฟุตซอล

ที่เจ้าภาพเพิ่งจะนำามาให้ น้ำาหนักก็แตกต่างจากที่ซ้อม

ที่เมืองไทย ก็ยังไม่คุ้นเคยเท่าไร ทั้ง 2 เรื่องนี้

ก็เป็นความกังวลของเราเหมือน

กัน แต่ในเรื่องของความเชื่อมั่น

ความตั้งใจของพวกเราทีม

หญิงก็มีเต็มที่กันอยู่แล้ว ยัง

ไงเราจะต้องป้องกันแชมป์

ซีเกมส์ให้ได้” น้องทราย

กล่าวทิ้งท้าย

สำาหรับจิระ

ลอสแองเจลิส • นิโกลา โยคิช เซ็นเตอร์ของ เดนเวอร์ นักเก็ตส์ 

คว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า หรือเอ็นบีเอเอ็มวีพี ประจำาฤดูกาลไป

ครองเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากการประกาศเมื่อวันที่ 12 พ.ค.ที่ผ่านมา

ในฤดูกาลนี้ นิโกลา โยคิช ซูเปอร์สตาร์จากเซอร์เบีย วัย 27 ปี  

ทำาสกอร์เฉลี่ยต่อเกม 27.1 คะแนน 13.8 รีบาวด์ต่อเกม และส่งให้

เพื่อนทำาสกอร์ 7.9 แอสซิสต์ต่อเกม พาเดนเวอร์ นักเก็ตส์ จบฤดูกาล

ปกติในอันดับ 6 ของฝั่งเวสเทิร์น คอนเฟอเรนซ์

ผลการโหวตรอบสุดท้าย โยคิชเอาชนะ โจเอม เอมบิด ดาวดัง

ของฟิลาเดลเฟีย เซเวนตีซิกเซอร์ส และยานนิส อันเตโตคูมโป ของ 

มิลวอกี บักส์ โดยได้รับไป 875 คะแนน ซึ่งรวมถึงการโหวตให้ได้รับ

อันดับหนึ่ง 65 เสียง จากบรรดาผู้สื่อข่าวกีฬาทั่วโลก 100 เสียง

โยคิชนับเป็นผู้เล่นคนที่ 15 ในประวัติศาสตร์เอ็นบีเอที่คว้า

รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า หรือเอ็มวีพี ได้มากกว่า 1 สมัย อย่างไรก็ตาม 

เดนเวอร์ นักเก็ตส์ โดน โกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส เขี่ยตกรอบแรก

ของการเพลย์ออฟไปเรียบร้อยแล้ว

เขายังกลายเป็นผู้เล่นคนที่ 13 ในประวัติศาสตร์ที่คว้ารางวัล

เอ็มวีพีได้ 2 สมัยติดต่อกัน ตามรอยของ คารีม อับดุล-จาบ์บาร์, ยาน

นิส อันเตโตคูมโป, แลร์รี เบิร์ด, วิลต์ แชมเบอร์เลน, สตีเฟน เคอร์

รี, ทิม ดันแคน, เลอบรอน เจมส์, เมจิก จอห์นสัน, ไมเคิล จอร์แดน, 

โมเสส มาโลน, สตีฟ แนช และบิล รัสเซลล์

โจเอล เอมบิด นั้นจบอันดับ 2 จากผลการโหวตด้วยคะแนน 

706 คะแนน (26 เสียงที่โหวตให้ได้รับอันดับ 1)

เมืองทองธ�นี • การแข่งขันแบดมินตันประเภททีมชายและทีม

หญิงชิงแชมป์โลก “โททาลเอนเนอร์ยีส์ บีดับเบิลยูเอฟ โธมัส-อูเบอร์ 

คัพ ไฟนอลส์ 2022” (Total Energies BWF Thomas & Uber Cup 

Finals 2022) ที่อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 12 พ.ค. เป็น

รอบก่อนรองชนะเลิศ (รอบ 8 ทีมสุดท้าย) ทีมนักแบดมินตันสาวไทย

พบกับทีมอินเดีย ซึ่งเปิดฉากแข่ง คู่แรกเป็นการดวลกันของเดี่ยวมือ 

1 “เมย์” รัชนก อินทนนท์ นักกีฬาขวัญใจชาวไทย มือ 8 ของโลก กับ 

ปุสซาลา วี.สินธุ มือ 7 ของโลก ซึ่งคู่นี้สถิติการพบกัน 11 ครั้ง รัชนก

เป็นฝ่ายชนะถึง 7 ครั้ง

เปิดฉากเกมแรกทั้งคู่ต่างสู้กันสูสีผลัดกันทำาแต้มเบียดกันมา

ตลอด แต่รัชนกมาพลาดตีเสียเองหลายครั้งในช่วงท้ายเกม ทำาให้แพ้ 

18-21 เกม 2 รัชนกแก้เกมมาดี พยายามยิงเข้าโฟร์แฮนด์จุดอ่อน 

ของสินธุ ได้แต้มนำาตลอดก่อนจะชนะได้ 21-17 จากนั้นเกมสุดท้าย 

รัชนกจู่โจมหนักทั้งลูกสั้นและตบจากท้ายคอร์ต จนสินธุแก้เกมไม่ทัน 

ทำาให้สาวไทยชนะได้อีก 21-12 รัชนกชนะทันที 2-1 เกม 18-21,  

21-17, 21-12 

คู่ 2 ประเภทคู่มือ 1 “กิ๊ฟ” จงกลพรรณ กิติธรากุล กับ “วิว” 

รวินดา ประจงใจ คู่มืออันดับ 8 ของโลก พบกับ ชรูตี มิชาร์ กับ ซิม 

ราน ซิงห์ คู่นี้เกมของสาวไทยลื่นไหลได้แต้มนำาตลอด ก่อนชนะ 2 

เกมรวด 21-16, 21-13 

หลังจากทีมไทยนำาอินเดีย 2-0 คู่ ในคู่ที่ 3 ซึ่งเป็นหญิงเดี่ยวมือ 

2 “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ มืออันดับ 10 ของโลก ลงสนามพบกับ                                   

อคาชี คาชยาพ มือ 54 ของโลก ซึ่งสาวไทยเคยชนะคู่แข่งคนนี้มา

แล้ว 1 ครั้ง ส่วนครั้งนี้ยังเป็นพรปวีณ์ที่โชว์ฟอร์มการเล่นได้เหนือชั้น

กว่า ชนะ 2 เกมรวด 21-16, 21-11

สรุปทีมแบดมินตันสาวไทยสามารถเอาชนะทีมอินเดีย 3-0 คู่ 

ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ 4 ทีมสุดท้ายไปเจอกับทีม “แชมป์เก่า” จีน 

ที่เข้ารอบได้หลังชนะอินโดนีเซีย 3-0 คู่ การันตีคว้าเหรียญทองแดง

ประภา วัย 31 ปี คว้าเหรียญทองซีเกมส์มาแล้ว 2 สมัยล่าสุด และ

เป็นแชมป์เอเชียนอินดอร์เกมส์ 1 สมัย ที่เติร์กเมนิสถาน

การแข่งขันฟุตซอลหญิงครั้งนี้จะแข่งขันในรูปแบบพบกันหมด 

เพื่อหาทีมที่มีคะแนนมากที่สุดคว้าเหรียญทอง, อันดับ 2 เหรียญ

เงิน และอันดับ 3 เหรียญทองแดง ซึ่งจะทำาการแข่งขันที่สนามฮานัม               

สเตเดี้ยม โดยทีมชาติไทยมีโปรแกรมนัดแรก 

วันที่ 15 พ.ค.65 เวลา 13.00 น. พบกับทีม

ชาติมาเลเซีย ถ่ายทอดสดทางช่อง 3

สำาหรับฟุตซอลหญิงทีมชาติไทย

คว้าเหรียญทอง

ซีเกมส์มาครองได้ทุกสมัย รวม 4 

ครั้ง ในปี 2007 ที่ประเทศไทย, 

ปี 2011 ที่อินโดนีเซีย, ปี 2013 

ที่เมียนมา และปี 2017 ที่

มาเลเซีย.

ขณะที่อันเตโตคูมโปซึ่งคว้าเอ็มวีพี 2 สมัยซ้อน ในปี 2019 

และ 2020 จบอันดับ 3 ด้วยคะแนน 595 คะแนน (9 เสียงโหวต

ให้ได้อันดับ 1) ตามมาด้วย เดวิน บุกเกอร์ การ์ดของฟีนิกซ์ ซันส์ 

ในอันดับ 4 ด้วย 216 คะแนน และลูกา ดอนซิช การ์ดของดัลลัส              

มาเวอริกส์ อันดับ 5 ที่ 146 คะแนน

นอกจากนั้นยังนับเป็นครั้งแรกที่ 3 อันดับแรก และ 4 จาก 5 

อันดับแรกล้วนเป็นผู้เล่นต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวอเมริกัน โดยเอมบิดมา

จากแคเมอรูน, อันเตโตคูมโปจากกรีซ และดอนซิชจากสโลวีเนีย

“ตอนนี้ผมอาจจะไม่คิดถึงเรื่องรางวัลนี้เท่าไหร่นัก แต่บางที

เมื่อผมอายุมากขึ้น อ้วนกว่านี้และไม่สามารถเล่นได้แล้ว ผมคงจะ

นึกถึงมันและเป็นเรื่องเล่าสำาหรับลูกๆ ของผม” โยคิชกล่าวกับสถานี

โทรทัศน์ทีเอ็นที 

โยคิชนับเป็นผู้เล่นคนที่ 2 ต่อจากอันเตโตคูมโป ที่คว้ารางวัล

เอ็มวีพีมากกว่า 1 สมัย ซึ่งเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ตื้นตันมากที่ได้

รับการเซอร์ไพรส์ด้วยการไปมอบรางวัลให้เขาถึงบ้านในเซอร์เบีย

“ไม่เคยมีใครเคยมาที่นี่มาก่อน” โยคิชกล่าวถึงการที่ ไมเคิล มา

โลก โค้ชของนักเก็ตส์และเพื่อนร่วมทีมบางคนของเขาไปมอบรางวัล

ให้ในฟาร์มม้าของเขาในเซอร์เบีย “ผมคิดว่ามันน่าทึ่งมาก”

โยคิชเป็นผู้เล่นคนแรกในประวัติศาสตร์เอ็นบีเอที่ทำาสกอร์อย่าง

น้อย 2,000 แต้ม, 1,000 รีบาวด์ และ 500 แอสซิสต์ใน 1 ฤดูกาล 

และเป็นคนแรกที่ทำาแต้มเฉลี่ยต่อเกม 25.0 คะแนน, 13.0 รีบาวด์ 

และ 6.0 แอสซิสต์ใน 1 ฤดูกาล.

ไม่พลิก‘โยคิช’คว้�เอ็มวีพี2สมัยซ้อน

ประเดน็ปญหาฝุนละอองขนาดเลก็ไมเกนิ 2.5 

ไมครอน หรอื PM2.5 และมลพษิอากาศเปนวาระสาํคญั

ของประเทศไทย ในการทวงอากาศสะอาดคนืมาตอง

ใหทกุภาคสวนทีเ่กีย่วของรวมวางแนวทางปองกนัและ

แกไขปญหา ซึง่ขบวนการทางกฎหมายตัง้แตการผลกั

ดนักฎหมายอากาศสะอาด ไปจนถงึบงัคบัใชกฎหมาย

เพื่อกํากับดูแลและสรางแรงจูงใจใหภาคสวนตางๆ 

กระตอืรอืรนลดฝุนพษิทาํลายสขุภาพมคีวามสาํคญั 

การปรบัปรงุเกณฑมาตรฐานคณุภาพอากาศใน

บรรยากาศทัว่ไป ฝุนละอองขนาดไมเกนิ 2.5 ไมครอน ให

ดขีึน้และไมตกขบวนมาตรฐานสากล เทาทนักบัปญหาที่

รนุแรง เปนอกีมาตรการเพือ่ลดมลพษิอากาศ ซึง่ทีผ่าน

มามกีารรวมมอืระหวางกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ และสํานักงาน

กองทนุสนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ (สสส.) ยกราง

ดงักลาวเพือ่รบัมอืกบัปญหาฝุน

ดร.วิจารย สิมาฉายา ประธานอนุกรรมการ

กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 

คณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาต ิกลาววา มลพษิทาง

อากาศฝุน PM 2.5 เปนปญหามากวา 10 ป ทาํให ครม. 

มีนโยบายใหการแกไขปญหามลภาวะฝุนละอองเปน

วาระแหงชาต ิป 2562-2567 มมีาตรการปรบัปรงุเกณฑ

มาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการพืน้ที ่ใหสอดคลองกบั

สถานการณ ซึง่ตองมกีารกาํหนดคามาตรฐานเฉลีย่ราย 

24 ชัว่โมง และคามาตรฐานเฉลีย่รายป ใหสอดคลอง

กับเปาหมายองคการอนามัยโลก (WHO) ความรวม

มอืจากทกุภาคสวนจงึถอืเปนประโยชนตอการกาํหนด

มาตรฐานฝุน PM 2.5 และรวมกนัพฒันาแผนงานหรอื

กลยทุธทีจ่ะดาํเนนิการใหชดัเจน เพือ่รองรบัการกาํหนด

คามาตรฐานทีป่รบัปรงุใหม มุงขบัเคลือ่นแกปญหาฝุน

อยางมปีระสทิธภิาพ 

วกิฤตฝุนคกุคามชวีติคนไทย นายชาตวิฒุ ิวงัวล ผูอาํนวยการ

สาํนกัสนบัสนนุการควบคมุปจจยัเสีย่งสขุภาพ สสส. กลาววา สสส. 

กาวสูทศวรรษที ่3 ไดยกระดบัการดาํเนนิงานปจจยัเสีย่งทางสขุภาพ 

ดาน “การลดผลกระทบสขุภาพจากมลพษิสิง่แวดลอม” เปน 1 ใน 7 

ทศิทาง และเปาหมายเชงิยทุธศาสตร 10 ป (2565-2574) มลพษิทาง

อากาศ ถอืเปนเรือ่งทีต่องปองกนัและแกไขปญหาเรงดวน ทีผ่านมา 

สสส. จดัตัง้ศนูยวชิาการเพือ่ขบัเคลือ่นการปองกนัและแกไขปญหา

มลพษิทางอากาศ (ศวอ.) สนบัสนนุงานวชิาการขบัเคลือ่นแกปญหา

มลพษิอากาศ ขยายเครอืขายภาคประชาสงัคมสนบัสนนุการดาํเนนิ

งานสภาลมหายใจภาคเหนอื แกปญหาฝุน PM 2.5 แบบองครวม 

รวมถงึผลกัดนัปทมุวนัโมเดลลดฝุนเขตเมอืง เนือ่งจากฝุนเพิม่ความ

เสีย่งโรคตดิเชือ้ทางเดนิหายใจและกลุมโรคไมตดิตอเรือ้รงั (NCDs)

“ประเทศไทยใชมาตรฐานฝุนละอองขนาดไมเกนิ 2.5 ไมครอน 

(PM2.5) ตัง้แตป พ.ศ. 2553 เปนตนมา สอดคลองกบัคาเปาหมาย

ระหวางทางระดบัที ่2 (Interim Target-2; IT-2) ขององคการอนามยั

โลก (WHO) ซึง่ปจจบุนั WHO ไดประกาศ

ปรบัเกณฑแนะนาํคณุภาพอากาศใหมทีเ่ขม

ขนขึน้ในรอบ 16 ป แมยงัไมมปีระเทศใด

ประกาศใชคามาตรฐาน PM 2.5 เทาเกณฑ

ใหมของ WHO กต็าม แตการปรบัเกณฑของ

ประเทศไทยใหอยูในระดบั Interim Target-3; 

IT- 3 ในครัง้นี ้เปนการตอกยํา้ใหตองเรงแก

มลพษิอากาศจรงิจงั และบงัคบัใชในเรว็วนั 

เพือ่ใหจาํนวนวนัทีอ่ากาศสะอาดของคนไทย

มเีพิม่ขึน้ เปนประโยชนทางสขุภาพ” นาย

ชาตวิฒุ ิกลาว

ภาครัฐมีบทบาทสําคัญดับฝุน นาย

พนัศกัดิ ์ ถริมงคล ผูอาํนวยการกองจดัการ

คณุภาพอากาศและเสยีง กรมควบคมุมลพษิ 

กลาววา กรมควบคุมมลพิษมีหนาที่เสนอ

แนะกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม 

การปรับแกไขมาตรฐานคุณภาพอากาศสิ่ง

แวดลอมจะนําไปสูการปรับปรุง พ.ร.บ.สง

เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอมแหงชาติ 

พ.ศ. 2535 เพื่อปองกันผลกระทบสุขภาพ

จากการไดรบัฝุนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

จากเกณฑแนะนาํใหมของ WHO โดยปรบัปรงุคามาตรฐานราย 24 

ชม. จากเดมิไมเกนิ 50 ไมโครกรมัตอลกูบาศกเมตร (ลบ.ม.) เปนไม

เกนิ 37.5 ไมโครกรมัตอ ลบ.ม. สวนคาเฉลีย่ในเวลา 1 ป จากเดมิ

ไมเกนิ 25 ไมโครกรมัตอ ลบ.ม. เปนไมเกนิ 15 ไมโครกรมัตอ ลบ.ม. 

(สอดคลองกบัระดบั Interim Target-3; IT- 3 ของ WHO) เมือ่คณะ

กรรมการสิง่แวดลอมแหงชาต ิ(กก.วล.) เหน็ชอบ คาดวาจะประกาศ

ใชใหทนัภายในเดอืน ก.ย. 2565

ความคืบหนาลาสุดในการผลักดันรางมาตรฐานฝุนพิษ 

พล.อ.ประวติร วงษสวุรรณ รองนายกรฐัมนตร ีประธานการประชมุ

คณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาต ิครัง้ที ่2/2565 ไดมมีตเิหน็ชอบ

รางมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป ฝุนละอองขนาด

ไมเกนิ 2.5 ไมครอน ตามทีก่รมควบคมุมลพษิเสนอเปนทีเ่รยีบรอย 

พรอมมมีตใิหบงัคบัใชมาตรฐานการระบายมลพษิทางอากาศ จาก

รถยนตใหมใหเปนไปตามมาตรฐานยโูร 5 พรอมกบันํา้มนัเชือ้เพลงิ 

ตัง้แตวนัที ่1 ม.ค. 2567 เปนตนไป

ปรับปรุงมาตรฐาน‘ฝุนพิษ’ ขับเคล� อนอากาศสะอาด

ชาติวุฒิ วังวล

ดร.วิจารย สิมาฉายา

เอ็มวีพี • นิโกลา โยคิช เซ็นเตอร์ของ เดนเวอร์ นักเก็ตส์ ได้รับเลือก

ให้เป็นผู้เล่นทรงคุณค่า หรือเอ็นบีเอเอ็มวีพี เป็นฤดูกาลที่ 2 ติดต่อกัน 

นับเป็นคนที่ 15 ในประวัติศาสตร์ที่คว้ารางวัลนี้มากกว่า 1 ครั้ง

ไว้แล้ว โดยรอบรองฯ จะแข่งวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เริ่มเวลา 

12.00  น. 

สำาหรับทีมอูเบอร์คัพ ไทยกับจีนคู่นี้เคยเจอกันในรอบรองฯ มา

แล้ว 2 ครั้ง ในปี 2018 ทีมสาวไทยชนะ 3-2 คู่ จากนั้นในปี 2021 

ศึกอูเบอร์คัพ ที่เดนมาร์ก รอบรองฯ จีนชนะไทย 3-0 คู่   

หลังการแข่งขัน “เมย์-รัชนก” กล่าวว่า โดยรวมรู้สึกพอใจใน

ผลงาน สามารถเก็บแต้มแรกให้ทีมได้อย่างที่ตั้งใจไว้ แม้ในช่วงเกม

แรกมีเกร็งๆ อยู่บ้าง ทำาให้เล่นได้ไม่ไหลลื่น พอจบเกมแรก “โค้ชเป้” 

ภัททพล เงินศรีสุข ได้บอกว่าในเกมแรกตนเล่นแบบไม่มั่นใจไปตาม

เกมคู่ต่อสู้มากไป จึงพยายามกระตุ้นให้กลับมามั่นใจในเกมตัวเองให้

มาก ทำาให้ตนกลับมาเล่นในเกมตัวเองและกลับมาชนะได้

“วันนี้รู้สึกดีมากที่มีกองเชียร์เข้ามาให้กำาลังใจในสนาม ได้ยิน

เสียงเชียร์ก็ช่วยกระตุ้นให้กลับมาเล่นตามเกมตัวเอง หลังพลาดเสีย

เกมแรกไป ซึ่งยอมรับว่าเสียงเชียร์ในสนามมีความสำาคัญกับตนเอง

มาก จึงอยากเชิญชวนแฟนๆ กีฬาไทยมาให้กำาลังใจทีมไทยในสนาม

กันเยอะๆ เพราะในรอบรองฯ เราเจอกับทีมที่แข็งแกร่งอย่างจีน ทีม

ไทยทุกคนยังฟิตและพร้อมสู้เต็มที่ และถ้ามีเสียงเชียร์จากแฟนๆ กีฬา

ในสนามอีกก็จะช่วยให้เรามีพลังกันเยอะขึ้นไปอีก”.

‘เมย์’นำ�ทีมปร�บอินเดีย3-0คู่

เข้�รอบ4ทีมอูเบอร์คัพชนจีน

“เมย์” รัชนก อินทนนท์ นักแบดมินตันมือ 1 ไทย มืออันดับ 

8 ของโลก ชนะปุสซาลา วี.สินธุ มืออันดับ 7 ของโลกจาก

อินเดีย 2-1 เกม 18-21, 21-17, 21-12

กุนซือฟุตซอลไทยกังวล‘กัปตันช้าง’เจ็บ

คาร์ลอส เซซาร์ กุนซือสเปนของทีมชาติไทย

“กัปตันช้าง” 

กฤษดา วงษ์แก้ว 
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เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ จัดโปรเยาวชนออกกำาลังกาย

เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ (Virgin Active) คลับออกกำ�ลังก�ย

ระดับโลก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในก�รส่งเสริมให้วัยรุ่นและ

เย�วชนไทยมีสุขภ�พแข็งแรง พร้อมผลักดันกระแสก�รออก

กำ�ลังก�ยในสังคมไทย โดยเสนอส่วนลดสุดพิเศษ 30% หรือ

สัปด�ห์ละ 483* บ�ท สำ�หรับคนวัย Gen Z อ�ยุตั้งแต่ 16- 

23 ปี ที่สมัครสม�ชิกแบบ The Long Termer ตั้งแต่วันนี้-

ธันว�คม 2565 ซึ่งสม�ชิกส�ม�รถเข้�ใช้คลับได้ไม่จำ�กัด 

สอบถ�มร�ยละเอียดและติดต�มข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลับเวอร์

จิ้น แอ็คทีฟ ทุกส�ข� และผ่�นช่องท�งออนไลน์ได้ที่ www.

virginactive.co.th ท�ง Facebook @VirginActiveThailand และ 

Instagram @VirginActiveThailand โดย The Long Termer 

เริ่มต้นที่ 483* บ�ทต่อสัปด�ห์ เข้�คลับได้ไม่จำ�กัด ออกกำ�ลัง

ก�ยต่อเนื่อง 12 เดือน (ร�ค�อ�จจะมีคว�มแตกต่�งกัน ขึ้น

อยู่กับคลับที่สมัคร)

โครงการ‘JTS Young Blood Startup & Sandbox’

ในอุตส�หกรรม “สกุลเงินดิจิทัล” ถือเป็นขุมทรัพย์ใหญ่

แห่งอน�คตที่คนรุ่นใหม่สนใจเป็นอย่�งม�ก ล่�สุด บริษัท จัสมิน 

เทคโนโลยี โซลูชั่น จำ�กัด (มห�ชน) หรือ JTS ขอร่วมสนับสนุนไอ

เดียสุดสร้�งสรรค์ที่พร้อมจะเติบโต ในทุกๆ คว�มมุ่งมั่น ในทุกๆ 

คว�มคิด ด้วยก�รจัดโครงก�ร “JTS Young Blood Startup &  

Sandbox” (เจทีเอส ยัง 

บลัด สต�ร์ทอัป แอนด์ แซนด์

บ็อกซ์) เชิญชวนคนรุ่นใหม่ที่

มีใจรักในโลกดิจิทัลเข้�ร่วม

แข่งขันสร้�งสรรค์ผลง�น

นวัตกรรมใหม่ๆ แบบไร้ขีด

จำ�กัด ไม่ตีกรอบใดๆ ในธีม 

“โลกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล” 

เพื่อชิงเงินร�งวัลรวมกว่� 

300,000 บ�ท พร้อมโอก�ส 

อื่นๆ อีกม�กม�ย สนใจสมัคร

ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 

พฤษภ�คม 2565 ติดต�มร�ยละเอียดโครงก�รเพิ่มเติมได้ที่ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/jasgroup/QR 

Code: https://hrjasgroup.triplet.co.th/hrsy.../jts_recruitment/.

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ม้เผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 

ม�อย่�งต่อเนื่อง แต่บริษัท ฮอนด้� 

ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำ�กัด ไม่

หยุดยั้งโครงก�รสร้�งพลังคว�มฝัน จินตน�ก�ร

และคว�มคิดสร้�งสรรค์ของเย�วชนได้ จึงได้เดิน

หน้�จัดก�รแข่งขันเพื่อค้นห�ตัวแทนนวัตกรจิ๋วใน

โครงก�ร “ฮอนด้� ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ 2021” 

ในรูปแบบออนไลน์เต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกในรอบ  

17 ปี ภ�ยใต้แนวคิด “เปิดแคปซูลคว�มฝัน ปลด

ปล่อยพลังแห่งจินตน�ก�ร ส�นต่อไอเดียสุดสร้�ง

สรรค์กับฮอนด้�” ซึ่งปีนี้มีจำ�นวนผู้ส่งผลง�นทั้ง

สิ้น 5,723 ผลง�น

โดยได้ตัวนวัตกรจิ๋วที่ส�ม�รถคว้�ร�งวัล

ชนะเลิศและรับโล่พระร�ชท�นสมเด็จพระกนิษฐ�

ธิร�ชเจ้� กรมสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�ม

บรมร�ชกุม�รี พร้อมทุนก�รศึกษ� ได้แก่ ด.ช.วชิร

วิชญ์ เชิดพ�นิช (โปรตอน) ชั้นประถมศึกษ�ปี 

ที่ 5 จ�กโรงเรียนบ้�นโครงง�นครูกวีวิทย์ เจ้�ของ

ผลง�น “น้ำ�แข็งดับค�วอ�ห�รทะเล” และนวัตกร

จิ๋วที่ได้รับร�งวัลรองชนะเลิศอีก 5 ร�งวัล ได้ร่วม

เปิดประสบก�รณ์ในก�รแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ออนไลน์กับเย�วชนญี่ปุ่น และเดินท�งไปทัศน 

ศึกษ� ณ ประเทศญี่ปุ่น* พร้อมมอบร�งวัล “ครู

ผู้สร้�งแรงบันด�ลใจ” ให้แก่คุณครูที่มีส่วนร่วมใน

ก�รส่งเสริมจินตน�ก�รให้กับเย�วชนไทย

น�งอัญชลี ช�ลีจันทร์ ผู้จัดก�รส่วน

ง�นองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ฮอนด้� ออโตโมบิล 

(ประเทศไทย) จำ�กัด กล่�วว่� โครงก�ร ‘ฮอนด้� 

ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์’ ปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปี 

ที่ 17 และได้เห็นพลังคว�มคิดสร้�งสรรค์จ�กเด็กๆ 

ระดับชั้นประถมศึกษ� อน�คตของประเทศไทย ที่

เหนือคว�มค�ดหม�ยและแม้ผู้ ใหญ่ก็ยังคิดไม่ถึง 

แต่เนื่องด้วยสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของไวรัส

โควิด-19 เร�จึงต้องจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปและก�ร

แข่งขันรอบชิงชนะเลิศในรูปแบบออนไลน์เต็มรูป

แบบเป็นครั้งแรก ซึ่งก็ได้รับก�รตอบรับที่ดีเยี่ยม 

โดยผู้ผ่�นก�รคัดเลือกทั้ง 14 คนมีคว�มตั้งใจ

ฝึกฝนและเรียนรู้กิจกรรมเวิร์กช็อป และนำ�ไป

ประยุกต์ใช้ในก�รผลิตผลง�นเพื่อนำ�เสนอในรอบ

ชิงชนะเลิศ ซึ่งถือเป็นประสบก�รณ์ที่จะช่วยสอน

ให้ได้เรียนรู้ ในทักษะด้�นต่�งๆ เพื่อนำ�ไปพัฒน�

ตนเอง ทั้งก�รเพิ่มคว�มมั่นใจ คว�มกล้�แสดงออก 

และก�รแก้ปัญห�เฉพ�ะหน้� และก�รต่อยอดไอ

เดียจินตน�ก�รสร้�งสรรค์ให้เกิดขึ้นได้ในชีวิตจริง

โดยเย�วชนที่ผ่�นเข้�รอบชิงชนะเลิศ

ทั้ง 14 คนจะต้องนำ�เสนอผลง�นสิ่งประดิษฐ์

และตอบคำ�ถ�มจ�กคณะกรรมก�รทั้ง 3 ท่�น 

ได้แก่ ดร.ชิต เหล่�วัฒน� ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษ�

สถ�บันวิทย�ก�รหุ่นยนต์ภ�คสน�ม มห�วิทย�ลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี (FIBO) และที่

ปรึกษ�พิเศษด้�นพัฒน�ก�รศึกษ�บุคล�กรและ

เทคโนโลยี โครงก�รพัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภ�คตะวันออก (EEC) คุณอนุรักษ์ สุขนันทศักดิ์ 

Creative Inventor และเจ้�ของสถ�บันสอนศิลปะ 

23 Arthome Studio & Tutor และคุณยุทธน�  

โรจนกมลสันต์ ผู้จัดก�รและหัวหน้�นักออกแบบ

‘น้ำ�แข็งดับค�วอ�ห�รทะเล’
นวัตกรจิ๋วโครงการ‘ฮอนด้� ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ 2021’

ฝ่�ย Automobiles Styling Design บริษัท ฮอนด้� 

อ�ร์แอนด์ดี เอเชีย แปซิฟิค จำ�กัด

สำ�หรับนวัตกรจิ๋วที่ชนะเลิศก�รนำ�เสนอ

แบบจำ�ลองผลง�นสิ่ งประดิษฐ์ ในโครงก�ร 

“ฮอนด้� ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ 2021” ซึ่งก็

คือ ด.ช.วชิรวิชญ์ เชิดพ�นิช หรือน้องโปรตอน 

จะได้รับโล่พระร�ชท�นสมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้� 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรม

ร�ชกุม�รี พร้อมทุนก�รศึกษ� 10,000 บ�ท 

และเป็นตัวแทนประเทศไทยในก�รร่วมกิจกรรม

แลกเปลี่ยนประสบก�รณ์ วัฒนธรรม และคว�ม

คิดสร้�งสรรค์กับเย�วชนช�วญี่ปุ่น ผ่�นระบบ

ออนไลน์ พร้อมกับนวัตกรที่ ได้รับร�งวัลรองชนะ

เลิศอีก 5 คน ได้แก่

ด.ช.ธนพล กมลพวงพันธุ์ (ตอง) ชั้นประถม

ศึกษ�ปีที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีร�ช� จังหวัดชลบุรี 

กับผลง�น “Anti Paint” ด.ช.พฤณ จันท�ภ�กุล (พรี

โม่) ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 6 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

วิทย�ลัย กรุงเทพมห�นคร กับผลง�น “Covid 

Guard” ด.ช.จิรัฏฐ์ สุมิตรเหม�ะ (คอปเตอร์) ชั้น

ประถมศึกษ�ปีที่ 6 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

วิทย�ลัย กรุงเทพมห�นคร กับผลง�น “แมสก์เปลี่ยน

สี” ด.ญ.วิวิศน� ผลสมบูรณ์ (สม�ยล์) ชั้นประถม

ศึกษ�ปีที่ 3 โรงเรียนส�ธิตจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 

ฝ่�ยประถม กรุงเทพมห�นคร กับผลง�น “หุ่นยนต์

เต่�กำ�จัดวัชพืช สร้�งปุ๋ย” ด.ญ.ป�นไพลิน แรงเพชร 

(กุ๊งกิ๊ง) ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนไมตรี

อุทิศ จังหวัดนนทบุรี กับผลง�น “ต้นไม้ขอหวย”

และที่พิเศษในปีนี้ ท�งฮอนด้�ได้จัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเย�วชนญี่ปุ่นในรูปแบบ

ออนไลน์ เพื่อเปิดโอก�สให้นวัตกรจิ๋วช�วไทยได้

ทำ�กิจกรรมร่วมกับนวัตกรจิ๋วผู้ชนะจ�กโครงก�ร

ฮอนด้� ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ ประเทศญี่ปุ่น 

นอกจ�กนี้ท�งโครงก�รยังได้มอบร�งวัล “ครูผู้สร้�ง

แรงบันด�ลใจ” สำ�หรับครูที่ปรึกษ�และมีส่วนร่วม

ในก�รกระตุ้น ผลักดัน และสร้�งสรรค์กระบวนก�ร

เรียนรู้ แนวคิด รวมทั้งส่งเสริมจินตน�ก�รให้กับ

เย�วชน จำ�นวน 2 ร�งวัล ได้แก่ น.ส.ว�รีนันท์ ด�ร�

จันทร์พิทักษ์ ครูโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทย�ลัย 

กรุงเทพมห�นคร และน�ยภูวน�ถ บุญสุวรรณ ครู

จ�กโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ จังหวัดนนทบุรี โดย

จะได้รับโอก�สก�รร่วมเดินท�งกับนวัตกรรุ่นจิ๋วทั้ง 

6 คนไปทัศนศึกษ� ณ ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

สำ�หรับโครงก�ร “ฮอนด้� ซูเปอร์ ไอเดีย 

คอนเทสต์ 2021” เป็นโครงก�รที่ฮอนด้�จัดขึ้น

เพื่อเป็นพื้นที่ให้เย�วชนได้แสดงออกถึงคว�มคิด

สร้�งสรรค์และจินตน�ก�ร ด้วยคว�มเชื่อที่ว่� ห�ก

เย�วชนได้รับก�รส่งเสริมและสนับสนุนคว�มฝัน

และจินตน�ก�รจะก่อให้เกิดพลังสร้�งสรรค์ ไม่รู้

จบ ซึ่งสอดคล้องกับคำ�ว่� “พลังแห่งคว�มฝัน” 

ที่ มร.โซอิชิโระ ฮอนด้� เชื่อมั่นและยึดถือม�โดย

ตลอด และผลักดันให้ฮอนด้�ยังคงมุ่งมั่นทำ�ต�มทุก

ฝันและจินตน�ก�รที่สร้�งสรรค์ให้เป็นจริงให้ได้ใน

ตลอดระยะเวล� 17 ปีของก�รดำ�เนินโครงก�รฯ 

ได้รับคว�มสำ�เร็จอย่�งต่อเนื่อง โดยมีผลง�นจ�ก

เย�วชนไทยระดับชั้นประถมศึกษ�ทั่วประเทศส่ง

เข้�ร่วมประกวดกว่� 426,538 ผลง�น ซึ่งปี 2565 

นี้มีผลง�นเข้�ร่วมจำ�นวน 5,723 ผลง�น.

แ

ด.ช.วชิรวิชญ์ เชิดพานิช-น้องโปรตอน เจ้าของ

รางวัลชนะเลิศ ผลงาน “น้ำาแข็งดับคาวอาหารทะเล”

ด.ช.พฤณ จันทาภากุล (พรี โม่) ผลงาน “Covid 

Guard”

ด.ญ.ปานไพลิน แรงเพชร (กุ๊งกิ๊ง) ผลงาน “ต้นไม้

ขอหวย”

ด.ช.ธนพล กมลพวงพันธุ์ (ตอง) “Anti Paint” ด.ช.จิรัฏฐ์ สุมิตรเหมาะ (คอปเตอร์) ผลงาน  

“แมสก์เปลี่ยนสี”

ด.ญ.วิวิศนา ผลสมบูรณ์ (สมายล์) ผลงาน “หุ่น

ยนต์เต่ากำาจัดวัชพืช สร้างปุ๋ย”

กรุงเทพฯ • “สรนิต” เผยสรรห� ผอ.สสวท.

คนใหม่ ได้ตัวจริงเดือน มิ.ย.นี้ ยันไม่มีก�ร

ล็อก โปร่งใส ตรวจสอบได้แน่ คุณสมบัติ

ต้องมีวิสัยทัศน์ ในด้�นก�รศึกษ�วิทย์  

คณิต เทคโนโลยี บริห�รงบ 500 ล้�นได้ 

และต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง 

หรือมีข้อพิพ�ทกับสถ�บัน

นพ.สรนิต ศิลธรรม ประธ�นอนุกรรม 

ก�รสรรห�ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�ร

สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) กล่�วถึงคว�มคืบหน้�

ก�รสรรห� ผอ.สสวท. ว่� ขณะนี้คณะ

กรรมก�ร สสวท.ได้เห็นชอบข้อกำ�หนด

เกี่ยวกับคุณสมบัติ ภ�รกิจ อำ�น�จหน้�ที่ 

ก�รประเมิน ตัวชี้วัดก�รดำ�เนินง�น กรอบ

อัตร�เงินเดือนและสิทธิประโยชน์ เพื่อ

สรรห� ผอ.สสวท.เรียบร้อยแล้ว และได้มี

ก�รออกประก�ศ สสวท. เรื่องก�รสรรห� 

ผอ.สสวท. ให้ผู้ที่มีคว�มสนใจส�ม�รถ

สมัครเข้�รับก�รพิจ�รณ�ให้ดำ�รงตำ�แหน่ง 

ผอ.สสวท.ได้ โดยจะปิดรับสมัครในวันที่  

17 พฤษภ�คมนี้ ทั้งนี้ ในข้อกำ�หนด

คุณสมบัติ ได้มีก�รกำ�หนดคุณสมบัติเฉพ�ะ

ว่� ผู้ที่ม�สมัครจะต้องมีวุฒิก�รศึกษ�

ระดับปริญญ�เอกท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์ 

หรือคณิตศ�สตร์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือ

เทคโนโลยี หรือส�ข�อื่นที่เกี่ยวข้อง มี

ประสบก�รณ์เป็นผู้บริห�รในหน่วยง�น

ของร�ชก�รหรือเอกชนในระดับต่อไป

นี้ ไม่น้อยกว่� 1 ปี คือระดับรองหัวหน้�

ส่วนร�ชก�รหรือหน่วยง�นของรัฐขึ้นไป 

หรือเทียบเท่�รองอธิบดีขึ้นไป หรือระดับ

คณบดีหรือเทียบเท่�ขึ้นไป สำ�หรับสถ�บัน

อุดมศึกษ�ทั้งภ�ครัฐและเอกชน หรือระดับ

รองกรรมก�รผู้จัดก�รหรือเทียบเท่�ขึ้นไป 

สำ�หรับหน่วยง�นเอกชน ซึ่งมีงบดุลในรอบ

ปีใดปีหนึ่งไม่ต่ำ�กว่� 500 ล้�นบ�ท

นพ.สรนิตกล่�วต่อว่� ทั้งนี้ ยังจะต้อง

มีประสบก�รณ์ในก�รติดต่อประส�นง�น 

ทักษะในก�รสื่อส�ร และสร้�งเครือข่�ยกับ

หน่วยง�นภ�ยในประเทศและต่�งประเทศ 

มีประสบก�รณ์ในก�รสอน หรือก�รพัฒน�

หลักสูตร หรือก�รทำ�ง�นด้�นวิทย�ศ�สตร์ 

คณิตศ�สตร์ คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยี 

ไม่น้อยกว่� 5 ปี เพร�ะ สสวท.ถือเป็นองค์กร

ที่ทำ�หน้�ที่ออกแบบหลักสูตรคณิตศ�สตร์

และวิทย�ศ�สตร์ ดังนั้น ผู้ที่จะเข้�ม�ดำ�รง

ตำ�แหน่งนี้ต้องส�ม�รถส่งเสริมภ�รกิจให้

ทุกด้�นขับเคลื่อนไปได้ รวมถึงจะต้องเป็น

ผู้มีวิสัยทัศน์ในด้�นก�รศึกษ�วิทย�ศ�สตร์ 

คณิตศ�สตร์และเทคโนโลยี และสุดท้�ย

ต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง หรือ

มีข้อพิพ�ทกับสถ�บัน และเมื่อปิดรับสมัคร

แล้วคณะอนุกรรมก�รสรรห�ฯ จะดำ�เนิน

ก�รสรรห�ต�มข้อกำ�หนดเกี่ยวกับคุณสมบัติ 

และจะประเมิน คัดเลือกและนัดสัมภ�ษณ์

ผู้สมัครหรือผู้ได้รับก�รเสนอชื่อ ก่อนที่จะ

เสนอให้คณะกรรมก�ร สสวท.พิจ�รณ�ต่อ

ไป ค�ดว่�จะดำ�เนินก�รสรรห�แล้วเสร็จ

ภ�ยในเดือนมิถุน�ยนนี้

“อย่�งไรก็ต�ม ผู้ที่สมัครจะต้อง

มีอ�ยุไม่เกิน 60 ปีในวันที่ประก�ศผล

ด้วย ทั้งนี้ ผมขอยืนยันว่�กระบวนก�ร

สรรห� ผอ.สสวท.ดำ�เนินก�รอย่�งโปร่งใส

และส�ม�รถตรวจสอบได้ ไม่มีก�รล็อก 

หรือมีใบสั่งจ�กใครอย่�งแน่นอน และ

ผมขอเชิญชวนผู้ที่สนใจดำ�รงตำ�แหน่ง 

ผอ.สสวท. และผู้ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญด้�น

วิทย�ศ�สตร์ คณิตศ�สตร์ให้ม�สมัครเข้�

รับก�รพิจ�รณ�สรรห� ผอ.สสวท.คนใหม่

ในครั้งนี้ด้วย” ประธ�นอนุกรรมก�รสรรห�

ผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง ผอ.สสวท.กล่�ว.

สาธารณสุข • กรม สบส.เตรียมออกร่�ง

กฎกระทรวงกำ�กับดูแล กิจก�รฟิตเนส ที่

ผ่�นม�ไม่มีกฎหม�ยออกม�ควบคุมดูแล 

ม�ตรฐ�น คว�มปลอดภัย เชิญชวนผู้

ประกอบกิจก�ร เทรนเนอร์ และประช�ชน

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้�ร่วมแสดงคว�ม 

คิดเห็นต่อร่�งกฎหม�ย ในเวทีสัมมน�  

18 พฤษภ�คมนี้

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดี

กรมสนับสนุนบริก�รสุขภ�พ กระทรวง

ส�ธ�รณสุข (กรม สบส. สธ.) เปิดเผยว�่ 

ถึงแม้ว่�สถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 หรือโควิด-19 

จะทำ�ให้ธุรกิจฟิตเนสต้องถูกสั่งปิดกิจก�ร

ชั่วคร�วในปีที่ผ่�นม� อย่�งไรก็ต�ม โรค

ระบ�ดจะกล�ยเป็นตัวเร่งสำ�คัญที่ทำ�ให้ผู้

ให้บริก�รฟิตเนสต้องยกระดับม�ตรฐ�น

ด้�นคว�มสะอ�ดและสุขอน�มัย หลังจ�ก

ที่ได้รับอนุญ�ตให้เปิดให้บริก�รอีกครั้ง โดย

ต้องดำ�เนินก�รต�มม�ตรก�รป้องกันและ

ควบคุมก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 อย่�ง

เคร่งครัด และในระยะย�วจำ�เป็นต้องมี

หน่วยง�นที่เข้�ม�กำ�กับ ดูแลเรื่องคุณภ�พ

ม�ตรฐ�นให้เป็นไปในแนวท�งเดียวกัน ทั้ง

ม�ตรฐ�นด้�นสถ�นที่ คว�มปลอดภัย และ

ก�รให้บริก�ร เพร�ะเป็นกิจก�รที่เกี่ยวข้อง

กับสุขภ�พของประช�ชนโดยตรง

ที่ผ่�นม�อ�จพบปัญห� เช่น สถ�น

ที่ให้บริก�รมีคว�มแออัด ไม่สะดวกสบ�ย 

เครื่องอุปกรณ์ออกกำ�ลังก�ยไม่เพียงพอ 

เก่� ชำ�รุด ไม่สะอ�ด เทรนเนอร์ผู้ฝึกสอน

ไม่เพียงพอต่อคว�มต้องก�ร จึงทำ�ให้ก�ร

ดูแลไม่ทั่วถึง ทำ�ให้เกิดอุบัติเหตุได้รับบ�ด

เจ็บได้ ในขณะออกกำ�ลังก�ย หรือบ�ง

แห่งไม่มีเทรนเนอร์ หรือมีแต่ไม่เชี่ยวช�ญ 

ทำ�ให้เกิดก�รใช้อุปกรณ์ออกกำ�ลังก�ยไม่

ถูกต้อง ไม่มีระบบรักษ�คว�มปลอดภัยและ

คว�มสะอ�ดอย่�งเพียงพอ จึงเกิดปัญห�ที่

กระทบต่อสุขภ�พของประช�ชนอย่�งม�ก 

ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยง�นเฉพ�ะที่กำ�กับ

ดูแลกิจก�รฟิตเนส

ดังนั้น เพื่อให้กิจก�รฟิตเนสดำ�เนิน

ก�รบนม�ตรฐ�นเดียวกัน มีก�รให้บริก�ร

โดยผู้ที่มีคว�มรู้คว�มชำ�น�ญและผ่�นก�ร

อบรม เพื่อคอยให้คำ�แนะนำ�และดูแลวิธี

ก�รออกกำ�ลังก�ยได้ถูกต้องและปลอดภัย 

กรม สบส. ในฐ�นะที่เป็นผู้กำ�กับดูแล

กฎหม�ยพระร�ชบัญญัติสถ�นประกอบ

ก�รเพื่อสุขภ�พ พ.ศ.2559 จึงเสนอให้

ฟิตเนสเป็นสถ�นประกอบก�รเพื่อสุขภ�พ 

อื่นๆ ต�มม�ตร� 3 (3) ของพระร�ชบัญญัติ

ดังกล่�ว

ด้�นทันตแพทย์อ�คม ประดิษฐสุวรรณ 

รองอธิบดีกรม สบส. เปิดเผยว่� กรม สบส.

ได้จัดทำ�ร่�งกฎกระทรวง “กิจก�รสถ�น

ออกกำ�ลังก�ย (ฟิตเนส)” ขึ้น โดยมีก�ร

กำ�หนดม�ตรฐ�นด้�นสถ�นที่ด้�นคว�ม

ปลอดภัย ด้�นก�รให้บริก�ร และก�ร

กำ�หนดค่�ธรรมเนียม ซึ่งจะมีก�รรับฟัง

คว�มคิดเห็นส�ธ�รณะจ�กประช�ชน

และผู้ เกี่ยวข้องเป็นครั้งแรก ในวันที่   

18 พฤษภ�คมนี้ ณ กรมสนับสนุนบริก�ร

สุขภ�พ จังหวัดนนทบุรี โดยจะมีผู้แทน

จ�กกิจก�รฟิตเนสร่วมอภิปร�ยบนเวทีด้วย 

ทั้งนี้ กรม สบส.ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้�ร่วม

ก�รสัมมน�ดังกล่�ว เพื่อช่วยกันขับเคลื่อน

กฎหม�ย และร่วมพัฒน�ม�ตรฐ�นกิจก�ร

ฟิตเนสไปด้วยกัน โดยส�ม�รถลงทะเบียน

เข้�ร่วมได้ที่แบบฟอร์มในคิวอ�ร์ โค้ดบน

เว็บไซต์กรมสนับสนุนบริก�รสุขภ�พ 

(www.hss.moph.go.th) สอบถ�มเพิ่มเติม

ได้ที่ส�ยด่วนกรม สบส. 1426.

กรุงเทพฯ • อ�จ�รย์ ม.มหิดลค้นพบใช้ย�เบ�

หว�นรักษ�โรคต�บอดท�งพันธุกรรมลอน ใน

ระดับห้องปฏิบัติก�ร ผลง�นได้รับก�รตีพิมพ์ใน

ว�รส�รก�รแพทย์ระดับน�น�ช�ติแล้ว

ผศ.ดร.นพ.ชย�นนท์ พีระพิทยมงคล 

อ�จ�รย์แพทย์ประจำ�ภ�ควิช�ชีวเคมี คณะ

แพทยศ�สตร์ศิริร�ชพย�บ�ล มห�วิทย�ลัย

มหิดล เจ้�ของผลง�นวิจัย “ก�รศึกษ�ผลของเมท

ฟอร์มินต่อคว�มผิดปกติของไมโทคอนเดรียของ

เซลล์สร้�งเส้นใยที่ได้จ�กผู้ป่วยโรคต�บอดท�ง

พันธุกรรมลอน” ภ�ยใต้ทุนช่วยเหลือท�งด้�น

วิจัยวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26 พ.ศ.

2562 มูลนิธิโทเรเพื่อก�รส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์

ประเทศไทย และทุนจ�กสถ�บันวิจัยระบบ

ส�ธ�รณสุข (สวรส.) ที่ให้ก�รสนับสนุน โดยก�ร

ค้นพบดังกล่�ว ได้รับก�รตีพิมพ์ในว�รส�รระดับ

โลก MethodsX-journal elsevier (open access) 

เฉพ�ะส่วนของกระบวนก�รวิจัย เมื่อเร็วๆ นี้

ส่วนก�รค้นพบวิธีก�รรักษ�โรคต�บอดท�ง

พันธุกรรมลอน (Leber heredity optic neuropathy 

(LHON) ผศ.ดร.นพ.ชย�นนท์ กล่�วว่� จ�กก�ร

ทดลองใช้ย�เมทฟอร์มิน (metformin) ซึ่งใช้รักษ�

ผู้ป่วยโรคเบ�หว�นชนิดที่ 2 ที่ไม่พึ่งอินซูลิน ยัง

เป็นเพียงก�รทดลองกับเซลล์ผู้ป่วยโรคต�บอด

ท�งพันธุกรรมลอน ซึ่งเพ�ะเลี้ยงในห้องปฏิบัติ

ก�รเท่�นั้น ซึ่งค�ดว่�จะส�ม�รถขย�ยผลสู่ก�ร

พัฒน�ย�เพื่อก�รรักษ�โรคท�งพันธุกรรมดัง

กล่�วได้อย่�งจริงจังต่อไป ซึ่งจะส�ม�รถป้องกัน

โรคที่เกิดขึ้นจ�กก�รถ่�ยทอดคว�มผิดปกติท�ง

พันธุกรรมอย่�งไม่ค�ดฝันนี้ ได้อย่�งเห็นผลต่อไป 

ซึ่งโรคต�บอดจ�กพันธุกรรมนี้ พบ 1 ใน 45,000 

คนทั่วโลก ที่เกิดอ�ก�รต�พร่�มัวเฉียบพลันจน

กระทั่งต�บอดสนิท ซึ่งเป็นผลม�จ�กก�รถ่�ยทอด

คว�มผิดปกติท�งพันธุกรรมตั้งแต่วัยเย�ว์

“ส�เหตุของก�รเกิดโรคต�บอดท�ง

พันธุกรรมลอน ม�จ�กก�รกล�ยพันธุ์ของยีน

ไมโทคอนเดรีย (mitochondria) ซึ่งเป็นอวัยวะ

ในระดับเซลล์ที่ช่วยในก�รห�ยใจ และสร้�ง

พลังง�น โดยมีส�รพันธุกรรมอยู่ในตัวเอง ก�ร 

กล�ยพันธุ์เกิดจ�กคว�มบกพร่องในก�รถ่�ยทอด

อิเล็กตรอนที่สร้�งระดับพลังง�น ซึ่งส่งผล

ต่ออวัยวะที่ต้องก�รใช้พลังง�นสูง เช่น เซลล์

ประส�ทต� และโรคต�บอดท�งพันธุกรรมลอน

มักพบในผู้ป่วยเพศช�ย ม�กกว่�เพศหญิง เพร�ะ

เกิดขึ้นในช่วงปฏิสนธิในครรภ์ม�รด� โดยปกติ

แล้วอสุจิ (sperm) ที่ม�จ�กบิด�มักไม่ค่อยนำ�พ�

ไมโทคอนเดรีย (mitochondria) ม�ด้วย พันธุกรรม

ที่ผิดปกติจึงได้รับจ�กท�งม�รด�เป็นหลัก ซึ่งผิด

จ�กก�รถ่�ยทอดท�งพันธุกรรมของโรคอื่นๆ”

สำ�หรับย�เมทฟอร์มิน (metformin) ซึ่งใช้

รักษ�ผู้ป่วยโรคเบ�หว�นนั้น มีฤทธิ์ช่วยทำ�ให้ไมโท

คอนเดรียมีสุขภ�พที่แข็งแรงขึ้น จ�กก�รสนับสนุน

ก�รจัดเรียงตัวเป็นเครือข่�ยเสริมคว�มส�ม�รถ 

ในก�รต้�นภ�วะอนุมูลอิสระจนส�ม�รถคงอยู่

และยืนหยัดในภ�วะเครียดได้ ค�ดว่�น่�จะยัง

ประโยชน์และยืดเวล� ที่จะเกิดอ�ก�รมองไม่เห็น

ได้พอสมควรในผู้ป่วยโรคต�บอดท�งพันธุกรรม

ลอน ซึ่งมักพบในผู้ป่วยตั้งแต่วัยเพียง 10 ปี เริ่ม

ด้วยอ�ก�รพร่�มัวในช่วงตรงกล�งของจอต� ซึ่ง

ควรจะเป็นช่วงที่ชัดที่สุดของก�รมองเห็น โดย

อ�ก�รต�พร่�มัวจะเริ่มที่ต�ข้�งหนึ่ง ก่อนมีอ�ก�ร

อีกข้�งต�มม� และต�บอดสนิทในที่สุด

โรคต�บอดท�งพันธุกรรมลอนอ�จ

พบได้แม้ ในร�ยที่ ไม่แสดงอ�ก�ร โดยที่ โรง

พย�บ�ลศิริร�ช คณะแพทยศ�สตร์ศิริร�ช

พย�บ�ล มห�วิทย�ลัยมหิดล ได้มีบริก�รตรวจ

โรคดังกล่�วเพื่อใช้ประกอบก�รวินิจฉัยท�ง

คลินิก และทำ�น�ยคว�มเสี่ยงก่อนมีอ�ก�ร

ในสม�ชิกครอบครัวของผู้ป่วย ณ ห้องปฏิบัติ

ก�รอณูพันธุศ�สตร์ ศูนย์จีโนมิกส์ศิริร�ช ชั้น 

4 อ�ค�รศูนย์วิจัยก�รแพทย์ (SiMR) สอบถ�ม

ร�ยละเอียดได้ที่โทร.06-1593-3242.

‘สรนิต’เผยคาดได้ผอ.สสวท.คนใหม่มิ.ย.นี้
ยันกระบวนก�รโปร่งใสไม่มีก�รล็อก/ต้องมีวิสัยทัศน์ด้�นวิทย์เทคโนภ�ยใต้งบ500ล้�น

อ.มหิดลค้นพบยาเบาหวาน

รักษาตาบอดจากพันธุกรรม

ผลงานตีพิมพ์ระดับอินเตอร์

สบส.ชวนแสดงความเห็นในร่างกม.กิจการฟิตเนส18พ.ค.นี้



บลลา ฮาดิด นางแบบสาวชาว

อเมริกันวัย 25 ดีกรีนางแบบแห่งปี

โดยเว็บไซต์ Model.com ท่ีปรากฏ

ตัวในงาน Met Gala ในชุดของ Burburry 

ตอนน้ีเธอร่วมโปรเจ็กต์กับแบรนด์จิวเวล

รีดัง เมื่อ Swarovski แต่งต้ังให้เธอเป็น

แบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ล่าสุด ใน

แคมเปญท่ีเน้นความมีสีสัน ผ่านคริสตัล

ท่ีมีหลากหลายเหล่ียมมุมอันสะท้อน

ความหลากหลายของคนรุ่นใหม่ ซ่ึงก็มา

จากแนวคิดของ Giovanna Engelbert ผู้

อำานวยการฝ่ายสร้างสรรค์ และฝีมือการ

ถ่ายภาพของ Mert Alas และ Marcus 

Piggott

 Giovanna Engelbert ผู้อำานวย

การฝ่ายสร้างสรรค์ของสวารอฟสก้ี กล่าว

ว่า “เบลลา ฮาดิด แสดงถึงทัศนคติเฉพาะ

บุคคลท่ีสามารถปรับเปล่ียนได้ของคนรุ่น

ใหม่ท่ัวโลก เธอมีบุคลิกในหลายแง่มุมซ่ึง

แหวกกฎเกณฑ์และมาตรฐานแบบเดิมๆ 

และเธอสามารถเปล่ียนจากลุคส์แบบสปอร์ตเป็นลุคส์สาวเจ้า

เสน่ห์ได้อย่างลงตัว โดยยังเป็นเบลลาคนเดิมท่ีเป่ียมด้วยพลังและ

ความม่ันใจ ด้วยบุคลิกดังกล่าวเธอจึงสามารถถ่ายทอดค่านิยมของ

สวารอฟสก้ีได้อย่างสมบูรณ์แบบ ปัจจุบันคริสตัลเป็นส่วนหน่ึงของ

การแต่งกายในชีวิตประจำาวันท่ีสามารถปรับเปล่ียนได้ จึงช่วยเน้น

สไตล์และรสนิยมส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นแบบลำาลองหรือแบบหรูหรา

ให้โดดเด่นย่ิงข้ึน เบลลาคือหญิงสาวท่ีเป็นตัวแทนของความคิด

ซึ่งเสน่ห์ของกีฬาชนิดนี้ มี

ลักษณะเหมือนมวยไทยบ้านเรา แต่

เป็นมวยของเวียดนามที่มีมานาน

แล้วครับ โดยกีฬาประเภทนี้จะมีการ

แข่งขันแบบโชว์ร่ายรำา และแบบต่อสู้ 

ซึ่งท่าแต่ละท่าก็ยากมากๆ ที่ผ่านมา

ผมกับทีมต้องซ้อมกันหนักมากๆ กว่า 

6 เดือน ช่วงที่เริ่มซ้อมใหม่ๆ ผมเคย

ท้อจนถึงขั้นขอถอนตัวมาแล้ว แต่ก็ได้

รับการปรับทัศนคติจนเริ่มรู้สึกท้าทาย

และสนุกไปกับมัน ซึ่งในการแข่งขัน

ครั้งนี้ 

ผมได้ลงแข่งใน 2 รายการ คือ 

ประเภท ชาย 4 ประกอบอาวุธ และ

ประเภท ดอง ชิง ถัง กัง 10 ท่า ผม

สัญญาว่าจะทำาหน้าที่ให้เต็มที่ที่สุด 

โดยทีมนักกีฬาของไทยจะลงแข่งขัน

กีฬาโววีนัมในทุกประเภทเลยครับ ซึ่ง

พวกเราจะเดินทางไปเวียดนามใน

วันที่ 16 พฤษภาคมนี้ ก็อยากฝากให้

แฟนกีฬาและชาวไทยทุกคนช่วยส่ง

แรงใจมาเชียร์ผมและเพื่อนๆ รวม

ถึงทัพนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนที่

เดินทางไปสู้ศึกซีเกมส์ ณ ประเทศ

เวียดนามในครั้งนี้ด้วยนะครับ”.        

‘เบลลา ฮาดิด’แบรนด์แอมฯแคมเปญใหม่

สวารอฟสกี้

บบทบู๊ ในละครมาแล้วหลายต่อหลายเรื่อง จนเกิดความ

หลงใหลในศิลปะการต่อสู้ แถมงานนี้นักแสดงหนุ่มจาก

ช่องวัน 31 ปู้-กิตติพงษ์ ปลื้มปรีดาพร ก็สามารถต่อยอด

ทำาความฝันในสิ่งที่ตนเองรัก ด้วยการคว้าธงชาติไทยมา

ติดหน้าอก เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติลงแข่งขันกีฬาโววีนัม ไปสู้

ศึกในซีเกมส์ 2021 ที่ประเทศเวียดนาม

 โดย ปู้ กิตติพงษ์ เปิดเผยว่า “ภูมิใจมากๆ ครับที่วันนี้ผม

สามารถฝึกฝนและฝ่าฟันกับความเหนื่อยล้า การบาดเจ็บต่างๆ จน

ในที่สุดเราก็มีชื่อติดทีมชาติไทยจนได้ ซึ่งจุดเริ่มต้นของผมในกีฬา

โววีนัมมาจากที่ผมต้องรับบทบู๊ในละครบ่อยๆ ซึ่งทำาให้เราต้องไป

ฝึกซ้อมและมีโอกาสได้สัมผัสศิลปะการต่อสู้ในหลายๆ รูปแบบ จน

ผมได้เจอกับพี่ท็อป (ณฐกร ไตรกิศยเวช) ซึ่งเป็นครูฝึกซ้อมคิวบู๊

ให้ ปัจจุบันพี่ท็อปก็ทำาหน้าที่เป็นโค้ชในกีฬานี้ให้ด้วยครับ จนผมมี

โอกาสได้รู้จักกีฬาโววีนัม ผมก็เริ่มสนใจ และฝึกฝนมากขึ้นเรื่อยๆ 

จนได้มีโอกาสไปร่วมแข่งชิงแชมป์ประเทศไทย ได้เหรียญเงินกลับ

มา จากนั้นก็เริ่มมาคัดตัวเข้าทีมชาติไทยครับ   
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11บันเทิง

นายกเทศมนตรี..กะหรี่?

หวไหมพ่ีเต้?

ก็..ท่ีคำารามล่ัน.. “ถ้าใครก็ตามบังอาจทำาอันตรายพ่ีอัจฯ 

พวกผม จะสีกากี สีข้ีม้า หรือสีอะไรก็ตาม ผมจะจัดการ

มันทุกคน ต้ังแต่คนลงมือ คนส่ังการ ทุกคน 

ส่วนเมีย-ลูกพ่ีอัจฯ ผมจะดูแลส่งเรียนให้เอง ไม่ต้องห่วง”

ซ่ึง “พ่ีอัจ” ท่ีว่าน้ีก็คือ คุณอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ 

ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม คนเดียวกับท่ีได้

ส่ังเสียไว้ว่า..

“ถ้าผมเป็นอะไรก็ช่วยดูแลครอบครัวผมด้วยแล้วกัน 

ช่วยจัดงานให้ผมด้วย เพราะท่ีบ้านผมมีแต่ลูกสาวท่ียังเล็กอยู่ 

2 คน ฝากพ่ีน้องประชาชนคนไทยท้ังประเทศนะครับ.. 

โลกปัจจุบัน ปืนหาง่าย อำานาจรัฐ อำานาจอิทธิพลมืด

ต่างๆ มันเยอะแยะมากมาย แต่ผมก็ยังยืนยันว่า ตราบใดท่ี

ผมยังมีลมหายใจอยู่ ผมก็จะทวงคืนความยุติธรรมให้กับน้อง

แตงโม 

ผมต้องเอาคนผิดมาลงโทษตามกฎหมาย ตามหลักฐาน

ท่ีเป็นจริง ไม่ใช่หลักฐานท่ีสร้างกันข้ึนมา”

ครับ..ก็หวังว่าพ่ีเต้จะไม่ต้องออกแรง-ใช้กำาลัง จัดการใคร

ต่อใครให้เป็นบาปเป็นกรรมไม่ส้ินสุด และขอให้คุณอัจฉริยะ

อย่าได้เป็นอะไร..

ตามตัวคนผิดมาลงโทษ คืนความยุติธรรมให้น้องแตงโม

ได้สำาเร็จสมความมุ่งม่ัน-ต้ังใจนะ!

เออ..แต่น่ีไม่ได้ต้ังใจ เป็นความบังเอิญท่ีกดเจอเข้าพอดี 

ผมหมายถึงภาพยนตร์อินตระเดียเรื่อง “Gangubai kathiawadi 

(2022) หญิงแกร่งแห่งมุมไบ” ทางเน็ตฟลิกซ์

แรกก็ว่าจะลองดูตามประสาคนนิยมชมชอบหนังแขก 

แต่ดูไปดูมาให้เพลินตา-ติดใจ ไม่เฉพาะเทคนิคการเล่าเรื่อง 

การถ่ายภาพ องค์ประกอบศิลป์ท่ีสวยงาม-ยอดเย่ียม.. 

แต่ได้รวมไปถึง “บทภาพยนตร์” ท่ีแข็งแรง-กินใจ ทำาให้

นอนดูไปจนจบ 2 ช่ัวโมงคร่ึง!

โอ้..ว้าว หนังอินเดียไปไกลสุดกู่แล้วจริงๆ หนังเรื่อง

น้ีได้สร้างข้ึนจากเรื่องจริงของโสเภณีชื่อดังแห่ง เมืองมุมไบ 

(บอมเบย์) นาม “คังคุไบ”..

อดีตลูกสาวทนายความวัย 17 ปีท่ีหนีตามแฟนหนุ่มท่ี

หลอกเธอว่าจะพาไปเป็นนางเอกภาพยนตร์ตามท่ีตัวเองใฝ่ฝัน 

แต่สุดท้ายเขากลับพาเธอไปขายในซ่องโสเภณีท่ีเมืองมุมไบ 

ด้วยเงิน 1,000 รูปี

และแม้ชะตา-ฟ้าลิขิตให้ต้องเป็นกะหร่ี แต่เธอก็ยังมีโชค

ท่ีได้มีความสัมพันธ์ฉันพ่ีน้องกับ “มาเฟีย” เมืองมุมไบ คอย

ดูแลคุ้มกะลาหัว..

ทำาให้เธอพลอยมีบารมีในหมู่โสเภณี กลายเป็นท่ีพ่ึงของ

กะหร่ีไปท่ัวทุกซ่องเมืองมุมไบ!

จนเมื่อ “แม่เล้า” ในซ่องเธอเสียชีวิต เธอจึงได้ถูก

สถาปนาให้เป็น “แม่เล้าคนใหม่ จากชื่อ “คังคุ” ก็เลยต้องเติม

คำาว่า “ไบ” ต่อท้าย กลายเป็น “คังคุไบ” ท่ีหมายถึง “แม่เล้า

คังคุ” ชื่อเสียงกระฉ่อนดัง!

ดัง..จนเธอได้รับเลือกต้ังให้เป็น “นายกเทศมนตรีของ

เมืองกามธิปุระ” และเป็นโสเภณีคนเดียวของอินเดียท่ีได้เข้า

พบนายกรัฐมนตรีของอินเดียในสมัยน้ัน

น่ี..บอกก่อน ไม่ได้ต้ังจะมารีวิวหนังแขก แต่ด้วยดูแล้ว

ถูกจริตกับตัวเองก็เลยอยากนำามาบอกเล่าเก้าสิบกัน เผื่อจะมี

ใครท่ีไม่ได้ฝังใจ-ฝังหัวกับอดีตหนังอินเดียเสียจนเปิดใจรับไม่ได้

จะได้ลองหันมาเลือกชมหนังบอลลีวูดยุคปัจจุบันน้ีดูบ้าง 

จะได้ไม่ตกเทรนด์!

พึงรู้เถอะ..หนังบอลลีวูดน่ะเขาสร้างออกฉายท่ัวโลกปี

ละนับพันเรื่อง แต่แปลกไหมท่ีโรงภาพยนตร์ในประเทศไทย 

(แทบ) ไม่มีหนังอินเดียฉายเลยในแต่ละโปรแกรม

ท้ังๆ ท่ีบางเรื่องต้องบอกว่าเป็น “หนังโคตรดี” และควรท่ี

จะได้สนับสนุนให้คนไทยได้ดู อย่างท่ีตรึงตา-ติดใจผมอยู่ตลอด

ก็เรื่อง “PK” หน่ึงล่ะ!

“คังคุไบ” น้ีก็เช่นกัน หลังจากผ่านตามา 2 คืน วานน้ี

เห็นเพื่อนพ้องน้องพ่ีในเฟซบุ๊กได้โพสต์แสดงความชื่นชม-ชื่น

ชอบกันหลายคน อืมม แสดงว่า..

สายตาผมก็ดูหนังเป็นกับเขาเหมือนกัน!.

ไ

สันต์ สะตอแมน

Satorman_1@yahoo.co.th

‘ปู้ กิตติพงษ์’เบรกงานละคร

ทำาหน้าท่ีนักกีฬาลุย‘ซีเกมส์’

เ

รั

ยกให้เป็นนางร้ายตัวแม่อีกคน สำาหรับ โยเกิร์ต-ณัฐฐชาช์ บุญ

ประชม ท่ีผู้จัดคนเก่ง เมย์-ปทิดา กำาเนิดพลอย ดึงเล่นร้ายเบอร์ 10 

ใส่เต็มไม่ย้ังกับบท พิมพ์อัปสร ในละครเรื่องปมเสน่หา ทางช่อง 3 ท่ี

ต้องเล่นเป็นพ่ีสาวแสนดีชอบออกโรงแทนน้องสาวอย่าง พิมพ์ผกา 

(แพร์ พิชชาภา) แต่ท่ีจริงเธอเป็นงูพิษ!

“ขอบคุณท่ีทุกคนเกลียดตัวละครพิมพ์อัปสรนะคะ เอาจริงๆ 

ตอนท่ีเราเล่นเราก็ไม่ได้คิดอะไร เล่นไปตามคาแรกเตอร์ของตัวละคร 

แต่พอเราออกมาเป็นคนดูเองเรารู้สึกว่าทำาไมพิมพ์อัปสรใจร้ายขนาดน้ี 

โดยเฉพาะตอนท่ีต้องเล่นกับคุณพ่ีเฟิสท์ เด๋ียวทุกคนจะรู้ว่าทำาไมพิมพ์

อัปสรถึงเป็นแบบน้ี เขาก็มีช่วงน่าสงสารเหมือนกันนะ ใครท่ีกำาลังเดา

ทางอยู่ระวังพ่ีเมย์จะหลอกเอานะคะ หลังจากน้ียังร้ายมากกว่าน้ีอีกค่ะ 

จะมีฉากท่ีทุกคนต้องร้องเฮ้ยขนาดน้ีเลยเหรอ เอาอย่างน้ีเลยเหรอ ก็ต้องรอลุ้นรอดู รอด่าละกันนะคะ ทุกวันพุธ-

พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ดูทีวีกด 33 ดูมือถือกด 3Plus”.

‘โยเกิร์ต’ปลื้มคนดูอินหนัก

ยกบท‘พิมพ์อัปสร’ร้ายสะบัด

จิตใจเช่นน้ี”

 “ฉันคุ้นเคยกับสวารอฟ

สก้ีเป็นอย่างมากอยู่แล้ว แบรนด์

น้ีมีลักษณะท่ีโดดเด่นและงดงาม

ไร้กาลเวลาอย่างแท้จริง ฉันชื่นชอบคอลเลกชันใหม่และส่ิงท่ีแบรนด์

กำาลังทำาอยู่ โดยเฉพาะผลงานสร้างสรรค์ตามวิสัยทัศน์ของ Giovanna 

ในช่วงสองปีท่ีผ่านมา และฉันคิดว่าสวารอฟสก้ีเป็นแบรนด์เครื่อง

ประดับร่วมสมัยสำาหรับอนาคตอย่างแท้จริง เพราะเครื่องประดับคือ

การแสดงออกและการชื่นชมลักษณะเฉพาะบุคคล ซ่ึงสวารอฟสก้ี

ผสานแนวคิดเรื่องความเจิดจรัสแบบทันสมัยผ่านการให้ความสำาคัญ

กับคนทุกกลุ่ม ซ่ึงฉันชื่นชมและชอบส่ิงน้ีอย่างมาก” เบลลา ฮาดิด 

กล่าว

 ภาพถ่ายชุดน้ีของสวารอฟสก้ีท่ีได้ เบล

ลา ฮาดิด มาร่วมโปรเจ็กต์ ได้รับแรงบันดาลใจ

จากแนวคิดการแต่งกายแบบเรียบง่ายและไม่เป็น

ทางการของคนรุ่นใหม่ และต้องการสื่อว่า คริสตัล

ของสวารอฟสก้ีจึงไม่ได้เหมาะสำาหรับชุดราตรีสุด

หรูเท่าน้ัน แต่ยังสามารถสวมใส่เพื่อให้เข้ากับลุคส์

แบบร่าเริงสดใสได้เช่นกัน ซ่ึงการปรับเปล่ียนสไตล์

ให้เข้ากับการแต่งกายแบบลำาลองท่ีดูร่วมสมัยน้ี 

คริสตัลจึงกลายเป็นเครื่องประดับในชีวิตประจำา

วันเพื่อแสดงถึงความเป็นตัวเอง ผ่านภาพถ่ายของ

เบลลา ฮาดิด ท้ัง 6 แบบ ท่ีใช้คริสตัล 6 สีสันเป็น

ตัวแทน

 ฮาดิดจะทำาหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบาส 

เดอร์ให้กับทางสวารอฟสกี้ตามสัญญาคือ 1 ปี 

และเองเกลเบิร์ตเผยว่า แพลนคือแลกเปลี่ยน

คามคิดผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดระยะเวลา 12 เดือน

 ส่วนเองเกลเบิร์ต ได้ทำาการปัดกวาดเปลี่ยนแปลง

หลายอย่างให้กับแบรนด์ทั้งรูปลักษณ์และความรู้สึกตั้งแต่เธอ

เข้ารับตำาแหน่งผู้อำานวยการฝ่ายสร้างสรรค์ระดับโกลบอลคน

แรกของบริษัทเมื่อ 2 ปีก่อน และเธอพยายามทำาให้เครื่อง

ประดับของสวารอฟสกี้เป็นทางการน้อยลง ซึ่งก็เชื่อว่าแฟนๆ 

หลายคนของแบรนด์นี้น่าจะสัมผัสได้มาระยะหนึ่งแล้ว โดย

เธอต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่อายุน้อยลง ด้วยคริสตัล

หลากสีสัน มีการเจียระไนแบบใหม่ และอัญมณีที่ใหญ่และ

โดดเด่นกว่าซึ่งเหมาะที่จะใส่ได้ทุกวันเหมือนสินค้าแฟชั่น.

interthaipost69@gmail.com

• เห็นภาพการกลับมายืนที่ตึกอาร์เอส 

กรุ๊ป แห่งใหม่ สำาหรับ 3 สาว โบว์-หนูเล็ก-ออม 

บลูเบอร์รี่ อาร์สยาม เจ้าของเพลงดัง เจ้าที่แรง 

แถมยังออกมาไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนๆ พร้อมโชว์

คลิปทวนท่าเต้นเพลง จุงเบย จุงเบย ผ่านเพจ     

@RsiamMusic หรือแม้แต่คลิปทักทายใน TikTok ก็

มียอดวิวทะลุหลายล้าน จนแฟนเพลงต่างคอมเมน

ต์ด้วยความคิดถึง และอยากให้ทุก

คนกลับมาทำาผลงานเพลงใหม่ร่วม

กันอีกครั้งในรอบ 9 ปี งานนี้คงต้อง

มี บลูเบอร์รี่ รีเทิร์น แล้วล่ะ

• ช่อง 9 MCOT HD 

หมายเลข 30 ชวนไปท่องเท่ียว

พร้อมชมเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทุกวัน

ศุกร์ เวลา 10.30 น. ในรายการเช็ค

อิน อินเทรนด์ ซ่ึงผลิตโดยบริษัท ทาร์เก็ตมีเดียแอนด์

เทเลวิช่ัน จำากัด พบกับ โมสส์-ทิตชญา ธีวราโรจ 

พิธีกร ท่ีจะพาไปดูไปชิม พร้อมซึมซับกับบรรยากาศ

ดีท่ีคุณอาจไม่เคยเจอมาก่อนแบบ One Day Trip 

ประเดิมเทปแรก ศุกร์ท่ี 20 พฤษภาคมน้ี ไปเท่ียว

เยาวราช บุก 2 ร้านในตำานาน สุก้ีเท็กซัส และร้าน

ย้ิม ย้ิม พร้อมไปไหว้พระขอพรกันท่ีวัดมังกรฯ

• ถ้าเอ่ยชื่อผู้ประกาศข่าว-พิธีกรที่ฮอตสุด

นาทีนี้ ต้องยกให้ หนุ่ม-กรรชัย กำาเนิดพลอย จาก

รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ และรายการโหน 

กระแส เรียกว่าขยับตัวทำาอะไรก็เป็นข่าว โดย

เฉพาะช่วงหลังๆ มักหาเวลาทำากิจกรรมกับเดอะ

แก๊งรุ่นน้อง แต่ความหล่อหน้า

ใสก็ไม่แพ้ใคร อายุเลข 5 แต่ยัง

หล่อกระชากวัย เวลาทำาอะไร

พ่อไม่ได้จริงๆ

• ถือว่าปีนี้แกรมมี่มาแรง

ไม่หยุดจริงๆ ที่ล่าสุดกวาดไปอีก 

8 รางวัลบนเวทีทรงเกียรติระดับ

ประเทศของคนวงการเพลงและ

ดนตรี The Guitar Mag Awards 2021 ที่ได้

จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ 

Ultra Arena ชั้น 6 Show DC พร้อมขนการแสดง

สุดพิเศษจากค่าย GeneLab ร่วมโชว์ในงานนี้ด้วย.  

รักชิด

ภารกิจคุณพ่อจำาเป็น • ครองตำาแหน่งสามีแห่งชาติในใจสาวๆ มาตั้งนาน ใครจะ

รู้ชีวิตจริงหนุ่มรอยยิ้มกระชากใจ ฟิล์ม ธนภัทร ฝันอยากมีลูกมีครอบครัวที่อบอุ่น 

เพราะชีวิตจริงหนุ่มฟิล์มเป็นคนรักเด็กมาก เรียลลิตี้ภารกิจชีวิตนอกจอ Mission Un-

scripted สัปดาห์นี้เลยจัดภารกิจคุณพ่อจำาเป็นให้พระเอกฟิล์มได้เป็นคุณพ่อสมใจ มา

เอาใจช่วยหนุ่มฟิล์มกับการเป็นคุณพ่อจำาเป็นครั้งนี้กันได้ วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม

นี้ เวลา 22.15 น. ทางช่องวัน31. 



12 ขาวประชาสัมพันธ

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๔๐/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นางสาวเนาวรัตน แซจาง กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง  วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ 

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน/ 

มูลคา

หมาย

เหตุ

๑ เงินสด - นางสาว

เนาวรัตน 

แซจาง

๑๐๐,๐๐๐ บาท -

๒ สรอยคอทองคํา ลักษณะหวงค่ัน

ปลอง

๑ เสน นางสาว

เนาวรัตน 

แซจาง

๒๖,๘๑๐ บาท -

๓ แหวนทองคํา ๑ วง นางสาว

เนาวรัตน 

แซจาง

๓,๓๕๕ บาท -

๔ สรอยคอเงิน (เสนเล็กและชํารุด) ๑ เสน นางสาว

เนาวรัตน 

แซจาง

๕๐ บาท -

๕ รถจักรยานยนต ย่ีหอฮอนดา 

รุน PCX สีขาว ไมติดแผน

ปายทะเบียนเลขเคร� องยนต 

NC๑๒๕D-๐๐๔๘๒๓๘

๑ คัน นางสาว

เนาวรัตน 

แซจาง

๘,๐๐๐ บาท -

๖ ตูเซฟ สีขาว ยี่หอคารฟู ๑ ตู นางสาว

เนาวรัตน 

แซจาง

๕๐๐ บาท -

๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงเทพจํากัด (มหาชน) สาขา

ขวงสิงหประเภทบัญชีสะสมทรัพย 

เลขที่บัญชี ๕๒๙-๐๒๑๔๔๒-๗ ช� อ

บัญชี นางสาวเนาวรัตน แซจาง 

- นางสาว

เนาวรัตน 

แซจาง

๑๗,๖๓๖.๑๓ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๔ มกราคม 

๒๕๖๕)

-

๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุง

ไทยจํากัด (มหาชน) สาขาแมริม 

ประเภทบัญชีออมทรัพย บัญชี

เลขที่ ๕๑๕-๐-๑๐๙๑๘-๕ ช� อบัญชี 

นางสาวเนาวรัตน แซจาง 

- นางสาว

เนาวรัตน 

แซจาง

๔๑๓,๒๗๓.๗๐ 

บาท ( ณ วัน

ที่ ๑๒ มกราคม 

๒๕๖๕)

-

๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขา ชาง

เผือก เชียงใหม ประเภทออม

ทรัพย เลขที่บัญชี ๒๗๙-๒-

๒๓๒๔๓-๙ ช� อบัญชี นางไม 

แซจาง

- นางไม 

แซจาง

๓๕,๔๔๕.๕๓ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๓ มกราคม 

๒๕๖๕)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๙ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๖๐๕,๐๗๐.๓๖ บาท 

(หกแสนหาพันเจ็ดสิบบาทสามสิบหกสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนางสาวเนาวรัตน แซจาง กับพวก 

(ลงช� อ)

นายพุฒิพงศ จออนันต

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(ลงช� อ) พันตํารวจโท

ธีรพงษ  ดุลยวิจารณ

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน

ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกองคดี ๔

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๙ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๖๐๕,๐๗๐.๓๖ บาท 

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๓๘/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายศิริชัย คุมย้ิม กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/           

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน/

มูลคา 

หมาย

เหตุ

๑ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒๓๕๙ 

เลขที่ดิน ๑๕๒๔ เนื้อที่ – ไร – งาน 

๘๔ เศษ ๙ สวน ๑๐ ตารางวาตําบล

ทาเสา อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัด

อุตรดิตถ พรอมสิ่งปลูกสรางตึกสอง

ชั้นเลขที่ ๘๘/๔๑ หมูที่ ๕ ขนาด ๑๕๕ 

ตารางเมตร 

๑ 

แปลง

นายศิริชัย 

คุมยิ้ม

๓,๔๘๙,๐๐๐ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๒๑ เมษายน 

๒๕๕๙)

ติดจํานอง

ธนาคาร

อาคาร 

สงเคราะห

๒ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาเทสโก โลตัส อุตรดิตถ เลขที่

บัญชี ๖๙๒-๒-๑๖๔๔๗-๗ ช� อบัญชี 

นายศิริชัย คุมยิ้ม 

- นายศิริชัย 

คุมยิ้ม

๒,๒๗๓.๘๐ บาท 

( ณ วันที่ ๒๕ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

อาคารสงเคราะห ประเภทออมทรัพย 

สาขาอุตรดิตถ เลขที่บัญชี ๓๐๑-๗๔-

๐๐๐๑๘๑-๐ ช� อบัญชี นายศิริชัย คุมยิ้ม 

- นายศิริชัย 

คุมยิ้ม

๕๔๒.๒๗ บาท( 

ณ วันที่ ๒๗ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ินจํานวน ๓ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๓,๔๙๑,๘๑๖.๐๗ บาท 

(สามลานส่ีแสนเกาหม� นหน่ึงพันแปดรอยสิบหกบาทเจ็ดสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายศิริชัย คุมยิ้ม กับพวก

(ลงช� อ)

นายพุฒิพงศ จออนันต

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(ลงช� อ) พันตํารวจโท

ธีรพงษ  ดุลยวิจารณ

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน

ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกองคดี ๔

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

นายประเสริฐศักด์ิ แสงสัทธา ผูอํานวยการ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 2 พิษณุโลก

(สศท.2) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) 

เปดเผยถึงการบูรณาการจัดทําขอมูล

พยากรณเน้ือท่ีเพาะปลูกขาวนาป ปเพาะปลูก 

2565/66 (ขอมูลจากหน�วยงานและภาคี

เครือขายท่ีเก่ียวของ ไดแก สํานักงานเกษตร

จังหวัดทั้ง 6 จังหวัด เศรษฐกิจการเกษตร

อาสาในพื้นที่รับผิดชอบ และเจาหนาที่

สวนสารสนเทศการเกษตร สศท.2 ณ วันที่ 

12 เมษายน 2565) ของ 6 จังหวัดในเขต

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ ไดแก พิษณุโลก สุโขทัย แพร 

อุตรดิตถ น�าน และตาก โดยบูรณาการวิเคราะห

ขอมูลจาก ผลการพยากรณ มีดังนี้

เนื้อที่เพาะปลูก คาดวา จังหวัด

พิษณุโลก มีจํานวน 1,487,347 ไร ลดลง

จากป 2564/65 รอยละ 2.32 จังหวัดสุโขทัยมี

จํานวน 1,129,280 ไร ลดลงจากป 2564/65 

รอยละ 0.01 และจังหวัดแพร มีจํานวน 

299,420 ไร ลดลงจากป 2564/65 รอยละ 

0.01 เน� องจากเกษตรกรบางสวนของจังหวัด

พิษณุโลกปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปทําเกษตรผสม

ผสาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว เกษตรกรบางสวน

ของจังหวัดสุโขทัยเก็บเกี่ยวผลผลิตขาว

นาปรังลาชาจึงตองปลอยพื้นที่วางในฤดู

เพาะปลูกขาวนาป เกษตรกรบางรายมีการ

ปรับเปลี่ยนพื้นที่ ไปปลูกมันสําปะหลัง 

เพราะเห็นว่าสถานการณ์ราคาดีต่อเนื่อง 

ตนทุนการผลิตต่ํา และบางรายก็มีการปรับ

เปลี่ยนไปปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว เน� องจาก

สถานการณราคาจูงใจ ในขณะที่จังหวัด

อุตรดิตถ มีจํานวน 599,645 ไร เพิ่มขึ้นเล็ก

นอยจากป 2564/65 รอยละ 0.57 จังหวัด

น�าน มีจํานวน 336,747 ไร เพิ่มขึ้นจากป 

สศท.2 เกาะติดสถานการณขาวนาป 6 จังหวัด ภาคเหนือ ป 2565/66

2564/65 รอยละ 2.16 เน� องจากเกษตรกร

คาดการณวาจะมีน้ําปริมาณมากกวาปท่ี

ผานมา ครอบคลุมพ้ืนท่ีปลูกขาวนาปมากข้ึน 

และน�าจะมีเพียงพอตลอดรอบการผลิต 

ปรับเปลี่ยนมาปลูกขาวในพื้นที่นาที่เคย

ปลอยวาง รวมทั้งมีแรงจูงใจจากมาตรการ

ชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาว อาทิ โครงการ

ประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว ป 2564/65 

สวนจังหวัดตาก มีจํานวน 383,170 ไร 

เทากับปที่ผานมา   

ผลผลิตตอไร คาดวา จังหวัดพิษณุโลก 

มีจํานวน 597 กิโลกรัม/ไร เพิ่มขึ้นจากป 

2564/65 รอยละ 1.85 และจังหวัดสุโขทัย 

มีจํานวน 550 กิโลกรัม/ไร เพิ่มขึ้นจากป 

2564/65 รอยละ 8.35 เน� องจากปนี้มีฝน

ตกตั้งแตตนปทําใหมีปริมาณน้ําเพียงพอตอ

การเจริญเติบโตของตนขาว ประกอบกับ

เกษตรกรมีการดูแลเอาใจใสดีขึ้นเน� องจาก

คาดหวังผลตอบแทนที่จะไดรับจากการ

ผลิต แตอยางไรก็ตาม ยังคงตองเฝาระวัง

สถานการณภัยแลง และฝนทิ้งชวงในเดือน

มิถุนายน และโรคแมลงศัตรูพืช สงผลกระทบ

ใหผลผลิต เนื้อที่เก็บเกี่ยว และผลผลิตตอ

ไรอาจไดรับความเสียหาย สวนผลผลิตตอ

ไรของทั้ง 4 จังหวัด ที่มีผลผลิตเทากับปที่

ผานมา ไดแก จังหวัดอุตรดิตถ มีจํานวน 

593 กิโลกรัม/ไร จังหวัดแพร มีจํานวน 

578 กิโลกรัม/ไร จังหวัดน�าน มีจํานวน 

511 กิโลกรัม/ไร และจังหวัดตาก มีจํานวน 

415 กิโลกรัม/ไร เน� องจากคาดวายังคงมี

ปริมาณนํ้าเพียงพอ โดยเฉพาะในชวงแตกกอ

และออกรวงเชนเดียวกับปที่ผานมา

ดานปริมาณผลผลิตที่จะออกสูตลาด 

จังหวัดพิษณุโลก คาดวาผลผลิตจะเร่ิมออกสู

ตลาดชวงเดือนกรกฎาคม 2565 -มกราคม 

2566 จํานวน 887,946 ตัน จังหวัดสุโขทัย 

คาดวาจะเร่ิมออกสูตลาดชวงเดือนกรกฎาคม 

2565 - กุมภาพันธ 2566 จํานวน 621,104  ตัน

จังหวัดอุตรดิตถ ผลผลิตออกสูตลาดชวง

เดือนสิงหาคม 2565 - มกราคม 2566 

จํานวน 355,589 ตัน เน� องจากเกษตรกร

ในบางพื้นที่อาจปลูกขาวนาปลาชา ซึ่งหาก

เปนขาวเจาพันธุขาวดอกมะลิจะมีอายุเก็บ

เกี่ยวนานถึง 120 วัน ทั้งนี้ ผลผลิตของ

ท้ัง 3 จังหวัด จะเร่ิมมีปริมาณมากชวงเดือน

ตุลาคม 2565 และกระจุกตัวเดือน

พฤศจิกายน 2565 สวนจังหวัดแพร ตาก น�าน 

และอุตรดิตถ มีชวงระยะเวลาท่ีผลผลิตออก

สูตลาดสั้นกวาจังหวัดอ� น เน� องจากเกษตรกร

สวนใหญนิยมปลูกและเก็บเกี่ยวในชวง

เวลาเดียวกัน โดยจังหวัดแพร ผลผลิตออกสู

ตลาดชวงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565 

จํานวน 173,065  ตัน จังหวัดน�าน ผลผลิต

ออกสูตลาดชวงเดือนตุลาคม 2565 - มกราคม 

2566 จํานวน 172,078 ตัน และจังหวัด

ตาก ผลผลิตออกสูตลาดชวงเดือนกันยายน 

- ธันวาคม 2565 จํานวน 159,016 ตัน

ในขณะที่ภาพรวมสถานการณการ

ตลาดขาวไทย ป 2565 ราคาขาวเปลือกเจา 

ณ ความชื้น 15 % คาดวาปรับตัวสูงขึ้น 

เพียงเล็กนอย เฉลี่ยอยูที ่ตันละ 8,900 

- 9,400 บาท เน� องจากขาวเปลือกเจา

พื้นแข็งของไทยมีตนทุนการผลิตสูงกวา

ประเทศคูแขงทําใหไมสามารถแขงขันดาน

ราคาในตลาดโลก รวมทั้งสถานการณ

การแพรระบาดของโควิด-19 ท่ียังไมมีความ

แน�นอน แตอยางไรก็ตาม ปญหาการขาดแคลน

ตูคอนเทนเนอร ในการสงออกขาวเริ่ม

คลี่คลายลง คาเงินบาทมีแนวโนมออนคา

เม� อเทียบกับดอลลารสหรัฐฯ ซ่ึงจะชวยหนุน

ใหปริมาณการสงออกขาวของไทยเพิ่มขึ้น 

รวมทั้งความตองการของตลาดทั้งในและ

ตางประเทศที่มีมากขึ้นตามกรอบแนวทาง

การสรางความมั่นคงดานอาหาร  

ทั้งนี้ สศท.2 จะดําเนินการติดตาม

สถานการณเพ� อใชเปนขอเสนอแนะในการ

วางแผนบริหารจัดการขาวตั้งแตชวงตน

ฤดูกาล  อาทิ กรมชลประทานควรวางแผน

บริหารจัดการน้ําใหอยูในเกณฑที่กําหนด 

ปรับการระบายใหเหมาะสมกับสถานการณ 

โดยคํานึงถึงปริมาณนํ้า ระยะเวลา ผลกระทบ 

และการมีสวนรวมของพ้ืนท่ี การแจงเตือนภัย

เพ� อลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน  หน�วยงาน

ที่ เกี่ยวของควรเรงผลิตเมล็ดพันธุขาว

ตามความตองการของตลาด (ขาวพื้นนุม) 

ใหทันฤดูกาลเพาะปลูก ภาคสวนท่ีเก่ียวของ

ดานการตลาดตางประเทศควรแจงเตือน

สถานการณตลาดลวงหนาเพ� อใหภาคการ

ผลิตสามารถวางแผนทั้งเชิงรุกและเชิง

รับ และทุกจังหวัดควรใชกลไกคณะทํางาน

ประสานงานดานการตลาด (Demand Site) 

วิเคราะหขอมูลสมดุลสินคา (Demand Supply) 

เพ� อใหทราบผลผลิตสวนเกินหรือสวนขาด

เพ� อวางแผนบริหารจัดการผลผลิตไดอยาง

มีประสิทธิภาพ หากทานใดสนใจขอมูลเพิ่ม

เติมสามารถสอบถามไดที่ สวนสารสนเทศ

การเกษตร สศท.2 โทร. 05 532 2658 ตอ 

205 หรืออีเมล zone2@oae.go.th

ธนาคารกรุงเทพ แท็กทีม 5 ผูกํากับมือทอง ชวนคนไทยสรางคอนเทนต 

“จานโปรด Episode ลับ” โปรโมทรานเด็ดในชุมชน 

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผูจัดการใหญ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการ

รองผูจัดการใหญ และเลขานุการบริษัท ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) พรอม 5 

ผูกํากับภาพยนตรช� อดัง ประกอบดวย นายธนิตย จิตนุกูล นายปรัชญา ปนแกว นายบัณฑิต 

ทองดี นายราเชนทร ลิ้มตระกูล และนายณภัทร ตั้งสงา รวมเปดตัวโครงการ “จานโปรด 

Episode ลับ” เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป รวมทีมกันไมเกินทีมละ 5 คน 

สรางคอนเทนต โปรโมทรานเด็ดในชุมชน ชิงรางวัลรวมกวา 4 แสนบาท พรอมควา

ตําแหน�ง “ผูกํากับนอย” คนแรกของประเทศไทย รวมกระตุนเศรษฐกิจฐานราก ดึงภาค

ทองเที่ยว-รานอาหารฟนตัว

ผูสนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม เง� อนไขของกิจกรรม ตลอดจนสมัคร

รวมกิจกรรม โดยสามารถสงคลิปวิดีโอเพ� อบอกเลาเร� องราวอาหาร “จานโปรด” ของคุณ 

ไดที่เว็บไซต www.จานโปรด.com ภายในวันที่ 6-20 พฤษภาคม 2565

ตอบแทนลูกคา     วรลักษณ ตุลาภรณ ประธานเจาหนาที่บริหาร กลุมการตลาด บจก.

เดอะมอลล กรุป และ เจนนิเฟอร ซง รวมกันเปดงาน Exclusive Event for Scarlet & 

Platinum M card : The Taste of Wonders ขอบคุณลูกคา สมาชิกสกาเลต และแพลตติน่ัม

เอ็มการด พบกับนวัตกรรมเคร� องใชไฟฟาและสมารทดีไวซ จาก Samsung โดยมี กิตติพันธุ 

อุยยามะพันธุ ตอนรับ และ นํ้า – นิภา ชลสายพันธ, เรวดี ลิปกาลกุล และขนิษฐา จิตตกุศล 

รวมงาน ณ โครงการ The Forestias by MQDC
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ศูนยศึกษาปญหาการเสพติด (ศศก.) 

รวมกับสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย 

จัดเสวนาวิชาการและการประชุมวิชาการ

ศูนยศึกษาปญหาการเสพติด โดยมี รศ.พญ.

รัศมน กัลยาศิริ ผูอํานวยการศูนยศึกษาปญหา

การเสพติด (ศศก.) นพ.สุจิระ ปรีชาวิทย โรงพยาบาล

จิตเวชสระแกวราชนครินทร ศ.นพ.ชวนันท 

ชาญศิลป นายกสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย 

นายไพศาล ล้ิมสถิตย กรรมการบริหารศูนย

กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ ดร.ภูวิชชชญา 

เหลืองธีรกุล อัยการจังหวัดประจําสํานักงาน

อัยการสูงสุด สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดี

ยาเสพติด10 รวมเสวนาผานระบบ Zoom Cloud 

Meeting เม� อวันที่ 6 พฤษภาคม ที่ผานมา

รศ.พญ.รัศมน กลาววา จากการศึกษา

ยอนหลัง 3 ปตอเน� อง พบกลุมอายุตํ่ากวา 20 ป 

มีการใชกัญชาแบบสูบเพิ่มมากขึ้น สวนการกิน 

การด� มพบเพ่ิมทุกกลุมอายุ โดยเฉพาะวัยกลางคน 

ดังน้ันกาวยางตอไปตองม่ันคง ปลอดภัยกับทุกฝาย

นพ.สุจิระ กลาววา สาร THC สงผล

ตอสมองทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทําใหการ

ถอดรหัสพันธุกรรมและการสรางโปรตีน

เปล่ียนแปลงไปจากเดิม การใชกัญชาอาจทําให

เกิดอาการโรคจิตมีหูแววหวาดระแวง โรคซึมเศรา 

ความคิดหรือความพยายามฆาตัวตาย นอกจากน้ี

ยังทําให โรคจิตเวชเดิมแยลง ทั้งโรคจิตเภท 

โรคอารมณสองขั้ว โรควิตกกังวล และPTSD 

ปญหาสําคัญที่สุด คือ ความเสี่ยงตอการเปน

โรคจิตเรื้อรังที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดได

สําหรับประเทศไทยมีรายงานจากฐาน

ขอมูลกระทรวงสาธารณสุข ป 63-64 ชวง

การระบาดของโควิด–19 พบวา ผูรับบริการ

แบบผูปวยนอกและผูปวยในแผนกจิตเวช

ลดลง แตผูเขารับการรักษาโรคจากการใช

สารเสพติดไมรวมแอลกอฮอลและบุหรี่มี

จิตแพทย เผยขอมูลยุคโควิดคนปวยจากสารเสพติดตบเทาเขารพ.พุง 

สวนทางโรคอ� นๆ พบทําเด็กฆาตัวตายสูง 3-4 เทา
จํานวนเพิ่มสูงขึ้นตอเน� องถึง 20-40% การ

ออกนโยบายกัญชาจึงควรสรางสมดุลระหวาง

ประโยชนและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

ศ.นพ.ชวนันท กลาววา กัญชายังถือ

เปนสารเสพติด ผูใหญจะมีโอกาสเสพติดประมาณ 

9% เด็ก วัยรุน 17% และมีผลกระทบตอการ

ทํางานของสมองโดยเฉพาะเด็ก วัยรุน ซึ่ง

จากการทํา MRI พบสมองเล็กลง รอยหยัก

เปลี่ยนไป เกี่ยวของกับความสามารถในการ

เรียนรูและสติปญญา ไอคิวลด มีผลตอความจํา 

สมาธิ ทักษะแกปญหาชีวิต มีปญหาความ

ยับยั้งชั่งใจ สงผลตอพฤติกรรมความรุนแรง 

พบความสัมพันธกับภาวะซึมเศรา ฆาตัวตาย 

เกเร ท้ังน้ี พบพฤติกรรมฆาตัวตายในวัยรุนท่ีใช

กัญชา สูง 3-4 เทา ซ่ึงน�ากังวลหากเปดใชกัญชา

ที่ไมใชทางการแพทย ปญหาการฆาตัวตาย

อาจจะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีผลกระทบตอ

ครอบครัว เกิดความเครียดทั้งจากกัญชา 

และการเงิน มีขอมูลพบการใชความรุนแรง

ทางรางกาย ความรูสึก การลวงละเมิดทางเพศ

สูงข้ึนดวย ดังน้ัน ขอเสนอของสมาคมจิตแพทยฯ 

คือ รางพ.ร.บ.ที่จะผานสภาฯ นั้นขอใหตีกรอบ

เฉพาะการใชทางการแพทยกอน สวนการ

ใชท่ีนอกเหนือจากทางการแพทย ขอใหรอพัฒนา

ระบบการใชกัญชาทางการแพทยใหเขาท่ีกอน

นายไพศาล กลาวถึงนโยบายกัญชา

ของภาครัฐกับผลกระทบของรางพ.ร.บ.กัญชา 

กัญชง พ.ศ....ของพรรคภูมิใจไทยตอสังคมไทย 

วา กัญชาหรือพืชกัญชา ถือเปนยาเสพติด

ตามกฎหมายยาเสพติดระหวางประเทศคือ 

อนุสัญญาเดี่ยววาดวยสารเสพติด ค.ศ.1961 

(Single Convention 1961) การแกไขประกาศ 

สธ. ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด จะสงผล

ทําใหพืชกัญชาในสวนที่มีสารTHC สูงซึ่งมิใช

สารสกัด ไมเปนยาเสพติดประเภท 5 ตาม

ประกาศ สธ.เร� อง ระบุช� อยาเสพติดให โทษใน

ประเภท 5 พ.ศ. 2565 ซึ่งจะมีผลบังคับใชใน

วันที่ 9 มิ.ย.2565 จึงขัดตอกฎหมายยาเสพติด

ระหวางประเทศ ไมมีประเทศใดออกกฎหมาย

ลักษณะนี้ จะทําใหการคากัญชาผิดกฎหมาย

กลายเปนส่ิงถูกกฎหมาย ทําใหมีใชเพ� อสันทนาการ

ไดอยางถูกตอง ซึ่งประเทศไทยยังขาดความ

พรอมในเร� องนี้ 

ทั้งนี้ การจัดทํารางพ.ร.บ.กัญชา กัญชง 

พ.ศ. .... ที่เสนอโดยพรรคภูมิใจไทย มีจุดออน

หลายประการ เนนการสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจเก่ียวกับกัญชาท่ีเอ้ือตอกลุมทุน ขาดมาตรการ

คุมครองสุขภาพ ขาดมาตรการควบคุมการ

โฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพโดยเฉพาะอาหาร

และเคร� องด� มที่เหมาะสม

ดาน ดร.ภูวิชชชญา กลาวถึงขอเสนอ

กฎหมายกัญชาจากหน�วยงานในกระบวนการ

ยุติธรรม วา ควรปรับบทนิยามในมาตรา 3 

มาตรา 4 เร� องการใชเพ� อประโยชนในครัวเรือน 

และเพ่ิมมาตรการรองรับการครอบครองกัญชา 

หรือกัญชงภายหลังการสิ้นอายุการแจง หรือ

สิ้นอายุ ใบอนุญาตวาจะตองดําเนินการ

อยางไรตอไป และพิจารณาบทกําหนดโทษ

กรณีที่ ไมจดแจงหรือไมขออนุญาตครอบ

ครองภายหลังสิ้นอายุใบอนุญาต ควรมีการ

กําหนดหมวดใหม ในรางพ.ร.บ.กัญชาฯ ใหมี

การตั้งกองทุนสําหรับเยียวยาผลกระทบจาก

กัญชากัญชง

              

กองเผยแพรและประชาสัมพันธ กรมโยธาธิการและผังเมือง    218/1 ถนนพระรามท่ี 6 แขวงพญาไท กรุงเทพ 10400 โทร.0-2299-4000 โทรสาร 0-2299-4486
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ทูบี ไอดอลรุน12 ภาคกลางและตะวันออก      มล.ยุพดี ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิ 

TO BE NUMBER ONE นายแพทยศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และ

นางสาวฐิติลักษณ คําพา รองผูวาราชการจังหวัดชลบุรี รวมแสดงความยินดีกับเยาวชน

ตนแบบเกงและดี ผูผานการคัดเลือก TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคกลาง

และตะวันออก รุนที่ 12 ประจําป 2565 ซึ่งจัดการประกวดที่ศูนยการคาแปซิฟก พารค 

ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เม� อตนเดือนเมษายน ที่ผานมา

ติดตามความคืบหนาโครงการประกันรายได     นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ประธานกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนา

เกษตรกร พรอมดวย นายนิพนธ บุญญามณี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย 

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสมยศ 

ภิราญคํา รองเลขาธิการ สนง.กองทุนฟนฟูฯ รวมโครงการติดตามความคืบหนาโครงการ

ประกันรายไดสินคาเกษตรกระทรวงพาณิชย มอบโฉนดที่ดินพรอมใบประกาศเกียรติบัตร

ใหแกเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ณ หอประชุมที่วาการอําเภอ

เกษตรสมบูรณตําบลบานยาง อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิเม� อเร็วๆนี้ 

นายสรุเชษฐ 

เหลาพูลสุข ผูวา

การการทางพิเศษ

แหงประเทศไทย

(กทพ.) พรอมดวย 

นายดําเกิง ปานขํา 

รองผู ว าการฝาย

ปฏิบัติการ นายชาตรี 

ตันศิริ รองผูวาการ

ฝายกอสรางและ

บํารุงรักษา นาย

กาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผูวาการฝาย

กลยุทธและแผนงาน พรอมดวยผูบริหาร

ที่เกี่ยวของ ตลอดจนทีมงานโครงการ M 

Flow รวมลงพ้ืนท่ีบริเวณถนนเลียบมอเตอรเวย 

กอนเขาดานฯจตุโชติ เพ� อดูพื้นที่ในการ

ก่อสร้างทางเชื่อมออกจากเขตทางพิเศษ 

กอนขึ้น Ramp เขาดานฯ กับถนนเลียบ

มอเตอรเวย เพ� อเตรียมความพรอมในอนาคต 

หากเกิดปญหาจราจรติดขัด จากการเปดใช

งานระบบ M Flow ที่ดานฯจตุโชติ

และตอมา ผวก.พรอมคณะไดกลับ

มาประชุม หารือรวมกับเจาหนาที่ตํารวจ

ผวก.กทพ.นําทีมผูบริหาร ลงพื้นที่

เตรียมความพรอมเพ� อรองรับการเปด M Flow ในอนาคต

ผูรับผิดชอบในพื้นที่ ภายในตัวอาคารดานฯ 

ซึ่งหน�วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวของได

นําเสนอแผนโดยการปดทางออกของรถ

บรรทุกที่น้ ําหนักเกิน บริเวณหลังดานชั่ง

น้ําหนักของดานฯ ซึ่งจะชวยบรรเทาปญหา

การจราจรติดขัดจากการตัดกระแสจราจร

บริเวณหนาดานฯ จตุโชติไดเปนอยางดี

ในการนี้ พล.ต.ต นิพนธ เจริญผล 

อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการประสาน

งานการบริหารการจราจรในทางพิเศษ 

ใหเกียรติเขารวมประชุมดวย

รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะ

พาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ  

ตอกย้ําภาพลักษณ Chula Business school 

อันดับ 1 ของประเทศ นําพานิสิตเขาสูเวที

ธุรกิจจริงระดับโลก สงเสริมความสามารถ

หลากหลายมิติของเด็กไทยดานธุรกิจ โดย

ทีมนิสิต นิสิต BBA Chula ไดแก 1.วีรวุฒิ 

วิทยารักษสรรค 2.พชรพล ปวเรศกุล 3.เมยณวัล 

สุทธิสัมพัทน ซ่ึงชนะแผนธุรกิจระดับประเทศ 

และกําลังกาวสูเวทีโลกครั้งสําคัญ ขอเชิญ

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาฯ พาเด็กไทยสูเวที โลกอีกครั้ง

ทุกท่านร่วมส่งพลังโหวตเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง

ของรางวัล Popular vote ดวยการกดแชร

และโหวตผาน QR code ตามลิ้งคนี้ https://

brandstorm2022.loreal.com/#/projects/2/

inclusion/275/colorless แลวเลือกหมวดหมู 

Inclusion, เลือกทีม Colorless และเลือก Vote 

เเละยืนยันสิทธิ์ทางอีเมลที่ทานไดกรอกไว 

เพ� อมีสวนในการสนับสนุนผลักดันเกียรติภูมิ

เด็กไทย  ระหวางวันที่ 9-13 พฤษภาคม 

นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ หัวหนา

พรรคประชาธิปตย รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

เปนประธานสักขีพยานและกลาวแสดง

ความยินดีในพิธีลงนามบันทึกความเขาใจ

ระหวางกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ

กับกรมพาณิชย มณฑลกานซู สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน โดยนายเริ่น เจิ้นเหอ ผูวาการ

มณฑลกานซู ที่หองบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 ตึก

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

นายจุรินทร กลาววา ในนามของ

กระทรวงพาณิชย ตนมีความยินดีเปนอยางย่ิงที่

ไดเขารวมเปนสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึก

ความเขาใจดานความรวมมือทางการคา

ระหวางกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

กระทรวงพาณิชย แหงราชอาณาจักรไทย กับ 

กรมพาณิชยมณฑลกานซู สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ประเทศจีน เปนประเทศที่มีพื้นที่กวางใหญ 

มีความหลากหลาย และมีจุดเดนที่แตกตาง

กันในแตละมณฑล ดวยเหตุน้ี ตนจึงมีนโยบาย

ใหกระทรวงพาณิชยจัดทําความรวมมือกับ

มณฑลสาํคญัของจนี เพ� อนาํจดุเดนของแตละ

มณฑลมาเสริมสรางความแข็งแกรงทางการ

คาระหวางกัน ซึ่งมณฑลกานซูจะมีบทบาท

สําคัญในการเช� อมโยงความรวมมือในดานการคา

และการลงทุน ทั้งจากไทยและอาเซียนสูจีน 

“จุรินทร” สรางประวัติศาสตรตอเน� อง ลงนาม ความรวมมือดานการคาระหวางไทย-กานซู 

ดันทํายอดการคา 1,265 ลานบาท ภายใน 1 ป เนนเจาะตลาดสินคาฮาลาลโดยเฉพาะ

ไปจนถึงเอเชียกลางและยุโรปตะวันออก ซึ่ง

เปนสวนหน่ึงของเสนทางการคาทางบก ท่ีสําคัญ

สายหนึ่งของโลกมาตั้งแตอดีตกาล หรือที่

รูจักกันดีในช� อ “เสนทางสายไหม” โดยใน

ปจจุบันไดขยายจากเสนทางทางบกไปสูเสน

ทางสายไหมทางทะเล และไดมีเสนทางระเบียง

การค้าเชื่อมทางบกกับทางทะเลระหว่าง

ประเทศสายใหม (New International Land-Sea 

Trade Corridor: ILSTC) ที่มีจุดเริ่มตนที่

ทาเรือชินโจว เขตปกครองตนเองกวางซีจวง 

ผานนครฉงชิ่ง และเขาสูมณฑลกานซู เช� อม

ตอไปยังดินแดนทางทิศตะวันตกของจีน ซึ่ง

เปนผลมาจากระบบขนสงทางรางที่มีเครือ

ขายครอบคลุมไปทั่วประเทศ โดยถือเปนหนึ่ง

ในยุทธศาสตรระดับชาติในการพัฒนาความ

เช� อมโยงจีนภายใตนโยบายขอริเริ่มหนึ่งแถบ

หนึ่งเสนทาง (Belt and Road Initiative: BRI)

สําหรับโอกาสทางการคาไทย มีความ

โดดเดนในสินคาฮาลาล สินคาเกษตร เกษตร

แปรรูป อาหารและโลจิสติกส ในขณะที่

กานซูเปนมณฑลที่มีความโดดเดนดานการ

แพทยแผนจีน โดยมีผูเชี่ยวชาญและวัตถุดิบ

สมุนไพรที่มีความหลากหลาย และยังเปน

แหลงทรัพยากรดานพลังงาน โดยเฉพาะ

พลังงานสะอาดซึ่งเปนกระแสที่ทั่วโลกกําลัง

ใหความสนใจ

ดังน้ัน ตนจึงหวังเปนอยางย่ิงวา MOU 

ดานการคาระหวางกรมสงเสริมการคา

ระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย กับกรม

พาณิชยมณฑลกานซูท่ีลงนามในวันน้ี จะชวย

ขับเคลื่อนกิจกรรมทางการค้าระหว่างไทย

และจีน และสามารถตอยอดการคาอีกไมต่ํา

กวารอยละ 15 หรือคิดเปนมูลคาการคารวม

ประมาณ 1,265 ลานบาท

นายเร่ิน เจ้ินเหอ ผูวาการมณฑลกานซู 

กลาววา ตนเช� อวาดวยการจัดทํา “บันทึก

ความเขาใจดานความรวมมือทางการคา

ระหวางกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

กระทรวงพาณิชยกับกรมพาณิชย มณฑลกานซู” 

จะสงเสริมการแลกเปลี่ยนและความรวมมือ

ระหวางทั้งสองฝายเพ� อใหประสบผลสําเร็จที่

ดียิ่งขึ้น

1. ทั้งสองฝายตองการขยายขอบเขต

ความรวมมือทางการคา "ขอตกลงหุนสวน

ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค" (RCEP) มีผล

บังคับใช ในจีนและไทยอยางเปนทางการ 

ทั้งสองฝายตองใชกฎขอสัญญาในการเปด

ตลาดที่ตกลงกันไวอยางเต็มที่ สงเสริมความ

เช� อมโยงของตลาดระหวางมณฑลกานซูกับ

ประเทศไทย แบงปนทรัพยากร เพิ่มมูลคา

การนําเขาและสงออก และอํานวยความสะดวก

ในตลาดใหมากยิ่งขึ้น

2. ทั้งสองฝายตองยกระดับความรวม

มือและการลงทุน มณฑลกานซูมุงมั่นที่จะ

สรางสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เนนตลาด 

ถูกกฎหมาย และเปนสากล มณฑลกานซู

ยินดีตอนรับผูประกอบการไทยอยางจริงใจ 

เพ� อใหมาลงทุนในมณฑลกานซู โดยตั้งแตวัน

ที่ 7 ถึง 11 กรกฎาคม 2565 จะมีการจัด

ประชุมเจรจาการคาการลงทุนหลานโจว 

ที่มณฑลกานซู ขอเรียนเชิญผูประกอบการ

ไทยมาเขารวมงานดังกลาว เพ� อแสวงหา

โอกาสทางธุรกิจและขยายขอบเขตความรวม

มือระหวางกัน

3. ทั้งสองฝายตองเพิ่มความรวมมือ

ดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มณฑลกานซู

ไดรับการแนะนําโดย The New York Times 

ใหเปน” 1 ใน 52 จุดหมายปลายทางที่

ไมควรพลาดในโลก" หวังวา มณฑลกานซู

กับประเทศไทยจะเสริมสรางการแลกเปลี่ยน

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เรียนรูซึ ่งกัน

และกัน เพ� อใหเกิดความรวมมือแบบ win-win 

ขอเชิญทุกทานดวยความจริงใจ 

โดยในงานนี้มีนายสินิตย เลิศไกร 

รัฐมนตรีชวยว าการกระทรวงพาณิชย 

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวง

พาณิชย นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

นายบุณยธีร พานิชประไพ เลขานุการ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย นายภูสิต 

รัตนกุล เสรีเริงฤทธ์ิ อธิบดีกรมสงเสริมการคา

ระหวางประเทศ และคณะผูบริหารกระทรวง

พาณิชยเขารวมดวย

“ทริสเรทติ้ง” คงอันดับเครดิตองคกร

ของ บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) ที่

ระดับ “BBB” และคงอันดับเครดิตหุนกู

ไมดอยสิทธิ มีหลักประกันบางสวนที่ระดับ 

“BBB+” แนวโนม “คงที่” สะทอนมุมมอง

ของทริสเรทติ้งที่มีตอสถานะการดําเนินงาน

ของบริษัทที่สามารถกระจายรายได ไดอยาง

เหมาะสมและมีเงินปนผลจากบริษัทรวม

อยางสม่ําเสมอ

นายสุรช ล่ําซํา ประธานเจาหนาที่

บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท 

ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) เปดเผยวา เม� อ

วันท่ี 10 พฤษภาคม 2565 สถาบันการจัดอันดับ

ความน�าเช� อถือ บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด 

(TRIS Rating) ไดคงการจัดอันดับเครดิต

องคกรไวที่ระดับ “BBB” และอันดับเครดิต

หุนกู ไมดอยสิทธิ มีหลักประกันบางสวนที่

ระดับ “BBB+” แนวโนม “คงที่” ซึ่งสะทอน

ใหเห็นถึงความสามารถของบริษัทในการกระจาย

รายไดอยางเหมาะสม ตลอดจนมีความสัมพันธ

อันดีกับลูกคา คูคา มาอยางยาวนานตลอด

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองคกร 

“Loxley” ที่ “BBB” แนวโนม “Stable”

ระยะเวลา 83 ป โดยในป 2564 รายไดใน

กลุมธุรกิจเทรดดิ้งมีการเติบโตถึง 26% ถึงแม

รายไดจากงานโครงการตางๆ จะชะลอตัวลง

บางจากมาตรการล็อกดาวน และความลาชา

ของงานบางโครงการของภาครัฐ

นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายไดเงินปนผล

จากบริษัทรวมที่แข็งแกรงอยางสม่ําเสมอ 

บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินที่ปรับปรุงแลวตอ 

EBITDA 2.6 เทาในป 2564 ซึ่งปรับตัวดี

ขึ้นจากปกอน มีอัตราสวนหนี้สินตอสวน

ของผูถือหุน 1 เทา ต่ํากวาเง� อนไขของหุนกู

ของบริษัทที่กําหนดไวไมเกิน 2.5 เทา และ

บริษัทมีสภาพคลองคงเหลือเพียงพอในการ

ดําเนินธุรกิจรวมถึงรองรับการขยายงานของ

บริษัท โดยบริษัทไดรับการสนับสนุนวงเงิน

สินเช� อจากสถาบันการเงินตางๆ ทั้งนี้ ใน

ชวงไตรมาส 4 ของป 2565 หุนกูและเงินกู

ยืมบางสวนจํานวน 1,000 ลานบาทจะครบ

กําหนดชําระ บริษัทอยูระหวางการพิจารณา

นําเสนอขายหุนกูชุดใหมเพ� อชําระคืนหนี้

ดังกลาว
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14 บทความ-ต่างประเทศ

เมียนมาเตรียมเปิดประเทศ

ย่างกุ้ง • รัฐบาลทหารของเมียนมาจะอนุญาตให้นักท่อง

เที่ยวยื่นขอวีซ่าได้หลังจากว่างเว้นมานานกว่า 2 ปี จากการ

เปิดเผยโดยสื่อของทางการเมื่อวันพฤหัสบดี เมียนมาปิด

พรมแดนสำาหรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคม 2563 

ช่วงเริ่มต้นของการระบาดของไวรัสโคโรนา โกลบอลนิวไลท์

ออฟเมียนมาระบุว่า การยื่นใบสมัครขอวีซ่า (นักท่องเที่ยว) จะ

เริ่มทำาได้นับจากวันที่ 15 พฤษภาคม กลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้าน

รัฐบาลทหารเตือนว่าผลประโยชน์ของกองทัพ ซึ่งประกอบ

ด้วยการทำาเหมือง, ธนาคาร, ปิโตรเลียม, เกษตรกรรมและ

การท่องเที่ยว การเข้ามาใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจะทำาให้เม็ด

เงินเข้ากระเป๋ารัฐบาลทหาร “แม้นักท่องเที่ยวต่างชาติจะหลีก

เลี่ยงโรงแรมและการคมนาคมขนส่งที่เป็นของกองทัพและ

พรรคพวก เงินพวกนั้นก็ยังไปเป็นเงินทุนให้กับรัฐบาลทหาร

ได้ผ่านค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่าประกันและภาษี” ตัวแทนกลุ่ม

เคลื่อนไหวเผย

ไฟไหม้เครื่องบินทิเบตแอร์ ไลน์

ปักกิ่ง • เอเอฟพีรายงานว่า เครื่องบินของสายการบินทิเบต

แอร์ไลน์เกิดไฟไหม้หลังไถลออกจากรันเวย์ เหตุเกิดที่สนาม

บินจีน จากการเปิดเผยของทางสายการบินเมื่อวันพฤหัสบดี

ที่ผ่านมา เที่ยวบินบรรทุกผู้ โดยสาร 113 คน พร้อมลูกเรือ 

9 คน มีกำาหนดมุ่งหน้าจากเมืองฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้

ของจีนไปยังเมืองหลินจือของทิเบต แต่สังเกตเห็นความผิด

ปกติก่อน การนำาเครื่องขึ้นจึงถูกระงับ ทำาให้เครื่องบินวิ่งเลย

ออกจากรันเวย์ ภาพที่มีการแชร์ โดยสื่อของทางการจีนแสดง                                                                     

ให้เห็นเปลวไฟที่ปกคลุมด้านข้างของเครื่องบิน ขณะที่ผู้ โดย                                                                         

สารตกอยู่ในความหวาดกลัวและวิ่งหนีออกจากจุดเกิดเหตุ 

ภาพถ่ายของเหตุการณ์หลังจากนั้นแสดงให้เห็นรอยไหม้

เกรียมที่ส่วนจมูกเครื่องบินและปีกข้างหนึ่งซึ่งถูกฉีดน้ำาเพื่อ

ควบคุมไฟแล้ว สายการบินทิเบตกล่าวในแถลงการณ์ว่า ผู้

โดยสารและลูกเรือทุกคนได้รับการอพยพอย่างปลอดภัย ผู้ที่

ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยและถูกส่งตัว

ไปรักษาที่โรงพยาบาล

ชาวศรีลังกาทิ้งเมืองหลวง

โคลัมโบ • รอยเตอร์รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ชาวศรีลังกา

จำานวนมากเบียดเสียดโดยสารรถบัสหลายคันในกรุงโคลัมโบ

เพื่อกลับไปยังบ้านเกิดของพวกเขา ผู้คนหลายร้อยคนแออัด

อยู่ ในสถานีขนส่งหลักในกรุงโคลัมโบหลังทางการยกเลิก

เคอร์ฟิวเมื่อเวลา 07.00 น. ก่อนที่เคอร์ฟิวจะถูกประกาศ

ใช้อีกครั้งในเวลา 14.00 น. ศรีลังกากำาลังต่อสู้กับวิกฤตทาง

เศรษฐกิจครั้งเลวร้ายที่สุด และเกิดการปะทะรุนแรงเมื่อต้น

สัปดาห์ เมื่อกลุ่มผู้สนับสนุนอดีตนายกรัฐมนตรีมหินทา ราช

ปักษา จู่โจมแคมป์ผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลเมื่อวันจันทร์ ตาม

มาด้วยการตอบโต้ที่รุนแรงต่อคนของรัฐบาล รวมแล้วมีผู้เสีย

ชีวิต 9 คน และบาดเจ็บมากกว่า 300 คน.

ารที่ทหารยูเครนสามารถสกัดการรุกคืบของรัสเซีย

เอาไว้ในหลายๆ กรณีนั้นไม่ใช่เพียงเพราะได้อาวุธ

ยุทโธปกรณ์จากทางตะวันตกเท่านั้น

แต่ “ข่าวกรอง” เป็นหัวใจของการทำาสงครามอีกมิติ

หนึ่งอย่างแน่นอน

สื่อสหรัฐฯ หลายสำานักรายงานตรงกันว่า สหรัฐฯ 

จัดหาข่าวกรองที่ช่วยให้กองกำาลังยูเครนค้นหาและโจมตีเรือ

ธงของกองเรือทะเลดำาของรัสเซียเมื่อเดือนที่แล้ว 

ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้อีกว่าฝ่ายบริหารของสหรัฐฯ กำาลัง

ปรับกฎเกณฑ์กติกาให้ผ่อนคลายข้อจำากัดที่ตนเองกำาหนดไว้

ก่อนหน้านี้

เพื่อช่วยยูเครนในการต่อสู้กับการรุกคืบของกองกำาลัง

รัสเซียทั้งบนบก, ทางอากาศและในทะเล

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ให้ โฆษกทำาเนียบขาวออกมา

ปฏิเสธ แต่ก่อนหน้านั้นแหล่งข่าวในรัฐบาลอเมริกันบอกกับ

หลายสื่อว่า ความช่วยเหลือในการกำาหนดเป้าหมายฝ่ายตรง

กันข้ามมีส่วนในการจมเรือ Moskva ซึ่งเป็นเรือธงของรัสเซีย

ในกองเรือทะเลดำา

แม้ NATO จะไม่ได้เข้าร่วมรบโดยตรง แต่สมาชิกนาโต

แต่ละชาติก็มีส่วนเสริมกองทัพรัสเซียในการตั้งรับและรุกกลับ

ของยูเครน จนทำาให้แผนสงครามของรัสเซียมีอันต้องเพลี่ยง

พล้ำาในหลายๆ กรณี

การที่สหรัฐฯ ป้อน “ข่าวกรองสนามรบแบบเรียลไทม์” 

ให้แก่นักรบยูเครน สร้างความได้เปรียบของกองทัพยูเครน

อย่างเห็นได้ชัด

เพราะปฏิบัติการลับที่ว่านี้ยังรวมถึงการแบ่งปันข้อมูล

ความเคลื่อนไหวของกองทหารรัสเซียที่ประเมินไว้ล่วงหน้า

โดยหน่วยยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ และตะวันตก

เป็นการรวบรวมจากการประเมินแผนรบของมอสโกที่

ใช้ในการสู้รบในภูมิภาค Donbas ทางตะวันออกของยูเครน

ช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้เร่งส่งอาวุธที่มี

ประสิทธิภาพทำาลายล้างสูงขึ้นไปให้ยูเครน 

รัฐสภาเตรียมอนุมัติข้อเสนอของไบเดนชุดใหม่ ของบ

ประมาณเพิ่มเติมอีก 39,000 ล้านเหรียญฯ (ประมาณ 1.3 

ล้านล้านบาท) ให้ยูเครน

ตอกย้ำาว่าวอชิงตันกำาลังหาทางลดข้อจำากัดของสหรัฐฯ 

ในการสนับสนุนยูเครนเพื่อให้แน่ใจว่ารัสเซียจะไม่สามารถยึด

ครองยูเครนได้อย่างที่วางแผนเอาไว้ตั้งแต่ต้น

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอเมริกาบอกว่า ความจริงฝ่าย

ยูเครนเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลที่ทำาให้สามารถเล็งเป้าหมายไปที่

เรือธง Moskva ของรัสเซียด้วยตนเอง

สหรัฐฯ เพียงช่วยตรวจสอบข้อมูลข่าวกรองเพื่อการยืนยัน

ว่าถูกต้องแม่นยำาเท่านั้น

แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าหน่วยข่าวกรองของอเมริกามีบทบาท

สำาคัญยิ่งในการทำาให้เรือรัสเซียลำานี้จมลงไปในท้องทะเลในที่สุด

กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำาคัญของสงครามในยูเครนกันเลยที

เดียว

พอรัสเซียเปิดฉากสงคราม หน่วยงานด้านข่าวกรอง

ของสหรัฐฯ ก็เริ่มทำางานด้วยการให้รายละเอียดเกี่ยวกับความ

เคลื่อนไหวของรัสเซียให้กองทัพยูเครนทันที

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจังหวะเวลาและเป้าหมาย หรือสถานที่ที่

ขีปนาวุธและระเบิดของรัสเซียเล็งจะโจมตี 

มีผลช่วยให้ยูเครนเคลื่อนไหวเพื่อป้องกันทางอากาศและ

เครื่องบินให้พ้นจากอันตราย 

การแบ่งปันข่าวกรองแบบเรียลไทม์ยังปูทางให้ยูเครนยิง

เครื่องบินขนส่งของรัสเซียที่บรรทุกทหารหลายร้อยนายตกใน

ช่วงแรกๆ ของสงคราม 

นั่นมีส่วนช่วยขับไล่สกัดการโจมตีของรัสเซียต่อสนามบิน

สำาคัญๆ ใกล้เมืองหลวงเคียฟ

ปฏิบัติการแบ่งปันข่าวกรองระหว่างสหรัฐฯ กับยูเครนเช่น

นี้ถือว่าเป็นกรณีพิเศษที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับพันธมิตรที่ไม่ใช่

นาโต

มีส่วนช่วยเกื้อหนุนกองทัพยูเครนในการต่อสู้กับกองทัพ

รัสเซียที่ใหญ่กว่าและมีอาวุธดีกว่ามาตลอด

โดยภาษาทางการแล้ว สิ่งที่รัฐบาลสหรัฐฯ เพียงบอกกับ

สาธารณชนผ่านแถลงการณ์ของโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ทำาเนียบขาวว่า 

“เรากำาลังให้ข่าวกรองที่มีรายละเอียดและทันท่วงทีแก่ชาว

ยูเครนในสนามรบเป็นประจำา เพื่อช่วยปกป้องประเทศของ

พวกเขาจากการรุกรานของรัสเซียและจะทำาเช่นนั้นต่อไป”

อดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองอาวุโสที่คุ้นเคยกับสถานการณ์

บอกกับสื่อมะกันว่า ข้อมูลที่สหรัฐฯ ส่งต่อให้ยูเครนนั้นมีรูป

แบบต่างๆ เช่น ภาพถ่ายดาวเทียมเชิงพาณิชย์ “แต่ยังมีข้อ

มูลอื่นๆ อีกมากมายเกี่ยวกับหน่วยงานของรัสเซียที่ถือว่าเป็น

ความลับที่รู้กันเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น”

หนึ่งในข้อได้เปรียบที่เกิดจากการแบ่งปันข่าวกรองก็คือ 

กองทัพยูเครนสามารถเคลื่อนย้ายระบบป้องกันภัยทางอากาศ

เป้าหมายหรือเครื่องบินได้ทันเวลา...ก่อนการโจมตีของรัสเซีย

ความจริงความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ กับยูเครนเริ่ม

ก่อตัวขึ้นตั้งแต่รัสเซียยึดไครเมียในปี 2014

แต่ฝ่ายบริหารของไบเดนก็ยกระดับความร่วมมือให้สูง

ขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนการบุกของรัสเซีย

ทีมทหารสหรัฐฯ เยี่ยมชมเพื่อประเมินสถานะของการ

ป้องกันทางอากาศของยูเครน 

และให้คำาแนะนำาโดยละเอียดแก่ยูเครนว่าด้วยวิธี

กระจายระบบป้องกันภัยทางอากาศของตน 

มีผลช่วยให้ยูเครนปิดช่องทางที่จะให้รัสเซียจากการยึด

ครองน่านฟ้าได้ทั้งหมด

กองกำาลังยูเครนได้ใช้พิกัดเฉพาะที่สหรัฐฯ ใช้ร่วมกัน

เพื่อสั่งยิงไปยังตำาแหน่งและเครื่องบินของรัสเซีย 

ช่วยขัดขวางการปฏิบัติการจู่โจมทางอากาศของรัสเซีย

ที่ออกแบบมาเพื่อให้สนามบินโฮสโตเมลใกล้กับกรุงเคียฟ 

ซึ่งจะทำาให้ฝั่งรัสเซียสามารถระดมกำาลังทหารและ

อุปกรณ์ต่างๆ ในภูมิภาครอบเมืองหลวงได้ 

ในที่สุดแม้ทหารรัสเซียก็เข้าสนามบินได้ชั่วขณะ

หนึ่ง แต่ก็ไม่เคยสามารถควบคุมการบินด้วยอุปกรณ์จำานวน

มหาศาลได้เพียงพอ 

ความล้มเหลวนี้เองที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญ

ต่อการต่อสู้เพื่อปกป้องกรุงเคียฟของฝ่ายยูเครนอย่างมี

ประสิทธิภาพ

นี่คือเบื้องหลังปฏิบัติการข่าวกรองลับที่อเมริกาหนุน

เนื่องให้ยูเครนปักหลักสู้กับรัสเซียได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจถึง

วันนี้.

ก

โสมแดงพบผู้ป่วยโควิดครั้งแรก
โซล • เกาหลีเหนือออกมายืนยันครั้งแรกว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19                                                                             

ในประเทศ โดยติดเชื้อโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย คิม จองอึน ผู้นำา

เกาหลีเหนือมีคำาสั่งล็อกดาวน์ทั่วประเทศทันที แต่ไม่กี่ชั่วโมงหลัง

จากนั้น เกาหลีเหนือยิงทดสอบขีปนาวุธพิสัยใกล้ โดยเป็นการทดสอบ

อาวุธครั้งที่ 16 ในปีนี้

เอเอฟพีรายงานเมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 

ว่า ตั้งแต่มีการระบาดของเชื้อ

โควิด-19 ทางการเกาหลีเหนือ

ไม่เคยยอมรับว่ามีผู้ติดเชื้อใน

ประเทศ และรัฐบาลใช้มาตรการ

ปิดพรมแดนอย่างเข้มงวดตั้งแต่

เร่ิมต้นการระบาดของไวรัสโคโรนา

เมื่อต้นปี 2563 

แต่ทางการเกาหลีเหนือ

ยอมรับเป็นครั้งแรกว่า มีผู้ติด

เชื้อโควิด-19 เมื่อวันพฤหัสบดี 

โดยสำานักข่าวกลางเกาหลีหรือเค

ซีเอ็นเอ กระบอกเสียงอย่างเป็น

ทางการของรัฐบาลเกาหลีเหนือ

รายงานในวันเดียวกันว่า จาก

การเก็บตัวอย่างของผู้ป่วยที่เป็น

ไข้หลายรายในกรุงเปียงยาง พบ

ว่ามีผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 สาย

พันธุ์ โอมิครอนโดยเป็นสายพันธุ์

ย่อยบีเอ 2

เคซีเอ็นเอรายงานว่า คิม 

จองอึน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับ

สูงของเกาหลีเหนือ เรียกประชุม

คณะกรรมการบริหารพรรคแรง 

งานเมื่อวันพฤหัสบดี เพื่อหารือ

ถึงการระบาดของโควิด-19 และ

ประกาศว่าจะบังคับใช้ “ระบบป้อง 

กันการระบาดฉุกเฉินขั้นสูงสุด” 

คิมมีคำาสั่งให้ทุกเมืองทั่ว

ประเทศใช้มาตรการล็อกดาวน์

พื้นที่ของตน แต่ยังไม่มีการให้

รายละเอียดถึงมาตรการล็อก

ดาวน์ที่จะบังคับใช้

ตามรายงานของเคซีเอ็น

เอระบุว่า คิมกล่าวต่อที่ประชุม

ว่า เป้าหมายคือต้องรักษาผู้ติด

เชื้อให้หายโดยเร็วที่สุดเพื่อกำาจัด

แหล่งของการแพร่ เชื้ อ ไวรัส 

เกาหลีเหนือจะชนะสถานการณ์

ฉุกเฉินครั้งนี้ในที่สุด

จากรายงานของเคซีเอ็น

เอไม่ได้เปิดเผยว่า การพบผู้ติด

เชื้อโควิด-19 ครั้งแรกในประเทศ 

มีจำานวนผู้ติดเชื้อกี่ราย

เกาหลีเหนือมี โครงสร้าง

พื้นฐานด้านสาธารณสุขที่ย่ำาแย่                                                   

จะประสบปัญหาอย่างหนักถ้ามี                                               

การระบาดของโควิด-19 ครั้ง

ใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าประชา 

กรเกาหลีเหนือ 25 ล้านคน ยัง

ไม่มีผู้ ใดที่ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส

โคโรนาแล้ว 

เกาหลี เหนือไม่ยอมรับ

วัคซีนจากองค์การอนามัยโลก 

รวมถึงวัคซีนจากจีนและรัสเซีย

ลีฟ เอริก อีสลีย์ ศาสตรา 

จารย์แห่งมหาวิทยาลัยอีฮวาใน                                          

กรุงโซลให้ความเห็นว่า การที่   

ทางการเกาหลีเหนือออกมายอม

รับต่อสาธารณชนว่ามีผู้ติดเชื้อ

ไวรัสสายพันธุ์ โอมิครอน แสดง

ว่าสถานการณ์สาธารณสุขใน

ประเทศต้องร้ายแรงมาก 

ไม่กี่ ชั่ ว โมงหลั ง เกาหลี  

เหนือยอมรับว่ามีผู้ป่วยโควิด-19                                                 

ในประเทศ เกาหลีเหนือยิงทด 

สอบขีปนาวุธอีกครั้งเป็นครั้งที่ 

16 ในปีนี้ โดยเป็นการยิงทดสอบ

หลังประธานาธิบดียุน ซอกยอล 

ของเกาหลีใต้ สาบานตนเข้ารับ

ตำาแหน่งเมื่อวันอังคาร

คณะเสนาธิการทหารร่วม                                                     

ของเกาหลีใต้แถลงในวันพฤหัสบดี

ว่า ตรวจพบว่าเกาหลีเหนือยิง                                           

ทดสอบขีปนาวุธพิสัยใกล้ 3 ลูก                                              

โดยยิงจากเขตซูนันในกรุงเปียง 

ยาง เมื่อเวลาราว 18.29 น. ตาม

เวลาท้องถิ่น ขีปนาวุธทั้งหมดไป

ตกในทะเลญี่ปุ่น

กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น

แถลงยืนยันเช่นกันว่า ตรวจพบ

เกาหลีเหนือยิงทดสอบมิสไซล์ 

โดยหน่วยยามฝั่งของญี่ปุ่นแจ้ง

เตือนเรือว่าเกาหลีเหนือมีการยิง

มิสไซล์.

ตร.ฮ่องกงให้ประกันตัวคาร์ดินัลเซนวัย90

ฮ่องกง • พระคาร์ดินัลโจเซฟ 

เซน วัย 90 ปี และชาวฮ่องกงอีก 

3 คน ที่เคยระดมทุนช่วยผู้ชุมนุม

เรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกง 

ถูกตำารวจจับในข้อหาสมคบคิด

กับกองกำาลังต่างชาติ ต่อมาได้

ประกันตัว

รอยเตอร์และเอเอฟพี

รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 

พฤษภาคม 2565 พระคาร์ดินัล

โจเซฟ เซน วัย 90 ปี หนึ่งใน

บาทหลวงอาวุโสที่สุดในเอเชีย

และอดีตบิชอปของฮ่องกง ถูก

ตำารวจจับตามความผิดกฎหมาย

ความมั่นคงแห่งชาติพร้อมกับ

ชาวฮ่องกงอีก 3 คนเมื่อวันพุธ

ตำารวจฮ่องกงสอบสวนพระ

คาร์ดินัลเซนหลายชั่วโมงที่สถานี

ตำารวจไจ๋หว่านเมื่อวันพุธ สถานี

ตำารวจแห่งนี้อยู่ใกล้กับบ้านพักใน

โบสถ์ของพระคาร์ดินัลเซน หลัง

จากนั้นท่านได้รับการประกันตัว                                                   

พระคาร์ดินัลเซนที่สวมเสื้อบาท   

หลวง ออกจากสถานีตำารวจโบกมือ

ให้ผู้สื่อข่าว แต่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ 

ตำารวจท้องที่ฮ่องกงแถลง

ว่า แผนกความมั่นคงแห่งชาติ

ของตำารวจฮ่องกงจับกุมชาย 2 

คน และหญิง 2 คน อายุระหว่าง 

45-90 ปี ในข้อหาสมคบคิดกับ

กองกำาลังต่างชาติในวันอังคาร

และวันพุธ

ตำารวจฮ่องกงระบุว่า ผู้

ต้ องสงสัยที่ ถู กจับมีความผิด 

เนื่องจากมีพฤติกรรมเรียกร้อง

ให้ต่างชาติคว่ำาบาตรฮ่องกง ทั้ง 

หมดถูกยึดหนังสือเดินทาง

แหล่งข่าวเผยว่า ผู้ที่ถูก

จับกุมครั้งนี้ ได้แก่ พระคาร์ดินัล

เซน, มาร์กาเร็ต อึ้ง วัย 74 ปี 

ทนายความอาวุโส, เดนิส โป นัก

ร้องเพลงป๊อปและนักเคลื่อนไหว, 

ซิด โฮ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติ                                          

ฮ่องกง และฮุย โป เคิง อดีต

อาจารย์มหาวิทยาลัย 

สื่อฮ่องกงรายงานว่า ฮุย

ถู ก จั บที่ สนามบิ น เมื่ อ คื นวั น

อังคาร ขณะกำาลังเดินทางไปเป็น

อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยในยุโรป 

ส่วนโฮถูกควบคุมตัวในเรือนจำา

อยู่แล้วในคดีชุมนุมโดยไม่ได้รับ

อนุญาต

ทั้ง 5 คนเป็นผู้ดูแลกองทุน                                             

“612 ฮิวแมนีทาเรียน รีลีฟ ฟันด์”                                   

ที่ช่วยเหลือผู้ชุมนุมเรียกร้อง

ประชาธิปไตยในฮ่องกง ปี 2562 

ที่ถูกจับกุมโดยช่วยเหลือด้าน

กฎหมายและค่ารักษาพยาบาล 

กองทุนนี้ปิดตัวลงเมื่อปีที่แล้ว 

หลังการปิดกิจการของบริษัทที่

ช่วยจัดการเงินบริจาคผ่านทาง

บัญชีธนาคาร 

พระคาร์ดินัลเซนมีบทบาท

ในการเรียกร้องประชาธิปไตยใน                                             

ฮ่องกงและในจีนมาอย่างยาวนาน 

และวิจารณ์จีนที่มีการปกครอง

แบบอำานาจนิยมเพิ่มมากขึ้นภาย

ใต้ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง.

รับมือโควิด • คิม จองอึน ผู้นำ�เก�หลีเหนือ นั่งเป็นประธ�นก�รประชุมกรรมก�รบริห�รพรรคแรงง�นเก�หลีในกรุงเปียงย�ง หลังมีร�ยง�นผู้

ป่วยโควิด-19 ในประเทศครั้งแรก ภ�พถ่�ยและเผยแพร่โดยสำ�นักข่�วเคซีเอ็นเอ เมื่อวันที่ 12 พฤษภ�คม.

ข้างหลังทหารยูเครนสู้รัสเซีย

ยังมีปฏิบัติการข่าวกรองมะกัน



พรรคเล็ก

ทั้งนี้ กมธ.ไดหารือเกี่ยวกับการนับ

คะแนนการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ได

ขอสรุปวา ใหเปดชองกระทรวงการตาง

ประเทศรวมกับคณะกรรมการการเลือก

ตั้ง (กกต.) สามารถนับคะแนนนอกราช

อาณาจักรไดในประเทศที่มีความพรอม และ

สงเพียงแคผลนับคะแนนกลับมาที่ไทย สวน

หลักฐานอ� นๆ สามารถสงตามหลังมาได ซึ่ง

จะชวยแกปญหาบัตรเลือกตั้งที่นํากลับมา

นับคะแนนที่ ไทยไมทัน เหมือนอยางการ

เลือกตั้งป 2562 บัตรเลือกตั้งจากประเทศ

นิวซีแลนดมาไมทันทําใหกลายเปนบัตรเสีย

นายสมชัยกลาววา ขณะที่ปญหา

การนับคะแนนที่มีวิธีปฏิบัติแตกตางกัน

ของกรรมการแตละหน�วย เชน บางครั้งไม

อนุญาตใหประชาชนที่มาสังเกตการณการนับ

คะแนนถายภาพ ถายคลิป หรือไลฟสด กมธ.

จึงเห็นวาเพ� อความโปรงใส จึงใหประชาชน

สามารถถายภาพ ถายคลิป หรือไลฟสดขณะ

การนับคะแนน แตตองไมขัดขวางการปฏิบัติ

หนาที่ของกรรมการประจําหน�วย โดยไดเขียน

เพิ่มเติมไวในกฎหมายใหเกิดความชัดเจน อยู

ในสายตาประชาชน ลดการโตเถียงกัน 

นอกจากนี้ยังแกไขในกรณีเม� อแตละ

หน�วยไดผลคะแนนแลวกําหนดให กกต.

ประจําเขตนําผลคะแนนของรายหน�วย

ประกาศขึ้นเว็บไซต กกต.จังหวัดภายใน 

72 ชั่วโมงหลังปดหีบ เพ� อใหตรวจสอบไดวา

ไดคะแนนเทาไหร เพราะที่ผานมาเกิดปญหา

การหาคะแนนรายหน�วยยากมาก มีการโยน

กันไปมาระหวาง กกต.สวนกลางกับ กกต.

จังหวัด จึงถือวาเปนการออกแบบใหม

นายสมชัยกลาวตอวา ที่ประชุมยังมีการ

ลงมติในประเด็นที่สําคัญ กรณีวิธีการคํานวณ 

ส.ส.บัญชีรายช� อ โดยเสียงสวนใหญของ กมธ.

เห็นดวยกับสูตร 100 หาร เห็นดวย 32 เสียง 

ไมเห็นดวย 11 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง

เมื่อถามว่า เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ

วาระ 3 ของรัฐสภาแลว จะไปย� นรองตอ

ศาลรัฐธรรมนูญเพ� อขอใหพิจารณาวากฎ 

หมายลูกขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไม นายสม

ชัยกลาววา คงไมรอง เพราะหากรองก็จะ

ทําใหกระบวนการลาชาออกไปอีกประมาณ 

1 เดือนถึง 1 เดือนครึ่ง

ถามถึงทาทีของ ส.ว.วาจะรองศาล

รัฐธรรมนูญหรือไม นายสมชัยกลาววา ทาที

ของ ส.ว.ไมชัดเจน แตน�าจะกังวลในเร� อง

เทคนิคทางกฎหมาย เชน มาตรา 93 และ

มาตรา 94 ที่เกี่ยวกับ ส.ส.พึงมียังคงอยู

นายสมชัยยังชี้แจงกรณีลงมติไมเห็น

ดวยกับสูตร 100 หารวา ตนมาในนามของ

พรรคเสรีรวมไทย ซึ่งที่ผานมา ส.ส.ของพรรค

คือ พล.ต.ท.วิศณุ มวงแพรสี ส.ส.บัญชีรายช� อ 

ไดย� นแปรญัตติใหสูตรคํานวณใชแบบ 500 

หาร ดังนั้นเม� อตนมาในนามของพรรคนี้ ก็

ตองยืนตามคําแปรญัตติ

เปด 11 เสียงคานสูตร 100 หาร

ผูส� อขาวรายงานวา สําหรับมติไม

เห็นดวย 11 เสียง ประกอบดวย จากพรรค 

การเมือง 2 เสียงคือ นายสมชัย ในสัดสวน

พรรคเสรีรวมไทย และ นพ.ระวี มาศฉมาดล 

ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคพลังธรรมใหม สวน

ที่เหลืออีก 9 เสียง เปน ส.ว.ทั้งหมด ไดแก 

พล.ร.อ.พัลลภ ตมิศานนท, นางกาญจนา

รัตน ลีวิโรจน, พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ, 

นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ, นางวรารัตน อติ

แพทย, น.ส.ปยฉัฏฐ วันเฉลิม, พล.อ.อกนิษฐ 

หม� นสวัสดิ์, นายกิตติ วะสีนนท และ พล.อ.ต. 

เฉลิมชัย เครืองาม สวนงดออกเสียง 2 เสียง 

ไดแก นายสาธิต ปตุเตชะ รัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธาน กมธ. 

และนายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม ส.ว.

นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี 

พรรคเพ� อไทย ในฐานะโฆษก กมธ.วิสามัญฯ 

กลาวถึงกรณีที่ กมธ.มีมติใหใชสูตร 100 หาร

คํานวณ ส.ส.บัญชีรายช� อ วา พรรคเล็กยัง

มีโอกาสได ส.ส.บัญชีรายช� อ จากสูตรนี้ 3-

4 พรรค เพราะคะแนนตอ 1 คนคอนขาง

สูง สําหรับแนวทางของพรรคเล็ก หากจะสู

ตอคือตองขยายฐานสมาชิกเพิ่ม และตองทํา 

งานหนักขึ้น แตหากสูไมไหว ก็อาจไปรวม

กับพรรคใหญที่มีแนวทางเดียวกัน ยังถือวา

มีทางออกสําหรับพรรคเล็กอีกมาก

“การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นจะไมเหมือน

ครั้งที่ผานมา เปาหมายของเราตองการให

พรรคการเมืองเขมแข็ง เพ� อทํานโยบายตอบ

สนองพี่นองประชาชนได ไมใชเปนเบี้ยหัว

แตก พอเปนรัฐบาลก็ทํางานไมไดหานโยบาย

ไมเจอ ซึ่งพรรคเล็กจะอยูไดตองปรับตัว ตอง

เหนื่อย และทําคะแนนพื้นฐานให้มากขึ้น 

สวนที่พูดกันวาพรรคเพ� อไทยจะไดเปรียบ คง

ไมเปนเชนนั้นถาไมทํางาน แตที่ ไดเปรียบ

อาจเป็นตรงที่พรรคใหญ่ทั้งพรรคเพื่อไทย 

พรรคประชาธิปตย และพรรคพลังประชา

รัฐ มีสมาชิกพรรคจํานวนมากอยูแลว แต

พรรคเล็กจะเหน� อยหน�อย” นายสมคิดกลาว

กอนหนานั้น นายธีรัจชัย พันธุมาศ 

ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคกาวไกล ในฐานะ กมธ.

วิสามัญฯ กลาวถึงการคํานวณสัดสวน ส.ส. 

บัญชีรายช� อ วาภายหลังเจตจํานงในการแกไข

รัฐธรรมธรรมนูญเปลี่ยนไป คือใหมี ส.ส.เขต 

400 คน และใชสูตรหารดวย 100 สําหรับ

พรรคกาวไกลไดมีการหารือและสรุปรวมกัน

ในประเด็นดังกลาวแลววากรรมาธิการจาก

พรรคกาวไกลทั้ง 3 เสียง พรอมที่จะลงมติให

ใชสูตรคํานวณที่หารดวย 100  

นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชี

รายช� อ พรรคกาวไกล ในฐานะ กมธ. กลาว

วา พรรคพรอมสูทุกกติกาการเลือกตั้งตาม

รัฐธรรมนูญ และในอนาคตหากบานเมือง

มีความเปนประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น และ

กติกาของรัฐธรรมนูญถูกแกไขเปนบางสวน

หรือทั้งฉบับ ก็ให้เป็นอีกเรื่องหนึ่งในการ

ตัดสินใจในอนาคต

พรรคเล็กทําใจไมย� นตีความอีก

ดาน นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชี

รายช� อและหัวหนาพรรคพลังธรรมใหม  กลาว

วา จะหารดวย 100 หรือ 500 ตนในฐานะ

ตัวแทนกลุมพรรคเล็กก็จะพยายามสุดความ

สามารถ ทั้งนี้ ไมวาผลจะออกมาหารดวย 100 

หรือ 500 ฝายที่แพก็คงจะสงวนคําแปรญัตติ 

ตามขั้นตอนกฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับ รัฐสภาจะ

ตองสงไปยังองคกรอิสระที่เกี่ยวของ คือ ศาล

รัฐธรรมนูญและ กกต. พิจารณาวามีประเด็น

ใดบางที่มีปญหาทางกฎหมาย ซึ่งหากทั้ง 

2 องคกรไมมีความเห็นเปนอยางอ� นก็ถือวา

จบ ดังนั้นในขั้นตอนการย� นศาลรัฐธรรมนูญ 

ตนเขาใจวาฝายที่แพ ไมวาจะเปนฝายหาร 

100 หรือ 500 คงจะไดมีการนําเสนอขอมูล

สงไปประกอบการพิจารณา และคาดวาจะ

ไมมีการย� นใหศาลตีความเอง

นพ.ระวีกลาวถึงทิศทางการเมือง

ของกลุมพรรคเล็กวา ทางกลุมพรรคเล็ก

ทั้งในและนอกสภาคงรอความชัดเจนใน

การพิจารณาวาระ 3 วาสุดทายจะออกมา

เปนอยางไร จะใชวิธีคํานวณ ส.ส.บัญชีราย

ช� อโดยหารดวย 100 หรือ 500 ซึ่งหากผล

ออกมาวาหารดวย 500 ก็เช� อวากลุมพรรค

เล็กจะเดินหนาลงสนามเลือกตั้งตอไป แต

หากออกมาใหหารดวย 100 ก็เช� อวาบาง

พรรคคงจะยุบไป และบางพรรคก็คงควบ

รวม เพราะไมสามารถสูไหว เน� องจาก 1 

ส.ส.บัญชีรายช� อจะตองไดคะแนนเฉลี่ยถึง 

370,000 เสียง ในขณะที่ ส.ส.เขตไดคะแนน

เพียงกวา 20,000 ก็ชนะแลว สวนพรรคพลัง

ธรรมใหมนั้นยืนยันวาจะเดินหนาสูตอ

นพ.ระวีกลาวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญ

ไมรับคํารองแกไขรัฐธรรมนูญเปนบัตรเลือก

ตั้ง 2 ใบ เปนการละเมิดสิทธิเสรีภาพ วา 

สงครามนี้จบแลว ตนและทีมกฎหมายได

ใชความพยายามสุดความสามารถแลว แต

เม� อศาลมีคําวินิจฉัยอยางไรก็เคารพตอศาล 

และจะไมมีการดําเนินการใดตออีก และขอ

แสดงความเสียใจกับประชาชนที่ยังตองการ

ใหมีบัตรเลือกตั้งใบเดียว ขณะเดียวกันก็

ขอแสดงความยินดีกับพรรคการเมืองและ

บุคคลที่ตองการใหเปนบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 

สําหรับกลุมพรรคเล็กเอง เม� อรัฐธรรมนูญ

เปนบัตรเลือกตั้ง 2 ใบแลว ตอนนี้ก็ตองสู

ในกรอบรัฐธรรมนูญที่เปนบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

ที่ทําเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม 

รองนายกรัฐมนตรี ใหสัมภาษณกรณี ศาล
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ขาว

12

ยกฟองนายก ทน.แมสอดผิด กม.เลือกตั้ง

ตาก • เม� อวันที่ 12 พ.ค.2565 ศาลอุทธรณภาค 6 ไดนัดอานคํา

พิพากษาคดีที่วาที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนคร

แมสอด จังหวัดตาก ถูกคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ฟอง ตาม

ที่มีผูรองย� นฟองวากระทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง โดยศาลอุทธรณภาค 6 

ไดพิพากษายกคํารอง โดยระบุวานายกเทศมนตรีนครแมสอดไมได

กระทําผิดเลือกตั้งตามที่ถูกฟอง คําตัดสินของศาลอุทธรณภาค 6 มีผล

ทําใหวาที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแมสอด จังหวัด

ตาก ไดกลับไปปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีนครแมสอดตอไปทันที โดย

กอนหนานี้ ไดมีคําสั่งใหหยุดปฏิบัติหนาที่ ไปเม� อเดือนมกราคม 2565 

ที่ผานมา ซึ่งผลการตัดสินตามคําพิพากษาของศาลอุทธรณภาค 6 

นั้น หน�วยงานที่เกี่ยวของจะไดมีหนังสือแจงใหนายกเทศมนตรีนคร

แมสอดกลับไปปฏิบัติหนาที่ดํารงตําแหน�งนายกเทศมนตรีนครแมสอด

ตอไปในทันที รายงานขาวแจงวา วาที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร นายก

เทศมนตรีนครแมสอด และคณะผูบริหารกลุมคนรักแมสอด จะไดเดิน

หนาทํางานเพ� อพัฒนาเขตเทศบาลนครแมสอดตอไป 

วอนดูแลหาดนาจอมเทียนหลังเส� อมโทรม

ชลบุรี • เม� อวันที่ 12 พ.ค.65 ผูส� อขาวไดรับการรองเรียนจากชาวบาน

และนักทองเที่ยววา ชายหาดนาจอมเทียน ม.1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ 

จ.ชลบุรี ซึ่งอยูในโครงการถมทรายคืนชีพชายหาดของกรมเจาทา ภาย

ใตงบประมาณราว 600 ลานบาท เพ� อใหเปนพื้นที่สาธารณประโยชน 

ประชาชนและนักทองเที่ยวทุกเชื้อชาติสามารถเขามาพักผอนหยอนใจ 

ปจจุบันกําลังประสบปญหาทัศนียภาพกําลังเส� อมโทรมลง จากปริมาณ

ขยะมูลฝอยจํานวนมากที่มีในแตละวัน มาจากรานคา รานอาหาร รวม

ถึงผูบริโภคที่มาใชบริการบริเวณดังกลาว จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบ

วา บริเวณชายหาดทรายขาว จากเดิมที่มีความสะอาดสวยงามตระการ

ตา ตองเต็มไปดวยเศษขยะมูลฝอย โดยเฉพาะขวดพลาสติก วัสดุ และ

ภาชนะใสอาหาร กระจัดกระจายไปทั่วบริเวณ อีกทั้งรานคาบางแหง

ไดนําสิ่งของมาวาง หลังเลิกขายไมมีการเก็บ กีดขวางทางเทา และไม

จัดใหเปนระเบียบ สงผลใหทําลายทัศนียภาพการทองเที่ยวอยางมาก

อดีตรอง ผวจ.ชวยไถถอนเคร� องมือชาง ปชช.

นครศรีธรรมราช • วันที่ 12 พ.ค.2565 ผูส� อขาวรายงานวา ที่สถาน

ธนานุบาล โรงรับจํานําเทศบาลเมืองทุงสง อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช 

นายถาวรวัฒน-นางอุทัยวรรณ คงแกว อดีตรอง ผวจ.นครศรีธรรมราช 

และเจาของ ผจก.หจก.ลานสกาปโตรเลี่ยม 2008 ไดเดินทางมายัง

สถานธนานุบาลดังกลาว เพ� อทําการไถถอนเคร� องมือชางและอุปกรณ

ชางตางๆ ที่มีผูนํามาจํานําไว จํานวน 10 ราย รวมเปนเงินมูลคา 

15,300 บาท เน� องจากสถานการณการแพรระบาดโรคโควิด-19 ที่

ผานมา และชวงนี้เปนชวงเปดภาคเรียน ทําใหผูปกครองหลายคน

ไดรับความเดือดรอนขาดเงิน จึงมีความจําเปนที่จะตองนําสิ่งของ

อุปกรณชางมาจํานําเพ� อนําเงินไปใชจาย ซึ่งทางนายถาวรวัฒนเผยวา 

เน� องในวันเกิดของตนจึงมีความคิดที่จะทําบุญดวยการชวยเหลือ

ประชาชนโดยการชวยไถถอนอุปกรณเคร� องมือชางที่นํามาจํานําไว 

เพ� อจะไดนําไปทํามาหากินเลี้ยงครอบครัวตอไป.

รัฐธรรมนูญไมรับคํารอง นพ.ระวี มาศฉมาดล 

ขอใหศาลพิจารณาการแกไขรัฐธรรมนูญเปน

บัตรเลือกตั้ง 2 ใบขัดรัฐธรรมนูญหรือไม วาเม� อ

ศาลไมรับก็เดินไปตามที่มีการแกไขรัฐธรรมนูญ

ไวแลว ตอนนี้เทากับใชบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 

เม� อถามวา กอนหนานี้เคยบอกกฎ 

หมายลูกจะแลวเสร็จในเดือน ก.ค. ไทมไลน

ตอนนี้ ไมสามารถเปนเชนนั้นไดแลวใช

หรือไม นายวิษณุกลาววา ตนไมเช� อวาจะ

ประกาศไดทัน เพราะตอนนี้ ไมรูกฎหมาย

เขารัฐสภาเม� อใด และจะโหวตวันไหนก็ไม

ทราบ อีกทั้งพิจารณาเสร็จแลวยังตองสง

ให กกต.พิจารณาใชเวลาประมาณ 1 เดือน 

ถาไมมีการแกอะไรก็นําขึ้นทูลเกลาฯ ตาม

กรอบเวลา 90 วัน ดังนั้นจึงไมตองคาด

การณ อยางไรก็ไมใชเดือน ก.ค. อยางไร

ก็ตามหากใครมีขอสงสัยกระบวนการแกไข

รัฐธรรมนูญที่ผานมา ยังสามารถย� นศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดตลอด อาจจะตั้ง

คําถามในเร� องมาตราใดมาตราหนึ่งไมไดตั้ง

เหมือนที่ นพ.ระวีตั้งคําถาม

เม� อถามวา หากกฎหมายยังไมผาน

รัฐสภา ถายุบสภาจะลําบากใชหรือไม นาย

วิษณุตอบวา ถากะทันหัน เร็วลําบาก เม� อ

ถามวาแตถากฎหมายผานรัฐสภาไปแลวมี

การยุบสภา กฎหมายยังสามารถเดินตอไป

ไดใชหรือไม นายวิษณุตอบวา ใช

“พิเชษฐ” สารภาพคุยกับ “ทักษิณ”

นายวิษณุยังใหสัมภาษณวาระการ

ดํารงตําแหน�งนายกฯ ของ พล.อ.ประยุทธ  

จันทร โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม จะเริ่ม

ตั้งแตวันที่ย� นบัญชีทรัพยสินเม� อป 2557 ได

หรือไม วาไมไดเกี่ยวกันเลย คนละประเด็นกัน 

ตอนนั้นเม� อเขามาอยางไรก็ตองย� น ซึ่งเปนไป

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวย ป.ป.ช. ของรัฐธรรมนูญป 2557 แตการ

นับวาระ 8 ปเปนไปตามรัฐธรรมนูญป 2560 

ซึ่งเพิ่งมาบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ แตใน

รัฐธรรมนูญป 2557 ไมไดบัญญัติเร� องวาระ 

8 ป จึงไมเห็นวาเปนประเด็นเดียวกัน แตจะ

โยงหรือไมโยงอยูที่ศาลรัฐธรรมนูญ 

เม� อถามวา ถานับสถานะนายกฯ  ตาม

รัฐธรรมนูญป 2560 จะตองย� นบัญชีทรัพยสิน

ใหมอีกครั้งหรือไม นายวิษณุ กลาววา ตอง

ใหศาลรัฐธรรมนูญตัดสิน อยูที่วาใครจะไป

ย� น เพราะมีเหตุอันควรสงสัยอยู พอถึงเวลา

ก็จะมีคนสงสัยอยูดี 

เม� อถามวา เร� องการดํารงตําแหน�ง 

8 ปของนายกฯ ควรจะชัดเจนกอนที่ครบใน

เดือน ส.ค.หรือไม นายวิษณุกลาววา อยูที่

ใครสงสัยก็ดําเนินการไป ถาไมสงสัยจะทํา

ทําไม เพราะตอนย� นศาลรัฐธรรมนูญจะตอง

บอกวามีความสงสัยมีขอขัดแยงอะไรก็วาไป  

ขณะที่นายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชี

รายช� อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หัวหนา

กลุม 16 กลาวถึงกรณีคณะกรรมการกฎหมาย

และขอบังคับพรรค พปชร. มีมติลงโทษไมให

ยุงเกี่ยวกับกิจกรรมพรรค 6 เดือน กรณีไป

เคล� อนไหวรวมกับฝายคานในการอภิปรายไม

ไววางใจวา การกลาวหาตนทําตัวเปนปฏิปกษ

กับพรรค พปชร. เพราะไปรับประทานอาหาร

รวมกับฝายคานนั้น เพราะนายยุทธพงศ จรัส

เสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ� อไทย โทร.

มาชวน จึงไปกินขาวดวยในฐานะคนรูจักกัน 

ไมไดเปนฝายโทร.ไปชวนนายยุทธพงศ เม� อมา

กินขาวกันก็เลยพูดคุยเร� องโครงการทอสงน้ําอี

อีซีที่มีความเห็นตรงกันเร� องความไมโปรงใส 

ไมไดมีการวางแผนหารือลมรัฐบาล

“สวนการโทรศัพทพูดคุยกับนายทักษิณ 

ชินวัตร อดีตนายกฯ นั้น เน� องจากระหวาง

รับประทานอาหารกับฝายคาน นายยุทธพงศ

โทรศัพทหานายทักษิณ เม� อนายทักษิณทราบ

วาผมรับประทานอาหารอยูในวง ก็พูดคุยดวย 

เปนการสนทนาพูดคุยถามไถทุกขสุขปกติ ตาม

มารยาท เพราะเคยเปนรัฐมนตรีในสมัยที่

นายทักษิณเปนนายกฯ เร� องนี้มีพยานที่อยู

ในโตะอาหารเปนพยานได ทั้งนายประเสริฐ 

จันทรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพ� อไทย 

นายมนูญ สิวาภิรมยรัตน ส.ส.บัญชีรายช� อ 

พรรคเศรษฐกิจใหม สอบถามไดเลยวาไมมี

การคุยวางแผนเร� องลมรัฐบาล การจะลม

รัฐบาลตองทําในที่ลับ ไมทําในที่แจงเปดเผย

ใหใครเห็น ยืนยันแมจะถูกพรรค พปชร.หาม

ทํากิจกรรมยุงเกี่ยวกับพรรค 6 เดือน ก็ยังทํา

หนาที่ ส.ส.ตอได ในฐานะหัวหนากลุม 16 จะ

เดินหนาตรวจสอบความโปรงใสโครงการทอ

สงน้ําอีอีซีตอไป ไมถอยแน�” นายพิเชษฐกลาว.

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ขอนแกน • เม� อเวลา 08.30 น. 

วันที่ 12 พ.ค.2565 ผูส� อขาว

รายงานวา โลกโซเชียลมีเดียและ

เพจตางๆ ทั่วทั้ง จ.ขอนแกน ได

มีการเผยแพรคลิปภาพจากเพจ

เฟซบุกช� อ “อยากดังเดี๋ยวจัด

ให รีเทิรน part 3” ที่ ได โพสต

คลิปภาพพระสงฆ 2 รูปกําลัง

รวมเพศกันภายในหองน้ําของวัด

แหงหนึ่ง พรอมขอความระบุวา 

“วงการแครอทมาแรงงง ภาพนี้

จากคลิปนัวกันเพลินตํา แซบรัวๆ 

ดวย (มีคลิปไมสามารถลงได รอ

ชมตามสื่อข่าวหลัก) พิกัดพระ

มหา....พํานักอยูที่อําเภอน้ําพอง 

จ.ขอนแกนครับ แกจะมักยายวัด

บอยๆ แตจะอยูในตัว อ.น้ําพอง 

จ.ขอนแกนเชนเคย 

ขอรองเรียนพฤติกรรม

หลวงเจคนนี้ครับ เปนมหาเปรียญ

ดวย แตชอบมีพฤติกรรมเที่ยวซื้อ

บริการสามเณร โดยจะขับแท็กซี่

มาตามวัดที่เปนสํานักเรียน โดย

จะจางสามเณรใหมีเพศสัมพันธกับ

ตนเอง ซึ่งหลวงเจทานนี้ทําแบบ

นี้อยูเปนนิสัย จะคอยตระเวนไป

กระทําอนาจารแบบนี้ เกือบทุก

อาทิตยถามีโอกาส พฤติกรรมโรค 

จิตและเซ็กซจัดมาก มีสามเณร

หลายรูปที่เคยมาปรึกษากับผม แต

ก็ไรหนทางจะชวย เน� องจากหลวง

เจทานนี้รูจักพระผูใหญเยอะ ฝาก

เพจชวยเปนกระบอกเสียงใหดวย

นะครับ ขอมูลที่พอทราบมาครับ 

วัด... บานหนองแสง ต.ทากระ

เสริม อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน”

ในเวลาตอมา ผูส� อขาวได

รับการเปดเผยจากนายสมศักดิ์ จัง

ตระกุล ผวจ.ขอนแกน วา เบื้องตน

ภายหลังจากทราบเร� องไดสั่งการ

ไปยังสํานักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดขอนแกนใหตรวจสอบขอ

เท็จจริงคลิปดังกลาวแลว หากพบวา

เกิดขึ้นภายในพื้นที่จังหวัดขอนแกน 

ก็จะไดมีการดําเนินการตามขั้นตอน

ของทางคณะสงฆตอไป.

วงการพระยังฉาว

เพจช� อดังแฉคลิป

มหารวมเพศเณร

สงขลา • วันที่ 12 พ.ค.65 

พ.ต.อ.ศุภโชค หยงสตาร รอง 

ผบก.ตม.6, พ.ต.อ.ณรงค ชนะ

ภัยกุล ผกก.ตม.จว.สงขลา รวม

กับตํารวจ สภ.รัตภูมิ และตํารวจ

ทางหลวง สกัดจับรถตูซึ่งเปนรถ

รับจางไมประจําทางจํานวน 2 

คัน ลักลอบขนแรงงานตางดาว

ชาวเมียนมาหลบหนีเขาเมือง

ทั้งหญิงและชาย จํานวน 36 

คน โดยสกัดจับไดบนถนนสาย

เอเชีย พื้นที่ ต.คูหาใต อ.รัตภูมิ 

จ.สงขลา ขาเขา จ.สงขลา

คันแรกเปนรถตูสีขาว 

หมายเลขทะเบียน 30-0705 

สมุทรสาคร มีแรงงานตางดาว

ชาวเมียนมานั่งมาในรถ 14 คน 

และมีนายสถาพร พลเภา อายุ 

59 ป เปนคนขับ คันที่สองเปน

รถตูสีเหลือง หมายเลขทะเบียน 

30-0955 สมุทรสาคร มีแรงงาน

ตางดาวชาวเมียนมานั่งมาในรถ 

22 คน มีนายปรีชา ชอผกาแกว 

อายุ 67 ป เปนคนขับ

จากการสอบถาม นาย

ปรีชาและนายสถาพรใหการ

ตรงกันวา ไดรับการติดตอจาก

นายหน้าชาวไทยไม่ทราบชื่อ

จริง ใหรับคนตางดาวบริเวณ

ปาละเมาะในพื้นที่  อ.กุยบุรี 

จ.ประจวบคีรีขันธ ไปสงยัง

บริเวณปาละเมาะ อ.บางกล่ํา 

จ.สงขลา ตกลงคาจางคันละ 

20,000 บาท สวนปลายทาง

แรงงานชาวเมียนมากลุมนี้จะ

เดินทางไปยังพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก 

จ.นราธิวาส เพ� อลักลอบเดินทาง

ตอไปทํางานที่ประเทศมาเลเซีย 

จากการสอบสวนชาว

เมียนมาใหการตรงกันวา ลักลอบ

เดินทางเข ามาทางชองทาง

ธรรมชาติบริเวณชายแดนดาน 

จ.ประจวบคีรีขันธ เพ� อไปทํางาน

ที่ประเทศมาเลเซีย จายคาเดิน

ทางใหนายหนาคนละ 8 หม� นบาท 

จ่ายไปแล้ว 2 หมื่นบาท อีก 

6 หม� นบาทจายเม� อถึงปลายทาง

เจาหนาที่จึงควบคุมตัว

ทั้งหมดสง สภ.รัตภูมิดําเนินคดี 

โดยนายปรีชาและนายสถาพร

ถูกดําเนินคดีกระทําความผิด

ฐานใหที่พักพิง ซอนเรน ชวย

ดวยประการใดๆ ใหคนตางดาว

ที่เขามาในราชอาณาจักรโดยผิด

กฎหมาย เพ� อใหพนจากการจับกุม

จากพนักงานเจาหนาที่ สวนคน

ตางดาวดําเนินคดีในขอหากระทํา

ความผิดฐานเปนคนตางดาว

เดินทางเขามาและอยู ในราช

อาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต.

สกัดจับรถตูขนแรงงานพมาสงมาเลย

ตรัง • หิ้วตัว “เบิรด ปากแจม” 

มือแทง “ดาบจุน” ตํารวจปราบ

ยาเสพติดเมืองตรังสาหัส หลัง

ถูกออกหมายจับ แจง 2 ขอหา 

ขณะที่มีดของกลางอางทิ้งลง

ลําคลอง พบมีประวัติทางคดี

โชกโชน เปดปากรับไมรูเปน

ตํารวจ หากรูจะไมทํา 

เม� อเวลา 09.30 น. วัน

ที่ 12 พ.ค.65 ตํารวจชุดสืบสวน 

สภ.เมืองตรังนําตัวนายศุภชัย 

เจือจูน หรือเบิรด อายุ 26 ป ชาว 

ต.ปากแจม อ.หวยยอด จ.ตรัง 

ตามหมายจับศาลจังหวัดตรัง 

ที่ จ.146/2565 ลงวันที่ 11 พ.ค.2565 

จากหองฝากขัง สภ.เมืองตรังไป

สอบปากคําเพิ่มเติม คดีที่รวมกับ

พวกรวม 4 คน กอเหตุใชอาวุธ

มีดแทงดาบตํารวจพงศธร คง

ศรีทอง หรือดาบจุน อายุ 40 ป 

ตํารวจชุดสืบสวน สภ.เมืองตรัง 

เม� อกลางดึกวันที่ 11 พ.ค.ที่ผาน

มา กอนหลบหนีไป

เหตุเกิดเพราะวาผูตองหา

กับพวกไมพอใจที่ ด.ต.พงศธร 

ซึ่งแตงชุดนอกเคร� องแบบเขา

ไปตักเตือนการเบิรนเคร� องรถ

ยนตเสียงดัง สรางความเดือด

หิ้วมือแทงดต.ทําแผนเพิ่งพนโทษ

ร อนรํ าคาญให กั บชาวบ าน

ในยามวิกาล ทําใหผูตองหา

เกิดความไมพอใจ จึงรวมกับ

พวกขับรถกระบะไลติดตามรถ

จักรยานยนตของ ด.ต.พงศธร 

กอนที่นายเบิรดจะลงมาจวง

แทง ด.ต.พงศธร จํานวนหลาย

แผล

โดยตํารวจไดออกหมาย

จับ 2 คนคือ นายศุภชัย เจือจูน 

กับนายทิชานนท คงเมือง อายุ 

32 ป ชาว ต.นาพละ อ.เมือง

ตรัง ซึ่งทั้งสองคนนี้มีประวัติฆา

คนตาย พยายามฆา และยาเสพ

ติดติดตัวหลายคดี โดยนายศุภ

ชัยเพิ่งพนโทษคดีฆาคนตายเม� อ

ป 2563 สวนนายทิชานนทเพิ่ง

พ้นโทษคดียาเสพติดเมื่อประ 

มาณ 2-3 เดือนที่ผานมา โดย

ผูตองหาทั้งสองไดเขามอบตัว

ตั้งแตเม� อคืนที่ผานมา ซึ่งตํารวจ

ไดคัดคานการประกันตัว สวน

ผูตองหาอีก 2 คนที่เหลือ ตํารวจ

จะเรียกมาเปนพยาน

ดานนายศุภชัย เจือจูน มือ

แทงตํารวจชุดสืบสวน สภ.เมือง

ตรัง บอกวา ไมเคยรูจักกันมา

กอนกับคนเจ็บ และถูกตักเตือน

เร� องเบิรนเคร� องรถยนตกระบะ

จริงจนสรางความเจ็บแคน จึง

ลงมือกอเหตุโดยไมรูวาคนเจ็บ

เปนตํารวจ หากรูวาเปนตํารวจก็

จะไมทํา และฝากขอโทษตํารวจ

ที่บาดเจ็บดวย

กอนที่เจาหนาที่จะนําตัว

นายศุภชัย มือแทง ไปชี้จุดที่ทิ้ง

มีดพกของกลาง โดยกลาวอาง

วานําไปทิ้งลงลําคลอง ตรงหัว

สะพาน พื้นที่หมู 5 ต.นาพละ 

อ.เมืองตรัง แตปรากฏวาไมพบ

ของกลาง กอนจะนําตัวมาทํา

แผนประกอบคํารับสารภาพบน

ถนนพระราม 6 หนาสํานักงาน

อุตสาหกรรม ต.ทับเที่ยง อ.เมือง

ตรัง โดยจุดเกิดเหตุยังคงพบ

รอยเลือดอยูอีกจํานวนมาก ใช

เวลาประมาณ 10 นาที กอน

จะนําตัวขึ้นรถไปดําเนินคดีตาม

กฎหมาย และเตรียมนําตัวฝาก

ขังศาลตอไป

เบื้องตน นายทิชานนท 

คงเมือง ถูกแจงขอกลาวหา

กระทําความผิดฐาน “รวมกัน

พยายามฆ า เจ าพนักงานซึ่ ง

ไดกระทําการตามหนาที่ หรือ

เพราะเหตุที่จะกระทําหรือได

กระทําการตามหนาที่, รวมกันพา

อาวุธมีดไปในเมือง หมูบาน ทาง

สาธารณะโดยไมมีเหตุสมควร” 

และนายศุภชัย เจือจูน ตองหา

วากระทําความผิดฐาน “รวม

กันพยายามฆาเจาพนักงานซึ่ง

ไดกระทําการตามหนาที่ หรือ

เพราะเหตุที่จะกระทําหรือได

กระทําการตามหนาที่, รวมกันพา

อาวุธมีดไปในเมือง หมูบาน ทาง

สาธารณะโดยไมมีเหตุสมควร”.
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จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 

กว่า 3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

อย่างมาก โดยเฉพาะการดำาเนินชีวิตของคนในสังคม 

ซึ่งมีข้อจำากัดทำาให้เกิดผลกระทบต่อกิจกรรมต่างๆ 

และภาพรวมไปอย่างมาก ส่วนหนึ่งคือรายได้

ของครอบครัวในสังคมส่วนใหญ่ท่ีจำาเป็นต้องแบกรับ

ภาระมากข้ึนจนสร้างปัญหาต่อเนื่องไปยังด้านต่างๆ 

ของครอบครัว หนึ่งในนั้นคือไม่สามารถหาทุน

เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนในครอบครัวได้ 

และจำาเป็นต้องออกจากการเรียนไปจนหลุดออก

จากระบบการศึกษา ทำาให้เกิดความเหลื่อมล้ำา

ของสังคม

โดยข้อมูลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาค

ทางการศึกษา หรือ กสศ. ระบุว่าในช่วงเดือน

พฤษภาคมของทุกๆ ปี คือช่วงเวลาสำาคัญที่จะ

กำาหนดชะตาชีวิตการเรียนต่อของนักเรียนในครัวเรือน

ท่ีมีรายได้น้อย ซ่ึงก่อนปิดภาคเรียนท่ีผ่านมา กสศ. 

สำารวจพบว่ามีนักเรียนในครัวเรือนยากจนพิเศษ

ช่วงชั้นรอยต่อจำานวนราว 60,000 คน ที่มี

ความเสี่ยงหลุดออกจากระบบ ซึ่งการหลุดออก

จากระบบการศึกษาก่อนวัยอันควรจะทำาให้พวกเขา

ติดอยู่ในกับดักความยากจน และมีโอกาสสูงมาก

ท่ีความยากจนจากรุ่นพ่อแม่จะถูกส่งต่อไปยังรุ่นสู่รุ่น 

ซึ่งเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ปัญหาความยากจน

ข้ามชั่วคน ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนาน

ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวจึงสะท้อนไปใน

เรื่องความขาดแคลนทุนในการเรียนของเยาวชน 

ที่นอกจากจะส่งต่อไปยังรุ่นสู่รุ่นแล้วนั้นยังกระทบ

ไปยังด้านอื่นๆ โดยเฉพาะด้านทรัพยากรมนุษย์

ของประเทศในอนาคต ที่อาจจะเติบโตมาเป็น

แรงงานที่ดีและมีคุณภาพเพื่อช่วยขับเคลื่อน

ภาพรวมของประเทศได้ ด้วยเหตุนี้ บริษัท ปตท. 

จำากัด (มหาชน) ที่มีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าว

จึงจัดต้ัง โครงการลมหายใจเพื่อน้อง ข้ึนโดยร่วมมือ

กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะสนับสนุนการดำาเนินงาน

ผ่าน กสศ. เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนและเยาวชน 

ที่มีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษา

ในปี 2565 ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

โดยตั้งเป้าหมายมอบทุนการศึกษากว่า 

150 ล้านบาท ผ่าน กสศ. ให้แก่น้องๆ เยาวชน

จากครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและได้รับผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 จำานวนกว่า 60,000 คน

ทั่วประเทศ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม

วิ่งเป็นทุน..ปตท. ชวนสนับสนุน

เพื่อเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามาร่วม

สร้างโอกาสในกิจกรรม PTT Virtual Run เพื่อ

แปลงกิจกรรมการเดินหรือวิ่งให้เป็นทุนการศึกษา

ผู้ที ่เข้าร่วมกิจกรรม PTT Virtual Run 

จะสามารถเดินหรือวิ่งสะสมระยะทาง ทุก 1 

กิโลเมตร แปลงการวิ่งเป็นทุนการศึกษามูลค่า

เท่ากับ 250 บาท โดย 10 กิโลเมตร จะมีมูลค่า

เป็นทุนการศึกษาจำานวน 2,500 บาท ซึ่งสามารถ

พาน้องกลับโรงเรียนได้ 1 คน โดย ปตท. ได้ตั้ง

เป้าหมายมอบทุนลดช่องว่างทางการศึกษากว่า 

150 ล้านบาท ให้แก่น้องๆ เยาวชน ซึ่งกิจกรรม

จะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่ 15 พฤษภาคม - 30 

มิถุนายนน้ี สมัครได้ทาง www.ลมหายใจเพื่อน้อง.com 

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. 

จำากัด (มหาชน) ได้กล่าวว่า ปตท. ได้ให้ความสำาคัญ

กับการสนับสนุนด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง 

ด้วยเชื่อว่าการศึกษาคือหนึ่งในรากฐานสำาคัญ

ที่จะนำาพาประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

หากสามารถช่วยสนับสนุนการศึกษาให้กับน้องๆ 

จะสามารถสะท้อนให้เห็นว่า “ทุกลมหายใจของเรา

จะมีคุณค่าอย่างยิ่ง” 

“ปตท. เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าหากเด็กและ

เยาวชน ได้รับโอกาส และสามารถเข้าถึงการศึกษา

ที่มีคุณภาพ เด็กและเยาวชนเหล่านี้จะเติบโต

เป็นกำาลังสำาคัญท่ีจะพัฒนาประเทศให้มีความเจริญ

ก้าวหน้า เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ ปตท. ท่ีมุ่งม่ัน

สร้างการเติบโตควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของผู้คน วัฒนธรรม วิถีชีวิตสังคม และส่ิงแวดล้อม

อย่างยั่งยืนต่อไป” นายอรรถพล กล่าว


